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- ส ำเนำ - 
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
วันที่ ๒๔  กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

***************** 
รำยนำมผู้มำประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายสันติ นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล 
 ๓. นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๕. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๗. นายนพดล ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล   

๘.นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๙. นายประจักษ์ หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐. นายแฟง สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๑. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๒. นายวีระพงษ์ เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๓. นายสมเกียรติ แก้วประชานุรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๔. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๕. นายสากล เพชรมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๖. นายส าเริง ไพฑูรย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๗. นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๘. นายสุวธัชัย ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๙. นายหัสชัย เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๒๐ นายอภิรักษ์ พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๑. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.นายพงศักดิ์  โพธิครูประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล  

๒. นายพรเลิศ สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล  
๓.นายไพโรจน์  อภินิเวศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายมนัสวี   แซ่เตี้ยว   สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 



๒ 
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รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม  

คณะผู้บริหำร 
 ๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายเอกพจน์ ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นายสุฟ้าง แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี  
 ๕. นายทรงยศ ยอดดนตรี   รองนายกเทศมนตรี 
 ที่ปรึกษำ/เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
 ๑.นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 ๒.นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 
๑. นางสุภาพร บุญจริง   ปลัดเทศบาล 
๒. นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์  รองปลัดเทศบาล 
๓. นางสุภาวดี  ศรีเปาระยะ  รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๑. นายสมชาย ชิดเชื้อ   ผอ.ส านักการศึกษา  
๒. นายจารึก  วงศ์วานิช   ผอ.ส านักการช่าง 
๓. นายดิษฐากร ส่งแสง   ผอ.ส านักการคลัง 
๔. นางพรชนก    ตู้บรรเทิง  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๕.นางพิมพ์วิมล จิตสงค ์             รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๖.นางอัจฉรา  รัตนา   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๗.นางเบญญาภา มณีโชติ   รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
๘.นางสาวสิริมา งามศุภกร   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๑ 
๙.นางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๓ 
๑๐.นางวราณี  สุภาตร ี            (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๑๑.น.ส.รัตนา บัวเพชร   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๕ 
๑๒.นายชาตรี บัวหยู ่    (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ 
๑๓.นายฐิติพันธ์  ล้อประเสริฐกุล  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๔.นายกิติมา เพียรเจริญศักดิ์  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข 
๑๕.นายถิรวัฒน์  สุวรรณบุตร  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข 
๑๖.นางสาวจินตนา มณฑารพ  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
๑๗.นางศิวนันท์   กุลจิรชัยวฒัน์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชำชนทั่วไป 

 ๑. นายธวชัชัย พรหมเพ็ญ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา 
 ๒. นายพิระพงศ์ นาคครื้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๓.นางสาววนิดา  ด้วงก่อเกิด  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๔.นายโสภณ อนันตทรัพย์   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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๕.นายสุภาพ  สวโรจน ์   นายช่างส ารวจอาวุโส 
๖.นายสุชาติ ชูศักดิ์   วิศกรรมโยธาช านาญการพิเศษ 
๗. นางสาวนิตยา ทองปลอด  นักวิชาการคลังช านาญการ 
๘.นายปรีชา เรืองหวาน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๙.นายสุวิทย์  ภชูยันตร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 ๑๐.นายฑฆีพัช ชนะศรี   นิติกรช านาญการ 
 ๑๑.นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์  นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
 ๑๒.นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

๑๓.นายไวพจน์  เพ็ชรศรี    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๑๔.นางสาวจิราภรณ์  ด้วงเก้ือ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 ๑๕.นายสยาม ภัทธศักดิ์สกุล   นิติกรปฏิบัติการ 
 ๑๖.นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๑๗.นางสาวจุฑาทิพย์  เครือทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๑๘.นางสาวอาทิตยา อินทร์จันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ๑๙.ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๐.นางสาวชฎาพร นันทเกษตร   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๑.นายณัฐพงษ์ จินาอุ    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๒.นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๓.นางสาวกัลยารัตน์ ทาบสุวรรณ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๔.นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๕.นางสาวปริชญา ไทยสม   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๖.นางฟารีดา ตะปินา    พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๗.นางสาวนันทิยา  เพ็ชรราม   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๘.นายศักดิ์สิทธ์ ภิรมย์สมบัติ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๙.นางวิยะดา  จั่นแก้ว    พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๐.นายวิษณุ ศรีวิเศษ    พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๑.นายปราโมทย์  วีระสม   สื่อมวลชน 
 ๓๒.นางสาวนภัทร  สมะโน   สื่อมวลชน  
 ๓๓.นางสาวจุฑามาศ   ด่านปรีดานันท์  นักศึกษา 
  

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.   

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและสมาชิกสภาเทศบาลนคร   
สุราษฎร์ธานีที่ เคารพ บัดนี้ สมาชิกฯครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญ                    
ท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทุกท่านนั่งครับ เมื่อเพ่ือนสมาชิกฯ นายกฯ มาครบแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุมนะครับ ขอเชิญท่านเลขาฯได้อ่านประกาศให้เพ่ือนสมาชิกฯได้รับทราบครับ 
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นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ด้วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ให้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  
๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  มีก าหนด ๒๙  วัน 

 

   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมั ย แ รก   ป ระจ าปี  ๒ ๕ ๕ ๙  ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  ๑  - ๒ ๙  กุ ม ภ า พั น ธ์  ๒ ๕ ๕ ๙                      
มีก าหนด ๒๙ วัน 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
       ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                                                         
                       ประเสริฐ ทับทิมทอง 

                          (นายประเสริฐ  ทับทิมทอง) 
                         ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

หนังสือจากกิจการสภา ที่  สฎ   ๕๒๐๐๑/ว 029                
  เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ  สมัยแรก
 ประจ าปี ๒๕๕๙ 
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว 0๑๐  ลงวันที่ 1๘ 
 มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวาระการประชุม  จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๓.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘            จ านวน    1    เล่ม 
   4.  ญัตติ     จ านวน     ๖     ญัตติ 
 

   ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๙  นั้น 
 

   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ 22 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลนคร               
สุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ตั้ งแต่วันที่  1 – 2๙ 



๕ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

กุมภาพันธ์  255๙ มีก าหนด 2๙ วันประธานสภาเทศบาลได้แจ้งนัดประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่๑ ประจ าปี ๒๕๕๙  ในวันที่ 2๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชั้น  ๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                                  
     ขอแสดงความนับถือ 
 
    ประเสริฐ  ทับทิมทอง  
                                                (นายประเสริฐ  ทับทิมทอง) 
              ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมทรำบ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ไม่มีครับ 

  ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมกำรประชุมสภำ
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร         
สุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๘ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดขอแก้ไขรายงานประชุมสภาเทศบาลนคร           
สุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณทิวา กุฎอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ 

 นายทิวา  กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯใน หน้า 19 
บรรทัดที่ 15 ข้อความเดิม ซอยชนเกษม 34 แก้ไขเป็น ซอยชนเกษม ๓๕ 
บรรทัดที่ 18 ข้อความเดิม ซอยชนเกษม 34 แก้ไขเป็น ซอยชนเกษม ๓๕ 
บรรทัดที่ 3 นับจากด้านล่าง ตัดค าว่าแบบซอย 34 บ้างครับ 
 หน้า 89 บรรทัดที่  8 นับจากด้านบน ข้อความเดิม แต่มีบ้างเรื่องนี้ เรียบร้อย                
ขอแก้ไขเป็น เรื่องนี้เรียบร้อยแล้วแต่บ้านเลขที่  
บรรทัดที่ 10 ข้อความเดิม ชาวบ้านคนข้าง  ขอแก้ไขเป็น ชาวบ้าน ค่อนข้าง      
บรรทัดที่ 10 ข้อความเดิม พวกกลับ ขอแก้ไขเป็น พ่วงกับ 
บรรทัดที่ 13 ข้อความเดิม ค าว่าไฟล์หลักฐาน ขอแก้ไขเป็น ถ่ายเอกสาร และตัด
จ าต้องตรวจออก 
 บรรทัดที่ 16 ตัดค าว่า เขาไม่ใช่บุคคลดีเด่น ไปควักกระเป๋าตังแล้วจ่ายให้เขาครับ 
ตรงนี้ผมทราบครับให้ ตัดข้อความออกให้หมดครับ และตัดค าว่า  หาดูอย่างไงออก  
เปลี่ยนเป็น  ได้หรือไม ่



๖ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

บรรทัดที่  19 แต่ถ้าเทศบาลท าไม่ได้ ท าได้ก็ไม่รู้  ตรงนี้  ตัดได้ก็ไม่รู้ออกครับ
เปลี่ยนเป็น ถ้าเทศบาลท าไม่ได้ก็ได้รู้ แล้วตัดค าว่า ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับ ที่ท า
แบบนี้ตัดออกครับ      

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญคุณรักพงษ์  แซ่ตั้ง ครับ 

นายรักพงษ์   แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ หน้า 17 ครับ บรรทัดที่ 23
ข้อความเดิม มีตัวเดียวในก่อสร้าง แก้ไขเป็น การก่อสร้างครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๘               
บ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔             
ประจ าปี๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๘  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับรองรายงานการประชุมเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์  

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมเทศบำล
นครสุรำษฎร์ธำนี เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  
ส มัยสำมัญ  สมัยที่ ๔  ประจ ำปี  ๒๕๕๘ เม่ือ วันที่  ๒๙  ธันวำคม ๒๕๕๘                    
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  

  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธานสภาเทศบาล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3ขอเชิญนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ครับ 

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม
ผู้บริหาร ดังนี้ 
 1.ขอทราบรายละเอียดการด าเนินการ โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
เทศบาล 1 (พรุคลองควาย)ได้ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว 
 2.ขอทราบรายละเอียดการด าเนินการโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ าและ
ผิวจราจรถนนเลี่ยงเมืองซอยข้างร้านส้มต าป้าพิณ 

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี   

 กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ตามท่ีท่านได้ตั้งกระทู้ถาม 
๑. การด าเนินการขั้นตอนโครงการปรับภูมิทัศน์  โรงเรียนเทศบาล 1             

(พรุคลองควาย) ณ ปัจจุบัน ถึงข้ันตอนการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ 
  ๒. ส่วนการด าเนินการการโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ าและผิวจราจร 

 ถนนเลี่ยงเมือง ซอยข้างร้านส้มต าป้าพิณ ตอนนี้ถึงการวางท่อแล้วครับ  



๗ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายประเสริฐ   ทับทิมทอง  
ประธานสภาเทศบาล 

 ท่านผู้บริหารได้กล่าวชี้แจงแล้วครับ หากยังไม่เข้าใจเชิญสอบถามต่อครับ 

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมขอพูดถึงเรื่องการด าเนินการ โครงการ
ปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาล 1  (พรุคลองควาย) ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว              
มีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ใช่ไหมครับตามที่ท่านผู้บริหารได้ตอบมานะครับผม
อยากทราบการตั้งคณะกรรมการ จัดการดูแลโครงการ พรุคลองควาย เพราะมี
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ บอกมาว่าต้นไม้ตายหมดแล้วครับ ผมได้ด าเนินการออก
ตรวจสอบแล้วและไปดูมาแล้ว  อยากทราบว่าคณะกรรมการตรวจรับงาน                   
ว่าระยะเวลาที่ตรวจรับงาน กี่วันแล้ว เรื่องแรกครับ ผมจะฝากเอกสารให้ท่าน
ประธานดูครับ หากเพ่ือนสมาชิกไม่ได้ไปดูที่โครงการฯนะครับ  

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯจากที่ ได้ ไปดู พ้ืนที่  โรงเรียน            
เทศบาล 1 (พรุคลองควาย) มีคณะกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ตามรายชื่อ
ดังนี้ 
 ๑.นางสุภาวดี ศรีเปราะยะ          ประธานกรรมการตรวจการจ้าง 
 ๒.นายสมชาย ชิดเชื้อ                กรรมการ 
 ๓.นายสุเวช รุ่งแดง                   กรรมการ 
 ๔.นายสุเทพ เจียมทิพย์              กรรมการ 
 ๕.นายฐิติพันธ์  ล้อประเสริฐกุล     กรรมการ 
 อยากจะถามว่าท่านได้ลงพ้ืนที่จริงไหมว่าการตรวจรับงานเป็นไปตามแบบ
แปลนที่ต้องการหรือไม่ ตรงตามของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงศ์พรรณ แพลนนิ่งหรือ
เปล่าครับ    

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับฝ่ายผู้บริหารตามที่ตรวจรับไปแล้วกี่วัน เพราะตอนนี้ต้นไม้ 
เฉาตายไปจ านวนมากครับ   

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี   

 ตามท่ีตรวจรับแล้วครับ แต่ที่ภาพท่ีท่านไปตรวจอยู่ ขณะนี้ได้บริษัทฯ 
ที่รับท างาน ยังรับประกันอยู ่หากมีการตายก็อยู่ในระหว่างรับประกันครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรับงานครับ 

นางสุภาวดี ศรีเปารยะ  
รองปลัดเทศบาล 

 กราบ เรียนท่ านประธานสภาเทศบาล ฯ ดิฉันสุภ าวดี  ศรี เป ารยะ                  
รองปลัดเทศบาล ในฐานะประธานตรวจการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ลง
พ้ืนที่จริงทุกครั้ง การตรวจนั้นได้ดูตามสัญญา รูปแบบสัญญาจ้างที่ท ากับบริษัทฯ          
ในวันที่ ตรวจการจ้างเป็น ไปตามสัญญา  ในการบ ารุ งรักษาก็ ไม่มี ในสัญญา                    
การบ ารุงรักษา เป็นหน้าที่ของเจ้าของงบประมาณหากเกิดความเสียหายก็ต้องแจ้ง
บริษัทฯ มาด าเนินการแก้ไข  

นายนัฐพงษ ์เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ตามที่ท่านสุภาวดี กล่าวมาท่านได้ตรวจการจ้างตามสัญญาแต่ที่ผมไป
ตรวจสอบมาครับ ต้นไม้ไม่ครบครับ ยกตัวอย่างครับ พอเข้าประตูป้อมยาม          



๘ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

โรงเรียนเทศบาล 1 ทางซ้ายมือตรงส่วนต้นไทรคอมแพค 7 ต้น ด้านซ้ายมือ 7 ต้น
ไมมี่การปลูกนะครับ โครงการนี้ใช้ต้นไม้ หมื่นต้นครับ ต้นไทรคอมแพค 7 ต้น ไม่มีใน
พ้ืนที่ครับ และก็ต้นหมากแดง มี 5 ต้น หายไป 2 ต้น พ้ืนที่ตรงหน้าตึกครับ นั้นคือ
ส่วนที่หายไป ผมไม่ได้นับที่หายไป มันเยอะนะครับ ที่ผมสงสัยเป็นอย่างมากครับ    
มีพลเมืองดีในภาพนะครับช่วยผมวัดครับ หน้าแรกครับ ต้นสิบสองปันนา  ตามแบบ
ต้องขนาด 1 เมตร ท่านตรวจอย่างไร ครับว่าครบผมถามผมมีภาพแนบผม ส่วนผม
สอบถามผมมีรูปครับ อยากทราบว่าตรวจอย่างไร  

นางสุภาวดี ศรีเปารยะ  
รองปลัดเทศบาล  

 ขออนุญาต เชิญท่าน ท่านฐิติพันธ์   ล้อประเสริฐกุล  ค าถามคะ เพ่ือความ
ชัดเจนคะ 

นายฐิติพันธ ์  ล้อประเสริฐกุล 
ผู้อ านวยการส่วนก่อสร้าง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล 
ผู้อ านวยการส่วนก่อสร้าง คณะกรรมการได้ไปตรวจจริงๆ นับกันจริง แต่ส่วนที่ขาด
หายไป  ผมไม่แน่ใจว่าต้นสิบสองปันนา จะอยู่ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์หรือ
เปล่าหรือไม่ ทั้งหมด 20 ต้น  ครั้งสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนใหม่หมดครับ  เพราะทุก
อย่างผมไปนับเองหมดครับ ขนาดความสูง   

นายณัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผมไม่ได้พูดเรื่องต้นไม้ ผมถามว่าต้นสิบสอง
พรรณนา ความสูงได้ 1 เมตร หรือไม ่

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธานสภาเทศบาล 

 คือว่าต้นสิบสองปันนา ที่เพ่ือนสมาชิกสงสัยว่า ต้นสิบสองปันนา ว่าวัดความ
สูงมา 1 เมตรนั้นหมายความว่า 1 เมตรวัดก่อนปลูก หรือปลูกเสร็จแล้วเหลือ 1 
เมตร เพราะว่าต้นไม้สูง 1 เมตร พอมาปลูก อาจจะเหลือไม่ถึง 1 เมตร ต้องหา
ค าตอบว่าจะเอา 1 เมตร จากตรงส่วนไหนครับ ขอเชิญท าความเข้าใจ หรือว่าวัดจาก
ราก ใช้หลักเกณฑ์ตรงไหนในการวัดเอาก่อนปลูก วัดจากส่วนราก หรือวัดเอาแบบ
ไหน ขอเชิญท าความเข้าใจนะครับแต่ว่าต้นไม้ที่เราก าหนดขนาดในแบบแปลนครับ 
เอาแบบไหนเมตรคือเริ่มวัดจากตรงส่วนไหนของต้นไม้ขั้นตอนแรกต้องหาเมตรให้เจอครับ           
หากซักถามทัง้วันก็ไม่จบ ขอเชิญฝ่ายที่สอบถาม สอบถามต่อได้เลยครับ 

นายนัฐพงษ ์เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯตอนแรกผมก็สงสัยครับ ไม่ว่าจะวัดจากล าต้นไป
สูงสุดก็ไม่  ถึงครับ วัดจากรากไปถึงต้นไม่ถึง วัดจากโคนไปถึงต้นก็ไม่ถึง อยากทราบ
ว่าวัดแบบไหน ท่านใช้เวลากี่วันในการตรวจสอบ ประเด็นหนึ่ง นะครับ เพราะว่า
ต้นไม้หมื่นกว่าต้น ผมไปนับต้นไม้หมื่นกว่าต้น 5 วัน ก็ยังไม่เสร็จแล้วคณะกรรมการ 
5 คน ไปนับ 1 วัน ก็ไม่เสร็จแน่ครับ ต้นไม้ตายเยอะครับ  แต่ผมไม่ว่าครับ แต่ผมพูด
เรื่องต้นไม้ไม่ได้ขนาดครับ และปลูกไม่ตรงตามแบบแปลน ตามที่ผมให้ดูรูป ต้นแสง
จันทร์ไม่มีผมไปหาขนาดต้นตอของต้นไม้ ยังไม่มีเลยครับ  ผมอยากสอบถามว่า
คณะกรรมการตรวจสอบ  จ านวน ๒ เรื่องครับ  
 1. ท่านใช้เวลากี่วันในการตรวจสอบต้นไม้ 
  2. ท่านได้วัดต้นมะพร้าวหรือไม่ ต้นมะพร้าวน้ าหอมความสูง 1 เมตร ผม
วัดจากใต้ลูกมะพร้าว ไม่ถึง 1 เมตร นั้นคือ 1 เรื่องครับ ท่านไปวัดดู ท่านตรวจสอบ
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หรือไม่ มีหลักฐานครับผมมี ตลับเมตร ท่านกับผมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไหม ท่านไป
ตรวจสอบราคาดู เรื่องถูกแพงนั้น ต้นไม้อาจจะมาจากเมืองนอกไหมครับ  ราคาถึงได้
แพงขนาดนี้ ผมไม่ทราบหรอกครับ ผมอยากให้ไปวัดครับ ต้นมะพร้าว 30 ต้น             
ต้นมะพร้าว ต้นละ 4,500 บาท ต้นมะพร้าวอาจจะมาจากเมืองนอก แต่ที่ผมมาพูด 
ที่ผมสงสัยที่ผมอยากทราบคือเรื่องต้นไม้ไม่ได้ขนาดนะครับ ท่านพูดได้อย่างไรว่า 1 เมตร 

นางสุภาวดี ศรีเปารยะ 
รองปลัดเทศบาล 

 น าเรียนว่าในการตรวจการจ้างจะมีช่างผู้ควบคุมงาน ส่งมาให้คณะกรรมการ
ตรวจรับในการตรวจรับให้ช่างช่วยนับ แต่ด้วยความสุจริตใจนะคะ ในการด าเนินงาน
อยู่ในการดูแล ของผู้ควบคุมงานแต่ หลังจากนั้นมีคุณครูและช่างไปช่วยตรวจนับมี 
การตรวจนับร่วมกันหลายครั้ง และต้นไม้บ้างต้น มีการเปลี่ยนแบบนะคะ ไม่ทราบว่า
เอกสารในมือท่านสมาชิกนั้น มีการเปลี่ยนแบบในจุดที่ปลูกต้นไม้ไม่ทราบว่าเอกสาร
ชุดที่อยู่ในมือของท่านสมาชิกจะเป็นเอกสารที่เปลี่ยนแบบหรือไม่นะคะ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธานสภาเทศบาล 

 คืออย่างนี้นะครับ เพ่ือนสมาชิกมีความสงสัยว่าต้นไม้ ที่เพ่ือนสมาชิกไป
ตรวจ ไมถ่ึง 1 เมตร ไปตรวจรับมานะครับขนาดมีความสูง ความยาวไม่ได้ตามขนาด
และจ านวนที่ก าหนดไว้ แต่ที่ตอบมานั้น ว่าไว้วางใจให้ฝ่ายช่างคุมงานไปด าเนินการ
ตรวจรับ แต่สมาชิกถามว่าวันที่ตรวจรับ ต้นไม้สูง 1 เมตรหรือไม่หากต้นไม้สูง 1 
เมตร ก็คือว่าถูกต้อง หากไปตรวจแล้วไม่ถึง 1 เมตร อยากให้ท าความเข้าใจ ตามที่
ได้พูดว่าให้ฝ่ายช่างด าเนินการ โยนกันไปโยนกันมาอย่างนี้ ขอให้ตอบสั้นๆ เพียงแค่
อยากทราบว่าขนาดความสูงถึงตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่หากสูงไม่ถึง ก็อธิบายชี้แจ้งว่า
รอต่อไปก็สูงถึง เอามาปลูกไว้ก่อนเผื่อโตอีกก็ชี้แจงกันไปก็แค่นั้น หากโยนให้ฝ่ายช่าง
รับผิดชอบอีก ถามกันไป ถามกันมา  ก็คงไม่จบนะครับวันนี้ ก็แค่บอกว่าสูงถึงหรือไม่ 
เท่านั้นครับ   

 - พัก 5 นาที - 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธานสภาเทศบาล 

 ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯสอบถามครับ ผมขอเปิดประชุมต่อระหว่าง
คณะกรรมการตรวจการจ้างและท่านสมาชิกตั้งกระทู้ถามเรื่องต้นไม้ไม่ครบ และฝ่าย
ผู้ตรวจรับก็ได้ยืนยันมาแล้ว่าครบตามรายการจากที่ให้ไปคุยกัน ได้ผลว่าอย่างไรไม่
ทราบผมขอเชิญฝ่ายตั้งกระทู้ถามสอบถามต่อไปได้เลยครับ 

นายนัฐพงษ ์เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ตามที่ผมได้คุยกับคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง ท่านบอกว่าตรวจครบตามแบบแปลนต่างๆ ซึ่งที่ผมไปดูนั้น ผมว่าไม่
ครบนะครับ ตามจ านวนแบบแปลนที่ เทศบาลฯ ได้จัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทฯ              
ท่านบอกว่าจะให้บริษัทมาปลูกเพ่ิมเติม หากท่านคิดว่าท่านท าได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร 
สิ่งที่ผมตรวจสอบการวัดขนาดของเจ้าหน้าที่กับการวัดขนาดของประชาชนที่วัด
ร่วมกันตรวจสอบร่วมกันกับผม กับของฝ่ายช่างอาจจะไม่เหมือนกัน ตลับเมตร
อาจจะคาดเคลื่อนครับ เรื่องนี้หากท่านคิดว่าท่านท าสิ่งที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ท่านก็
ท าต่อไป แต่ผมขอบอกในสภาฯ แห่งนี้ว่า ในการตรวจรับการจ้างงานนี้ ท่านไม่ได้ใช้
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่มีความรู้ความสามารถในการจัดสวนเลยเรามีผอ.กองสวนฯ 
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ผอ.กองสวนฯ ไปไหนท าไมมาแต่งตั้งท่าน แต่มาแต่งตั้งท่านสุภาพฯ ซึ่งอยู่คนละสาย
งานครับ เราไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ให้ตรงกับสายงานท่านบกพร่อง ผมฝากถึง
พัสดุ และผอ.ส านักการคลังท่านลืมใส่ไป ท่านทราบไหมว่างบประมาณโครงการนี้เงิน
จ านวน 4 ล้านกว่าบาท  แต่ต่อมาบริษัท รับเหมาประมูลราคาลดลงไปตั้ ง                    
1 ล้านกว่าบาท ท าไมเขาถึงลดราคาได้ เพราะเป็นความสะเพร่าของเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ที่ไม่ได้ระบุการดูแลรักษาต้นไม้ในสัญญาเขาซื้อแบบมาเขาดูแบบแล้วเขาเข้าใจ ว่า
เขาต้องด าเนินการอย่างไรเนื่องจากในสัญญานั้น การปลูกเขาปลูกอย่างเดียวไม่มีการ
ดูแลรักษาใครๆก็ปลูกได้นะครับ ในสัญญาไม่มีการบ ารุงรักษา แถมมีบันทึกจาก
หน่วยงานเทศบาล ให้เจ้าหน้าที่งานสวน ไปรดน้ าต้นไม้ให้ ท่านท าสัญญาให้ รัฐ
เดือดร้อน เขียนให้รัฐเสียมีที่ไหนท าสัญญาแบบนี้ จัดซื้อจัดจ้างแบบนี้ ผมเชื่อว่าไม่ถึง
ครึ่งปี ผมเชื่อแน่นอนต่อไปในเดือนเมษายนนี้ ต้นไม้จะตายเกินครึ่งเพราะตอนนี้ตาย
ไม่ต่ ากว่า 30% แล้ว เมื่อก้ีจากที่ท่านบอกว่าถ้าหากต้นไม้ตาย เขาจะปลูกใหม่ให้ แต่
เขาจะมาอ้างได้อีกไหมครับ ว่าเราไม่ได้รดน้ าต้นไม้ให้เขา หากเขาจะปลูกใหม่ให้เรา
ปล่อยให้ตายหมดเลยดีกว่าไหม เขาจะได้ปลูกให้เราใหม่ทั้งหมด ต้นไม้ตาย ในสัญญา
เขียนอย่างไรดูอย่างนี้ ไม่มีใครไปจ้างหรอก เขียนเสียประโยชน์ ของทางเทศบาล 
ถามผอ.ส านักการคลัง เขียนแบบนี้ต้นไม้ตายใครรับผิดชอบครับ ต้นไม้ขาดชัดเจน
มากต้นไม้ไม่ครบ ต้นไม้ไม่ได้ขนาดตามแบบแปลน ส่วนเรื่องต้นไม้ตายนั้นไม่เกี่ยว มี
ทั้ง ผอ.ทั้งรองปลัด ร่วมกันตรวจสอบ ต่อไปการดูแลรักษาจะท าอย่างไร ในเมื่อตรวจ
การจ้างเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้บริหาร ท่านรอง นายกฯ พอถึงเวลาท่านไปเปิด 
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นไม้ตายท่านช่วยไปตรวจสอบด้วยท าไม ต้นไม้ตายนี้ท่านท า
สัญญาลักษณะนี้ท าไมถึงออกมาได้ครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯสอบถาม ผอ.ส านักการคลังครับ 
ว่าการท าสัญญาจ้างนี้ครับ และก็ท าให้ทางเทศบาลต้องมารับผิดชอบ เรื่องการ
บ ารุงรักษา   ต้นไม้ครับ ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่ยังอยู่ในสัญญาประกันอยู่ครับ เพ่ือน
สมาชิกยังสงสัยว่าท าสัญญาไปได้อย่างไรครับ ก็ขอเชิญให้ ผอ.ส านักการคลังเป็น
ผู้ตอบ ท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิก ขอเชิญเลยครับ  

นายดิษฐากร ส่งแสง 
ผู้อ านวยการส านักการคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กรณีที่เกิดขึ้นครับ ในการท าสัญญาจ้างครับ 
ข้อความทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญาครับ  จะต้องเป็นไปตามข้อความที่หน่วยงานต้น
สังกัดที่เขาก าหนดมาครับ ว่ามีการท าอย่างไรบ้างครับ ทีนี้พอผู้รับเหมาเขาส่งงาน
เสร็จเรียบร้อย กรรมการตรวจรับเรียบร้อย นะครับ ทีนี้ช่วงระยะเวลาต่อจากนั้นมี 
การระบุไว้ในสัญญาครับ  ห้วงระยะเวลาการประกัน ถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเรา
ก็ให้ผู้รับเหมาเข้ามาดูแลครับ ซ่อมแซมเพ่ือให้สภาพของงานจ้างนั้นอยู่ในสภาพปกติ
ตามท่ีระบไุว้ในสัญญาครับ    

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ คุณนัฐพงษ์ ครับ 
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นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ตามที่ท่าน ผอ.ได้ตอบมาคือ              
อยู่ในช่วงสัญญาถ้าเกิดต้นไม้ มีการสูญเสียเกิดขึ้น ตาย บริษัทเขาจะมาซ่อมให้ ใน
เมื่อบริษัทเขายังอยู่ในช่วงประกันสัญญา ทีนี้ท าไมเราต้องไปรดน้ าให้ครับ มีบันทึก
จากเทศบาลเรา ให้ไปรดน้ าที่ตรงนั้นครับ ในเมื่อถ้าเขาอยู่ในสัญญาเขาต้องดูแลครับ 
ถ้าท่านบอกประกันแล้วเขา มาซ่อมแซมให้หมด ผมถามหน่อยครับ   

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เมื่อสักครู่ ผอ.ส านักการคลัง เขาตอบมาแล้วครับ บอกว่ารายละเอียด
ทั้งหมดนั้นครับ ก็มาจากต้นสังกัดของโครงการ เพียงแต่ว่าท าสัญญาตามรายละเอียด
ที่เขาก าหนดมานะครับ แต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะที่ว่าประกันอยู่นี้ครับ 
ทางบริษัทไม่ได้มาด าเนินการดูแลรักษาให้เรา ท าให้เกิดต้นไม้นั้นเสียหายนะครับ 
แล้วเราจะคิดท าอย่างไรกันต่อไป นี้ก็ ขอเชิญนะครับ ฝ่ายผู้บริหาร เราจะด าเนินการ
ท า อย่างไรกันต่อไปนะครับ เชิญนะครับ ผอ.คลัง ท าความเข้าใจกับเพ่ือนก็ได้ครับ 
ท าอย่างไร ที่เกิดความเสียหายเมื่อเกิดข้ึน 

นายดิษฐากร ส่งแสง 
ผู้อ านวยการส านักการคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ส าหรับกรณีที่เกิดขึ้นครับ ถ้าต้นไม้เกิดความเสียหาย อยู่ในระยะที่อยู่
ระหว่างการประกันครับ ก็ให้เจ้าของงบประมาณนะครับ ท าบันทึกขึ้นมาเพ่ือให้งาน
พัสดุ  จะได้มีหนั งสือไปถึง ผู้ รับจ้างนะครับ ให้ เขาได้ เข้ามาดูแลรักษาครับ             
เพ่ือให้สภาพของงานจ้างนั้นอยู่ในสภาพปกติ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ คุณนัฐพงษ์ ครับ   

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ จากที่ท่าน ผอ.ตอบ ผมเข้าใจครับว่า 
ถ้าต้นไม้ตายตามสัญญาจ้าง เขาต้องมาปลูกให้ครับ ตามสัญญาแต่ผมถามว่า แล้วช่วง
นี้ครับ ช่วงในตามสัญญานี่ การดูแลรักษานี่เราต้องเป็นฝ่ายรดน้ า ดูแลรักษาบ ารุงทุก
อย่าง ใครเป็นคนรดครับ ต่อไปบริษัทไหนมาปลูกลักษณะนี้ เราต้องไปดูแลให้เขา พอ
ปลูกเสร็จ ไม่มีสัญญาเลยว่าต้องดูแลรักษา ไม่ใช่ครับ แล้วตอนนี้เทศบาลเรามีหนังสือ
บันทึกเป็นข้อความเลย มีลายเซ็นท่านรองนายกฯด้วย รองสุ ฟ้าง ที่ผมเห็น                
ไม่รู้น่าจะใช่นะ สั่งรดน้ าไป มีบันทึกจากผอ.ส านักการศึกษา รดน้ าวันละสองเที่ยว        
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสวน แย้งมา ท าหนังสือ เขียนหนังสือในบันทึกนั้นแย้งด้วย 
เอกสารมีครับท่านประธาน ตอนนี้เขาปลูกเสร็จ สถานการณ์ของเทศบาลในโครงการ
พรุคลองควาย บริษัทปลูกเสร็จ จะให้เรารดน้ า แล้วเราก็ไปรดน้ าให้ ถูกต้องไหมครับ 
แต่ถ้าตาย ถ้าเกิดบริษัทมาบอกเราว่า ก็เทศบาลไม่ไปรดน้ า เขาไม่ผิดเงื่อนไขอีก            
ถ้าเกิดตายนี่ ตอนนี้ตายเยอะ ถ้าเราไม่รดน้ าบริษัทก็ปลูกใหม่เลย ทีนี้ก็ปลูกใหม่หมด
เลย เพราะมันตายไป 30 40% แล้ว ท่านประธาน เรื่องนี้ผมรู้ว่า ตั้งท่านเป็น
คณะกรรมการ ตรวจสอบบ้าง ไม่ตรวจสอบบ้าง ผมไม่อยากเอ่ยนามครับ แต่ท่านท า
อะไรลงไปในโครงการเทศบาลในลักษณะอย่างนี้  เป็นสิ่งที่มองเห็นครับ ต้นไม้ ไม่ใช่
ขุดท่อ ดูดเลน ต่างๆ เขาเห็นอยู่ครับ ยิ่งเด็กนักเรียนด้วย โครงการเด็กๆ ผมบอกแล้ว
อะไรที่เก่ียวกับเด็กๆ นี่ ท่านอย่าไปเที่ยวไปเฉียด ต้องทุกอย่างมันต้องชัดเจน แล้วแต่
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ท่านเลยครับ นี่ตามเอกสาร ที่ผมให้ท่านดูนี่ ทั้งขาด ทั้งไม่ได้ขนาด ท่านตอบมาได้ ก็
แล้วแต่พวกท่านแล้วกันครับ ว่าท่านจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร อย่างไรผมฝากถึง
ท่านผู้บริหารด้วย ท่านเป็นฝ่ายผู้บริหารท่านลงพ้ืนที่ตรวจสอบด้วย ในบางโครงการ
ครับ งานไม่ได้ตามที่ท่านคิดวางนโยบาย วางกรอบไว้ ท่านก็ต้องหารือกับเจ้าหน้าที่
แก้ไขครับ เพราะงานตัวนี้ผมดูครับ ว่ามันเป็นปัญหา เพราะเดียวต้นไม้ตายนี่ ไม่มีคน
รดน้ าครับ ท่านต้นไม้ตายหมด คนที่เสียหายไม่ใช่ใครครับ ผู้บริหารเทศบาลแน่นอนครับ            
ผมมาท้วง ผมไม่ เสียหายหรอก อย่างไรก็ฝากท่ านผู้บริหารด้วย เรื่องนี้ว่าให้
ตรวจสอบต่อไปในโครงการ ในลักษณะอย่างนี้ครับ ทุกโครงการครับ ถึงประธาน 
ฝากไปถึงประธานตรวจงานของทุกโครงการในเทศบาลด้วยว่า ถ้าท่านไม่มีความรู้ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านต้องตรวจ ท่านไม่จ าเป็นต้องไป ตรวจครับ  ท่านไม่ต้องเกรงใจครับ 
ท่านไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ท่านไปตรวจ ท่านจะเดือดร้อนเอง 
ท่านจะบอกว่าท่านได้รับรายงานมาแล้วท่านก็ตรวจ ไม่ใช่ครับ แล้วงานนี้เห็นชัดเลย 
ผมชี้ชัดให้เห็นเลยว่า เจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะของเรา ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่
นิดเดียว เอาช่างที่อยู่คนละสายงาน มาเป็นช่างควบคุมงาน ท่านใช้คนก็ผิดประเภท
แล้วครับ จะเกิดปัญหา เรื่องนี้ต้องฝากผู้บริหารนะครับว่าต่อไป ในลักษณะตั้ง
โครงการอย่างนี้ครับ ต้องเอาคนที่มีความรู้ แต่ละโครงการนั้นๆ มาท างานครับ 
เดือดร้อนหมดตอนนี้ อย่างไรก็ฝากไว้ด้วยท่านประธานว่าโครงการพรุคลองควายนี่ 
แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้บริหารเทศบาลนคร จะได้ท า เปิดท าการให้เด็กได้
เรียนหนังสือทันการเรียนปีนี้นะครับ   

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ ฝากครับ ให้ทางฝ่ายผู้บริหารแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นนะครับ เราก็รู้กันอยู่แล้วครับ ว่าเพ่ือนสมาชิกก็เป็นห่วงนะครับ ในเรื่องความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับทางเทศบาลครับ ก็ต่อไปข้อที่ 1 ก็เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
คงไม่สอบถามต่อแล้วครับ เพราะฉะนั้นเริ่มข้อที่ 2 ขอเชิญครับ  

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ที่ผมขอทราบรายละเอียด
กับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ข้างซอยร้านส้มต า 
ป้าพิณ อยากจะถามไปยังผู้บริหาร เกี่ยวกับช่างที่ออกแบบครับ ว่าการออกแบบของ
ช่าง ท่านได้ลงพ้ืนที่ในการวัดพ้ืนที่ในการออกแบบไหมครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯสอบถามว่าในการออกแบบนั้น ช่างได้ไปวัดพ้ืนที่
ในการออกแบบหรือไม่ครับ ก็ขอเชิญครับ ฝ่ายส านักการช่างครับ ท าความเข้าใจกับ
เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯครับ เราจะออกแบบคลาดเคลื่อนอะไรไปบ้าง            
ท าความเข้าใจกันครับ เชิญเลยครับ 

นายจารึก วงศ์วานิช 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

 กราบเรียนท่ านประธานสภา เทศบาลฯที่ เคารพ และท่ านสมาชิก                
สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับค าถามครับ ว่าในการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ านั้น ได้ลงพ้ืนที่ได้ไปออกแบบหรือไม่ครับ ทางผู้ด าเนินงานก็ขอเรียนให้ได้
ว่า เนื่องจากในการท างานมาโดยตลอดเจ้าหน้าที่ต้องลงไปตรวจสอบนะครับ ต้องลง
ไปตรวจสอบ วัดระยะ ขนาดต่างๆ แต่เนื่องจากครับ บางครั้ง บริเวณนั้นอาจจะ
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สภาพพ้ืนที่ไม่สามารถที่จะชี้ชัดแนวครับ ขอบเขตได้ อย่างเช่นมี ป่ารกร้าง หรือว่า
หมุดที่ดินอาจจะเคลื่อนย้ายนะครับ หรือว่าลบล้างไป สิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องใช้ข้อมูล
ทางระวางที่ดินเข้ามาประกอบในการที่จะจัดท าแบบเบื้องต้นและตั้งงบประมาณครับ 
แต่ในการท างานจริง บางครั้งมีข้อขัดแย้ง มีข้อโต้แย้งระหว่างชาวบ้านบ้างที่อ้างสิทธิ 
แล้วก็ หรือว่านะครับ หลักฐานที่ดินนั้นอาจจะสูญหาย คลาดเคลื่อนไป สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ก็เป็นข้อมูลในการที่ท างานให้เกิดอุปสรรค อาจจะมีการคลาดเคลื่อน ถูกต้อง
ตรง ซึ่งจะต้องมีการปรับแก้กัน มากบ้างน้อยบ้างครับ อันนี้คือในส่วนของการ
ก่อสร้างก็เจออุปสรรคครับ จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกผู้มี เกียรติได้ทราบครับ         
ขอบคุณครับ   

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ คุณนัฐพงษ์ ครับ  

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมพอเข้าใจในการท างาน 
แต่ปัญหาในซอยป้าพิณ ช่างออกแบบขาดครับ ท าให้การเดือดร้อน ผมอยากถาม 
ช่างที่ไปส ารวจ ในลักษณะอย่างนี้ ผมก็ไม่รู้เหมือนว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ส านักช่างนี่พูดเลย ใช้ตลับเมตรยี่ห้ออะไร วัดเกินวัดขาดครับ แต่ส่วนมากไม่เกินครับ 
ขาดหมด เมื่อกี้ต้นไม้ก็ขาดครับท่านประธาน  นี่วัดถนนขาดเป็นสิบเมตรเลย              
ท่านประธาน ไม่รู้วัดหรือป่าว หรือว่านั่ งดูทาง Google แล้วก็ออกแบบเลย               
การท างานครับ นี่ท างานกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เครื่องมือน่าจะพร้อม 
ออกแบบถนนขาด เดียวอย่างไร ถ้าเกิดช่าง ผมอยากจะรู้จริง ช่าง ผมอยากรู้จริง 
ช่างท่านใดเป็นคนไปวัดถนนเส้นนี้ครับ นี่เรื่องหนึ่ง เรื่องที่สองพูดเลย วันนั้น ผมขับ
รถผ่านไปกับท่านสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา ต้องเอ่ยชื่อหน่อย ผ่านไปร้านส้มต าเห็น
บริษัทรับเหมา วางท่อ เขาขุดนะครับ ท่านประธาน แมคโครขุดเสร็จก็เอาท่อวาง 
การตีดินก็ไม่มี ตีล็อคท่อก็ไม่มี ต่างๆ แต่ละเมตร เอาแมคโคร บุ้งก๋ีมาถึงใส่ปูนราดลง
ไปเลยแล้วก็กลบ พอราดเสร็จกลบ ผมโทรหาช่างคุมงาน ผมถามว่าพ่ี พ่ีได้ควบคุม
ไหม คุม แต่เวลาบริษัท เวลาเขาไม่อยู่ บริษัทก็ลักไก่ ก็ท่านเป็นผู้ ควบคุมงานท่าน
ต้องคุมงาน ท่านไปบอกบริษัทช่างลักไก่ ก็ไม่ใช่ นี้พอเวลาตรวจงานเสร็จ ท่านเซ็นรับ 
บอกว่าท่านคุมงานเรียบร้อย ผมอยากถามหน่อยท่านคุมงานเส้นนี้ ท่านได้คุมตลอด
ทั้งเส้นไหมครับ มั่นใจว่าเขาท าถูกต้องตามแบบทุกอย่าง ครับท่านประธานครับ   

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญนะครับฝ่าย ผอ.กองช่างนะครับ เพราะว่าเพ่ือนสมาชิกแน่ใจว่าช่างที่
ไปคุมงานเส้นนั้นได้คุมตลอดทั้งเส้นหรือไม่ครับ แล้วท าถูกต้องตามแบบแปลนถูกต้อง
หรือไม่ แต่ฝ่ายผู้ที่จะซักถามเรื่องกระทู้นี้เพ่ือนสมาชิก ก็บอกว่าบางช่วงลีน ยังไม่ได้
เท ขุดดินเสร็จก็เอาท่อวางครับ เพื่อนสมาชิกก็ไปเจอมาเป็นลักษณะอย่างนั้น ทีนี้เรา
จะมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างไรครับ ก็ขอเชิญนะครับฝ่ายผอ.ส านักการช่างครับ     

นายจารึก วงศ์วานิช 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

 กราบขอบพระคุณมากครับ ท่านประธานที่เคารพครับ ส าหรับในการคุมงาน
ของซอยป้าพิณนั้นนะครับ ตอนนี้มีช่างควบคุมงานที่รับผิดชอบ เข้ามาอยู่ในที่ประชุม
ด้วยนะครับ เดียวขอให้ผู้ควบคุมงานชี้แจงต่อสภาเพ่ือที่จะให้ทราบครับ ขอบคุณครับ     



๑๔ 
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นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญเลยนะครับ ช่างคุมงานที่ว่าจะชี้แจง ขอเชิญครับ   

นายสุชาติ ชูศักดิ์ 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นะครับ ผมนายสุชาติ ชูศักดิ์ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ในฐานะผู้ควบคุมงาน ใน
การควบคุมงานเราก็ต้องออกไปดูงานทุกวันครับ แต่ว่าเราก็ไม่ได้เฝ้าตลอด เพราะว่า
ช่างแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบ คนละหลายโครงการพร้อมกัน แต่ในช่วงที่ช่างไม่อยู่
ในการด าเนินการของผู้รับจ้างเราก็จะมอบหมายให้ทางผู้รับจ้างถ่ายรูปในส่วนที่
ส าคัญๆ ไว้อย่างเช่น การเทลีน การใช้คอนกรีตคาดท่อ และก็การกลบดินหรือทราย 
ซึ่งในโครงการการนี้เราก็ ในการออกแบบให้ใช้ดินที่ขุดขึ้นมาในการกลบหลังท่อ และ
ในส่วนเรื่องการเทลีน ทางผู้รับจ้างเขาก็ได้รับการยืนยันมาว่าเขาเทตลอดสาย แต่ว่า
ในส่วนวันนั้นที่ท่านสมาชิกเข้าไป เป็นการเร่งรีบของผู้รับจ้างเพราะมันเกิดปัญหาดิน
พังทลาย เขาก็รีบ รีบวางรีบกลบ ก็ไปเจอท่านสมาชิก แล้วก็ผมก็เข้าไป แล้วก็ได้สั่ง
ให้ทางผู้รับจ้างท าการรื้อ และวางใหม่โดยเทลีนก่อนทั้งหมดขอบคุณครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ ครับ  

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานครับ การที่ช่างบอกว่า ตอบผมมาว่า ได้ไปควบคุม แล้วก็
ให้ผู้รับเหมาถ่ายรูปส่งงานมาให้คิดง่ายๆครับ ผมบอกท่านประธานเลยครับ ผมไม่ได้
เรียนจบความรู้ช่างครับ ผม ป.6 ครับ ต่อด้วย กศน. ผมเวลาเขาขุดท่อ ขุดวันหนึ่ง 
ต้องเทลีนวันหนึ่ง ไม่ใช่เทแล้วกลบเลยวันเดียว ถ้าท าวันเดียวนั้นคือ ลีนนั้น ไม่ทัน
แห้งทีครับ วางท่อลงไปแล้ว นี่คิดแบบชาวบ้านเลย เทปูนเสร็จแล้วเอาท่อไปวางได้ไง
แล้วบอกว่าเท ถึงช่างควบคุมงานท่านบอกว่าท่านไปทุกวัน ท่ านก็เห็นอยู่วันนี้ก็ขุด 
พรุ่งนี้เขาต้องเทลีน แต่นี้ท่านไปปุ๊บ เขาฝังกลบเรียบร้อย แล้วท่านก็บอกว่า ท่านต้อง
ดูงานหลายที่  ถ้าผู้รับเหมา ถ้าเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาแบบนี้ ปลดงานผู้รับเหมาไป
ได้ ผมบอกเลยว่าบริษัทไหนเขาก็ไม่จ้างครับ ควบคุมงาน ผมไม่ต้องมีความรู้เรื่องช่าง
ด้วย เพราะปูนมันมีระยะเวลาของการแห้งครับท่านประธาน คิดง่ายๆครับ ท่านบอก
ว่าท่านอาจจะควบคุมหลายสายจริง แต่วันนี้ท่านไปคุมท่านไปดูแล้ว วันนี้ขุด พรุ่งนี้ก็
ต้องเทครับ อันนี้ผมฝากถึงท่านรองเอกพจน์ ครับ ขุด เท กลบ วันเดียวกัน ไม่ใช่ครับ 
แล้วเส้นนี้ผมก็อยากให้ถามท่านประธานว่า ช่างผู้ควบคุมงานท่านมั่นใจหรือเปล่าว่า 
เขาท าถูกต้องตามแบบแปลนทุกอย่าง ที่ท่านได้เซ็นควบคุมงานไปครับ เท่านั้นครับ 
ถ้าท่านบอกท่านถูกต้อง ท่านจบควบคุมงาน งานของท่าน ผมไม่มีความรู้ ท่านบอก
ว่า ท่านถูก ก็ถูกครับ ผมไม่ได้มาชี้ท่านว่าท่านผิดหรือท่านไม่ถูก แต่ถ้าท่านไม่มั่นใจ 
ในสิ่งที่ท่านควบคุมงานลงไปครับ ก็นั่นเรื่องของท่าน แต่ผมก็บอกว่าเส้นนี้ ไม่ได้เทลีน
เป็นบางช่วง ครับ ถ้าท่านบอกเทหมด ท่านยืนยันมาท่านก็ตรวจรับงานของท่านครับ 
อยากให้ท่านตอบมาว่า ท่านมั่นใจไหมว่าเขาเทลีนจริงหรือไม่ ผมอยากให้ฝาก ไปถึง
ท่านผู้บริหารเลยว่า ช่างควบคุมงาน ท่านผู้บริหารต้องก าชับนะครับว่า ต้องอยู่หน้า
งานจริงครับ ผมโทษนะ ผมไปมาสิบโครงการแล้ว ของเทศบาล ผมไม่เคยเจอช่าง



๑๕ 
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ควบคุมงานนั่ งอยู่ เลย แม้แต่ โครงการเดียว นี่คือเรื่องจริงครับ มีแต่ โทรหา           
ถาม ผอ.จารึก เส้นนี้ใครคุม เท่านั้นแหละ ไม่รู้ครับ ไม่เคยเจอเลยครับ นี้พูดจริงๆ 
ท่านผู้ควบคุมงาน ท่านไหนบ้างเคยเจอผมตอนที่ผมไป ไม่มีครับ มีแต่โทรหาแล้วมา
เจอกัน บางท่านนะ ผมโทรไปหา ว่านี่เขาเป็นอย่างนี้นะ ผมควบคุมงานเป็นสิบปีแล้ว 
ตอบผม ผมท าตามหน้าที่ผมรู้ มีการตอบอย่างนี้ ผมก็เลยอยากรู้ว่าเส้นนี้ท่านยืนยัน
เลยว่า ท่านมั่นใจในการควบคุมงานของท่านหรือไม่ครับ   

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  ทางเพ่ือนสมาชิกก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่า ทางฝ่ายช่างผู้ควบคุมงานครับ             
ได้ชี้แจงตอบมาครั้งหนึ่งแล้วครับว่า สั่งให้ทางบริษัทได้ เทลีน ตลอดทั้งสายครับ          
แล้วก็วางท่อ แต่เพ่ือนสมาชิกก็ขอให้ทางฝ่ายช่างผู้ควบคุมนั้นยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า 
ทางบริษัทได้เทลีนตลอดทั้งสายหรือไม่ ทางเพ่ือนสมาชิกก็เข้าใจว่า ลีนนั้นเทเป็นบาง
ช่วง นครับ ก็ขอเชิญครับ ฝ่ายช่างคุมงาน นะครับ   

นายสุชาติ ชูศักดิ์ 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกที่เคารพนะครับ คือทาง
ผู้รับจ้างเขาก็ได้เทลีนตลอด ส่วนในช่วงที่ไม่ได้เท ก็ได้สั่งให้รื้อและท าการฝั่งกลบใหม่
แล้ว และที่ท่านสมาชิกบอกว่า เทแล้วไม่ได้รอให้ตัวลีนแห้ง คือในบางส่วนก็จ าเป็น 
ซึ่งเป็นทางเข้าออกของชาวบ้านหรือว่า ปัญหาดินพังทลาย เราก็จะอนุญาต ให้เท 
แล้วก็ไม่รอจน คอนกรีตมันแห้ง แล้วก็วางท่อลงไปเลยแล้วกลบ เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของอาคารข้างเคียง แต่ถ้าเป็นที่ๆไม่มีอาคาร เราก็จะต้องรอให้ตัวคอนกรีต
มันแข็ง ก็จะต้องท าตามหลักวิชาการทุกอย่าง ครับ ขอบคุณครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ก็ทางฝ่ายส านักการช่าง ก็ได้ยืนยันมาแล้วครับ ว่าลีนก็ได้เทตลอดทั้งสาย 
นะครับ แล้วก็ท่ีให้วางท่อก่อนที่ว่าลีนจะแห้ง ก็แล้วแต่ความจ าเป็นครับ แต่เมื่อมีเหตุ
ความจ าเป็นแล้วก็ต้องหาวิธีการในการท างาน แก้ไขปัญหา อย่าให้ชาวบ้านเดือดร้อน 
นะครับ ซึ่งติดกับทางเข้าของอาคารอะไรอย่างนี้ ก็จะต้องอนุญาตให้เทลีนเสร็จแล้วก็
วางท่อไปก่อน เพ่ือแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ เพื่อนเขาตอบยืนยันมาอย่าง
นั้น เพ่ือนสมาชิกผู้ซักถามว่าอย่างไร ขอเชิญครับ   

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ในเมื่อช่างเขาบอกว่าเขามั่นใจ                
ว่าเขาเท แล้วตรวจสอบการควบคุมงานได้ มั่นใจในการควบคุมงาน ก็มั่นใจครับ           
ผมไม่ได้ทักท้วงอะไร แต่ถ้าผม บอกว่า ถ้าผมมีความคิดเห็นว่า ตรงนี้ไม่ได้เท ผมก็
ร้องบอกท่านประธานเลย ต้องร้องขุดบ้าง มีคนเพ่ือนสมาชิกหลายคนครับ ช่วยลงขัน 
ถ้าเกิดไม่ให้ขุดจริงผมก็ต้องจ่าย แต่ลองขุดดูสักเส้นหนึ่ง เดียวก็รู้ ว่าเทหรือไม่เท ได้รู้
บ้างนะครับ แล้วโครงการผมอยากฝากถึงท่านประธานครับ ท่านนายก ผมหารือ
หน่อยครับ โครงการที่ผมตั้งกระทู้ โรงเรียนเทศบาล 1 กับโครงการนี่ อยากให้ตั้ง
กรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับ ตรวจสอบข้อเท็จจริง นะครับ ว่าสิ่งที่ทั้งผู้ควบคุมงาน 
และผู้ตรวจรับงานนี่ ท าตามหรือเปล่า เพราะผมต้องร้องครับเพราะว่าผมเห็นในตาม
แบบ จากสิ่งที่ผมเห็น มันไม่ใช่เหมือนที่เจ้าหน้าที่ตอบผมมา นะครับ ผมก็อยากถาม
ท่านประธานว่า โครงการที่ผมตั้งกระทู้ไปนี่ อยากให้ตั้งกรรมการขึ้นมา ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงนะครับ ถ้าท่านมั่นใจก็นะครับ ท่าน ตัวท่าน ผมอยากให้ท่านที่อยู่ในกองที่



๑๖ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ท่านดูแล รองนายก ช่วยกันตรวจสอบด้วย ตั้งกรรมการขึ้นมาว่า ที่ท าลงไปนี่ ตรวจ
งานนี่มันจริงไหม อะไรต่างๆ ถ้าท่านคิดว่าท่านตรวจสอบถูกต้องแล้ว ก็ไม่มีอะไรครับ 
ผมไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้ว แต่ถ้าสิ่งที่ผมเห็น และผมขอสภาแห่งนี้ไว้ตั้งกรรมการ
ตรวจสอบขึ้นมาครับ สภาไม่ท า ก็ให้หน่วยงานอ่ืนท าแทนครับผมฝากไปยังท่าน
ประธาน ไปถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกโครงการในเทศบาล
ครับ เวลาเพ่ือนสมาชิกสภา ส.ท. ผ่านโครงการไปให้แล้ว ก็ผ่านไป แต่เวลาพวกท่าน
ด าเนินการครับ มีกิจกรรมต่างๆ พวกเราไม่รับทราบเลย พอเวลานี้มาบอกว่าขอกัน 
ขอให้ผ่านๆกันไป ให้เจ้าหน้าที่มาท างานได้ บางโครงการครับ สมาชิกนี้ ผมบอกเลย
ไม่รู้เรื่องเลย เป็น ส.ท.บางทียังไม่รู้เลย เขาท าอะไรกัน message มีอย่างเดียวครับ 
ข้อความท่านนายก บอกได้เลย เข้าวัด ของเจ้ลี้ ที่ส่งมากกว่าเพ่ือน นอกนั้นไม่มีครับ 
นี่เรื่องจริงๆ ถามเพ่ือนสมาชิกท่านใดดู คนไหนเข้าเทศบาลบ่อยก็อาจจะรู้เรื่องบ้าง 
คนไหนนี่ ไม่รู้เรื่องเลย แล้วหนังสือเอกสารครับ ท่านประธาน พรุ่งนี้ได้ ตอนเช้าก็
ประชุมแล้ว ท่านต้องปรับปรุงแก้ไขครับ ท่านอยากให้สมาชิกทุกท่าน เข้ามาช่วยกัน
พัฒนา เทศบาลนครของเราครับ พวกเราทุกคน พร้อมให้ความร่วมมือครับ ผมคน
หนึ่ง พร้อมให้ความร่วมมือ แต่ทุกท่าน ทุกโครงการ ที่ผู้บริหารท า ไม่มีครับนึกถึง
สมาชิก พอสมาชิกทักหน่อย พูดหน่อยเอาแล้ว ท าไมโครงการนี้ ท าไมคนอ่ืนเขาไม่
พูด ต้องเชิญส.ท.ได้รับรู้ เพราะว่าบางโครงการท่านประธานรู้ไหมว่า บางทีเงิน
อาจจะไม่พอ ยกตัวอย่างเลยเหมือนโครงการของที่เพ่ิงผ่านมาของท่านรองเอกพจน์ 
วาเลนไทน์ ท่านจัดได้ดี ออกข่าวช่อง 3 5 7 9 ออกข่าวถึงเมืองนอกท่ัวโลก ดูในเน็ต
ได้ แล้วยังเอาสมาชิกร่วม ครับ เพราะเขาไม่รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่ท่านจัดโครงการ
ไป ผมบอกแล้วครับ การให้พวกเรามีส่วนร่วมปีหน้า พวกเราไม่เห็น เราจะเพ่ิม
งบประมาณได้อย่างไร พออภิปรายแปรกันก็หาว่ามากลั่นแกล้งกันอีก ไม่มีสมาชิก
ท่านใดไม่มีกลั่นแกล้งแน่นอน อยากให้ผู้บริหารนะครับ ก าชับไปถึงกองด้วย หนังสือ
ราชการถึงเพ่ือนสมาชิกก่อน ทุกๆอย่างครับ ท่านใดไม่มา ก็ไม่เป็นไร ท่านที่เขา
พร้อมที่จะมาก็มี จะบอกท่านโน้นไม่มา ท่านนี้ไม่มา แล้วก็ปล่อยไม่ ท ากันเฉพาะ ผอ.
กองอย่างเดียว รู้กันเฉพาะผอ.กอง กับ รองนายก นายก ยกตัวอย่างเลย ส.ท.เขต 1             
ส.ท.สมบัติ จัดวาเลนไทน์ เวลาของบประมาณ โครงการจะ มาประชุมโครงการกัน
หมด แต่เวลาลงมือท าไม่ค่อยนั่นครับ แล้วเวลานี่ เวลาเพ่ือนสมาชิกมาทักท้วง ผมมา
ทักท้วงบ้าง ว่าโครงการท าไม่ถูกต้อง บางโครงการอาจจะมีปัญหา ท่านอาจจะท า
ไม่ได้ ท่านเลยต้องเข้าโค้ง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาบ้าง เราก็ไม่รู้ แต่ถ้าเรารู้เราร่วมกัน 
หาทางแก้ไขกัน ให้งานมันออกมาได้ นี่ผมมาพูดนี่  ผมไม่ได้มาสร้างปัญหานะ              
ผมบอกเลย ผมไม่ ได้มาสร้างปัญหา ผมมามีส่ วนร่วมในการพัฒน าเมืองนี้ 
เพราะฉะนั้นฝากถึงผู้บริหารเลยว่า ยังไงก็แล้วแต่ทุกโครงการแจ้งสมาชิกให้รับทราบ
บ้างครับ ทุกโครงการครับ เหมือนนี่ ไม่ต้องอะไรมาก โครงการที่ตรวจสอบนี่ เขต
ไหน ท่านบอกว่า วันนี้ตรวจสอบ สมาชิกไป ไปช่วยกันดู ก็ไม่มีอะไรครับ พวกเราก็ไม่
ต้องมาพูดในสภา เพราะเรารับทราบ แต่พอผมมาขอสภาตั้งคณะกรรมการหน่อย 
พวกท่านเดือดร้อนแล้ว ไม่อยากโดนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกัน มาถึงก็ พอมาถึง
เจ้าหน้าที่ก็มาพูดทันทีว่า ผู้บริหาร นายก ไม่ออกมาปกป้องบ้าง นายกปกป้องท่านไม่
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ทันหรอกครับ ทั้งเทศบาล ลูกน้องเป็นพันคน นี่ผมพูดแบบนั่นเลย ไม่ได้เอาเข้าข้าง
นายก เข้าข้างใครครับ บางทีท่านก็ท าไม่ทัน งานมันเยอะ แต่ฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านด้วย ว่าทุกโครงการ อะไรต่างๆ มาเรามาพูดคุยกันครับ ถ้าผมตั้งคณะกรรมการ 
พวกท่านเดือดร้อนอีก แล้วท่านก็ ส.ท.ตี๋ อภิปรายอยู่คนเดียว คนอ่ืนไม่พูดเรื่องนี้ 
เห็นสมาชิกท่านใดพูดครับ ผมพูดครับ ทุกเรื่อง เรื่องที่ผมไม่พูดคือผมไม่รู้ ลองแจ้ง
ข้อมูลผมมาสิ นี่เหมือนส.ท.เขาแจ้งข้อมูลมา ผมต้องพูดเรื่องที่ผมรู้ เรื่องที่ผมเห็น 
ยังไงก็ฝากท่านผู้บริหาร โดยเฉพาะท่านนายก นะครับ ว่าเวลาด าเนินโครงการต่างๆ 
รัดกุมหน่อย ครับ       

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อไปก็สู่ ระเบียบวาระที่  ๓  เป็นกระทู้ ถามของคุณทิวา  กุฏ อินทร์              
ขอเชิญครับ 

นำยทิวำ  กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ กระผมนายทิวา  กุฏอินทร์  สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องการพ่นยุง
ของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีขั้นตอนและการปฏิบัติอย่างไรและ
สถานที่ใดบ้างห้ามพ่นขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ถามว่าการพ่นยากันยุงเรามีระเบียบ
และวิธีการปฏิบัติด าเนินการได้อย่างไร และมีที่ที่จะห้ามไม่ให้ปฏิบัติมีตรงไหนบ้าง
หรือจะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญผู้บริหารฯ ได้ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกฯ ทราบครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบครับ 

นำงกิติมำ  เพียรเจริญศักดิ์ 
ผอ.ส่วนบริกำรสำธำรณสุข 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่านในส่วน
ของเรื่องการพ่นยุงเราจะมีขั้นตอนในการด าเนินการขอพ่นยุงในการพ่นยุงแต่ละครั้ง
ส่วนใหญ่เราจะเป็นการพ่นยุงเพ่ือป้องการโรค โดยเฉพาะเราจะเน้นส าหรับคนไข้ที่มี
แจ้งว่าเป็นไข้เลือดออกในสถานที่นั้นๆ อย่างเช่นถ้าเป็นแถวบ้าน ส.ท.ทิวาฯ หรือที่
ไหนก็แล้วแต่นะคะถ้ามีคนไข้ไปโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเขาจะรายงานมาทางเราใน
พ้ืนที่ตรงนี้มีคนไข้เขาจะแจ้งมาในพ้ืนที่ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุขได้ด าเนินการตรง
นั้นแล้วจะมีการสอบสวนโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง แล้วจะมีการป้องกันในการพ่นยุงใน
ระยะต้นก่อนคือพอเข้าในบ้านคนไข้เราก็จะมียาฉีดยุงให้ฉีดพ่นก่อนภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง หลังจากนั้นเราจะท าการสอบสวนโรค หลังจากสอบสวนโรคเสร็จเราจะมีการ
นัดหมายเพ่ือที่จะพ่นยุงในบริเวณอยู่รัศมีประมาณไม่เกิน ๑๐๐-๒๐๐ เมตร ใน
บริเวณพ้ืนที่ตรงนั้น ในการพ่นยุงในกรณีที่เป็นไข้เราจะพ่น ๒ ครั้ง ในวันแรกและก็
หลังจากนั้นอีก ๗ วัน เราก็จะพ่นอีกครั้งหนึ่ง ในการพ่นเราจะมี อ.ส.ม. ในพ้ืนที่น า
ทางไปด้วยเพราะว่าจะต้องไปประชาสัมพันธ์ในบริเวณนั้นกรณีที่มีคนไข้ ส าหรับใน
การพ่นยุงที่มีการร้องขอมาจากชาวบ้านทั่วไปที่ไม่มีคนไข้เราจะรันตามก าหนด              
ค าร้องที่ขอมาค่ะ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 เจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ            
เชิญถามต่อได้นะครับเชิญครับคุณทิวาฯ ครับ 

นำยทิวำ  กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ ผมค่อนข้างจะไม่เข้าใจครับ
ซึ่งตอนนี้มีมีหลายอยู่ที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษาตอนนี้เป็นไข้เลือดออก ๕ คน แล้วครับ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ทางเทศบาลยังไม่ได้เข้าไปพ่นเลย แล้วอีกหลายๆ ที่ก็ยังไม่ ไป
พ่นเลยตามที่เขาท าหนังสือมา ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ดูแลอยู่ตรงจุดนี้แล้วการพ่นยุงมัน
ไม่ใช่อยู่ๆแล้วไปพ่นเลยต้องมีหนังสือจากโรงพยาบาล อนามัยส่งไปที่พ่นที่และ
ด าเนินการว่าให้ไปพ่นวันไหน แต่ถ้าเกิดว่ามีคนไข้จะต้องเข้าไปพ่นภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
แต่โรงเรียนเทพมิตรศึกษาเดือนหนึ่งแล้วครับยังไม่เคยไปพ่นเลยตอนนี้คนไข้น่าจะ
มากกว่า ๕ คนแล้วครับ แล้วตอนนี้ผมถามว่ามีเครื่องพ่นกี่เครื่องและมีคนพ่นกี่คน                
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารฯ เพ่ือนสมาชิกฯ ว่ามีเด็กป่วยไม่ต่ ากว่า ๕ คน แล้วยัง
ไม่ได้เข้าไปพ่นยากันยุงให้เลยแล้วก็เครื่องพ่นยุงมีจ านวนกี่เครื่องและมีเจ้าหน้าที่ที่
พ่นยุงนั้นมีก่ีคนก็ฝากท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกฯ ได้เลยครับขอเชิญครับ 

นำยถิรวัฒน์  สุวรรณบุตร 
ผอ.ส่วนส่งเสริมสำธำรณสุข 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ กระผม
นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอ
เรียนชี้แจงการพ่นยุงตั้งแต่เริ่มเลยก็คือเราต้องได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยเราจะดูจากไลน์  
SRRT ก็คือทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อเราดูแล้วทุกที่
ไม่ว่าจะเป็น PCU ศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับรวมถึง รพ.สต.ต่างๆ นะครับก็จะ
เป็นสมาชิกอยู่ในไลน์นี้นะครับก็ต้องเช็คทุกวันนะครับก่อนเวลา ๑๓ นาฬิกา ทุกที่ก็
ต้องดูนะครับพอดูเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ละที่ก็ต้องลงไปสวบสวนโรคหาว่า
ชาวบ้านอยู่ละแวกไหนอย่างไรนะครับรวมถึงไปให้ยา โลชั่นทากันยุงไปให้สุขศึกษา
แล้วนัดทีมพ่นยุงลงไปส่วนในรายที่เป็นนักเรียนก็ต้องด าเนินการในบ้านและใน
โรงเรียนด้วย ส่วนในโรงเรียนถ้ามาจากคลีนิกที่เขาแจ้งเราต้องได้รับการยืนยันผลว่า
เป็นไข้เลือดออกถึงจะลงในพ้ืนที่ของโรงเรียนซึ่งในโรงเรียนจะฉีดพ่นห่ างกัน ๗ วัน 
นะครับ ผมคิดว่าทุกที่ที่เป็นโรงเรียนทางเราไม่มีที่ไม่ไปพ่นนะครับคิดว่าน่าจะเป็น
คนไข้จากคลินิกนะครับ เพราะของเราถ้าเป็นโรงเรียนเราต้องรีบด าเนินการแล้วครับ
เพราะไข้เลือดออกมันแพร่ระบาดได้รวดเร็วนะครับภายใน ๒๔ ชั่วโมง ก็ขอน าเรียน
แค่นี้ก่อนนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณทิวาฯ ครับ 

นำยทิวำ  กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับที่ผมถามเมื่อสักครู่นี้ผมถามว่ามีคนพ่นกี่คน 
มีเครื่องพ่นกี่ตัวใครเป็นผู้รับผิดชอบผมเข้าใจแล้วครับที่เขาเข้าไปพ่นภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง ถ้ามีคนไข้เขาท าหนังสือร้องเรียนมาผมถามแค่นี้แล้วไปตอบคนละเรื่องกับผม
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มันไม่ใช่ครับถ้าพูดอย่างนี้ผมมีหลักฐานอยู่ในมือผมนะครับว่าคุณไปพ่นจริงหรือไม่ 
ถ้าคุณไม่ได้ไปพ่นเอากันยังไงผมจะบอกวันเวลาได้ด้วยนะครับผมบอกว่าโรงเรียนเทพ
มิตรยังไม่ได้ไปพ่นเลยผมถามว่ามีคนพ่นกี่คนแต่ท่านตอบคนละเรื่องกับผมนะครับ
เดี๋ยวผมให้ดูนะครับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีผู้ป่วย ๒๐ มกราคม และ ๒๑ มกราคม 
ยังไม่ไปพ่น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๓๐มกราคม วันนี้ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
แล้วยังไม่ไปพ่นเลยตอบผมได้ไงครับถ้าตอบแบบนั้นผมมีหลักฐานผมมีข้อมูลผมไม่
ได้มาถามแบบสุมสี่สุ่มห้าผมถามง่ายๆ ว่ามีคนพ่นกี่คนมีเครื่องกี่เครื่องถามต่อไปอีก
ศูนย์ไหนรับผิดชอบตรงไหน ๒ ๓ ๔ รับผิดชอบตรงไหนได้ไปพ่นไหมท าอะไรกันครับ
ผมไม่ได้มาหาเรื่องนะครับ แต่ผมสงสารเด็กท่ีเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วตอนนี้มันกลาย
พันธ์แล้วครับ แต่ถ้าปอทฤษฎี ลงเฟส ลงไลน์กับเพียบเรื่องแบบนี้ท าไมท่านไม่ลงละ
ครับ ตอนนี้มากกว่า ๕ คน แล้วครับโรงเรียนเทพมิตรใครรับผิดชอบครับแต่ที่ที่เขา
ไม่ให้ท าท่านไปท าแต่ตรงนี้ยังไม่ถึงเลยง่ายนิดเดียวจะท าอย่างไรละครับเหตุการณ์
แบบนี้ เกิดขึ้นรีบสิครับงบประมาณขอเครื่อง ๒ ตัว แสนห้า ตั้งซื้อแต่งานมัน
เดือดร้อนจริงๆ เรื่องโรคติดต่อครับต้องรีบไปด าเนินการครับแต่นโยบายสวยหรูครับ
ถ้ามีแจ้งคนไข้มาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรืออนามัยก็แล้วแต่ท าหนังสือมาหรือ
โรงพยาบาลท ามาที่ศูนย์รับแล้วจะต้องเข้าไปพ่นยาภายใน ๒๔ ชั่วโมง เอาเฉพาะ
บ้านคนไข้ก่อนหรืออีก ๑๐๐หรือ ๒๐๐ เมตรละแวกนั้น อีก ๗ วันเข้าไปเยี่ยมคนไข้
ถ้าไม่ดีขึ้นก็พ่นอีกครั้งหนึ่งถูกต้องผมเข้าใจแต่ทีนี้เป็นเดือนยังไม่ไปพ่นเลยครับมีค่า
อะไรละครับเครื่องพ่นยาขอซื้อยาก็แพงพ่นครั้งหนึ่ง ๓-๔ พันบาท ไม่ใช่ ๒๐บาท 
หรือ ๓๐ บาทเลยผมพร้อมของบประมาณมาสมาชิกฯ ช่วยหน่อยนะตอนนี้ยุงเยอะ
แต่ตอนนี้มันเกิดข้ึนแล้วแล้วท าไมไม่ไปปฏิบัติละครับติดอะไรอยู่ครับไม่ใช่ญาติไม่ใช่พ่ี
น้องใช่ไหมครับ ที่ไม่ไปพ่นหรือมีคนสั่งการหลายคนเอาสักเรื่องเอาสักคนว่าใครดูแล
ตรงจุดนั้นจะเป็นใครก็ได้แล้วแต่ดูแลตรงจุดนั้นวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปพ่นโอทีให้เขา
หรือคิดจะฆ่าเด็กอย่างเลยครับปฏิบัติให้ดีเถอะครับอย่างหลีกอย่าเลี้ยวอยู่เลยตรงๆ 
ครับผมเคยโทรไปถามนะครับถามเพ่ือหารือแต่ผมก็ไม่ได้ไปพ่นขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ               
ผู้ทรงเกียรติครับก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมรีบไป
ด าเนินการให้ครับทั้ง ๒ แห่ง ผมก็เป็นห่วงเด็กนักเรียน ผมก็ไม่สาวอะไรครับเป็น
อย่างไรพรุ่งนี้จะเข้าไปด าเนินการวันนี้ผมคงจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งกับโรงเรียน
พรุ่งนี้เข้าไปพ่นท้ัง ๒ แห่งครับ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ยังไม่หมดเพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังสอบ ถามว่าพ้ืนที่แต่ละโรงเรียนนะครับมีศูนย์
ไหนเป็นผู้รับผิดชอบแล้วเรายังมีเครื่องที่ใช้พ่นยามีจ านวนกี่เครื่องและมีบุคลากรที่จะ
ด าเนินการนั้นกี่คนก็ทางเพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังสงสัยว่าถ้าหากว่าจ านวนคนน้อยเครื่อง
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น้อยไม่สามารถด าเนินการได้ทันท่วงทีทันเวลาก็จะช่วยกันคุยหางบประมาณมา
ช่วยเหลือตรงด้านนี้นะครับก็ขอเชิญตอบให้เพ่ือนสมาชิกฯ ได้เข้าใจชัดเจนนะครับ
ทางฝ่ายนายกฯ ก็ข้ึนมายืนยันแล้วว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปด าเนินการให้ก็ขอเชิญนะครับ 

นำยถิรวัฒน์  สุวรรณบุตร 
ผอ.ส่วนส่งเสริมสำธำรณสุข 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านนะครับขอเรียนชี้แจงนะครับตอนนี้เรามีคนพ่นยังทั้งหมด ๖ คน  ซึ่งได้แบ่งพ้ืนที่
รับผิดชอบก็ให้ไปประจ าอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล ๑ คน  ศูนย์ตาปี ๑ 
คน และศูนย์ ๒ งานป้องกันและควบคุมโรค สวนหลวง ๔ คน นะครับ ซึ่ง ๔ คนนี้จะ
รับผิดชอบศูนย์ ๓ และศูนย์ ๒ ส่วนเครื่องตอนนี้มีเครื่องพ่นหมอกควัน  ๖ เครื่อง  
เครื่อง ULV ๒ คัน ส าหรับพ่นละออกฝอย ๒ คัน นะครับ ก็คงจะครอบคลุม คือ
ตอนนี้จากเจ้าหน้าที่ ๖ คน อยู่ประจ าศูนย์ ๒  ๔ คน รับผิดชอบศูนย์ ๒ และศูนย์ ๓ 
ส่วนบึงขุนทะเลคือมีเจ้าหน้าที่อยู่ ๑ คนและศูนย์ตาปี ๑ คน รวมทั้งหมด ๖ คน ส่วน
เจ้าหน้าที่ที่เหลือก็อยู่ส านักงานและมีคนขับรถอีก ๑ คน คนขับรถของงานป้องกัน
ออกประชาสัมพนัธ์ นะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 พ้ืนที่แต่ละศูนย์รับผิดชอบก็คงจะแจ้งให้ภายหลังได้นะครับคุณทิวาฯ ครับ
เพราะว่ามันต้องไปดูพื้นท่ีก่อนเพราะตรงนี้ที่ตอบมาผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ ขอเชิญครับ 

นำยทิวำ  กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการพ่นยุง
ทั้งหมดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ยังตอบผมไม่ได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ชื่ออะไร 
อย่างนี้แล้วกัน ผมขอรายละเอียดทั้งหมดที่พ่นแล้วและยังไม่ได้พ่นทีขอดูทีครับ         
เอาเดือนมกราคม นี้แหละเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันไม่ต้องขอเวลาพักตอนนี้เอาเอกสาร
หามาให้ผมเลยครับเกี่ยวกับการพ่นยุงทั้งหมดแล้วผมถามอีกขั้นตอนหนึ่งว่าที่ใดห้าม
พ่นบ้างช่วยถ่ายเทศบัญญัติให้ผมดูหน่อยครับที่เป็นหนังสือสั่งการของจังหวัดครับ
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เอาละครับทางเพ่ือนสมาชิกฯ ได้ขอให้ส่งเอกสารที่ปฏิบัติการพ่นยุงของ
เดือนมกราคม นะครับทั้ งเดือนให้กับเพ่ือนสมาชิกฯ นะครับและใครที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลก็แจ้งให้เพ่ือนสมาชิกฯ ทราบด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเทศบัญญัติที่
หวงห้ามในการพ่นยุง หวงห้ามอย่างไร พื้นที่ตรงไหนที่ห้ามไม้ให้พ่นก็ช่วยหาเอกสาร
ให้เพ่ือนสมาชิกฯ เมื่อพร้อมแล้วก็เอามาให้เพ่ือนสมาชิกฯ ทราบต่อไปได้นะครับพัก
เที่ยงก่อน บ่ายโมงครึ่งก็เข้าประชุมกันต่อ 

  - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน - 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 พร้อมแล้วผมก็เปิดประชุมกันต่อนะครับเมื่อกี้เรามาหยุดกันระเบียบวาระที่ 
๓ นะครับประชุมวาระที่ ๓ กันต่อนะครับ เมื่อกี้ข้อ ๓.๒ ของคุณทิวาฯ  หาเอกสาร
มาให้ ไม่ทราบว่าตอนนี้หามาได้หรือยังถ้าพร้อมแล้วก็เอาเอกสารตามที่คุณทิวาฯ    
ขอนั้นเอามาส่งมอบให้ได้เลยนะครับ ขอเชิญครับคุณทิวาฯ ครับ 

นำยทิวำ  กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับผมได้แต่เอกสารเทศบัญญัติกับ
หนั งสือสั่ งการของจั งหวัดครับแต่ที่ ผมถามครั้ งแรกเลยผมถามว่าขั้นตอน                 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

การด าเนินงานอย่างไรใครเป็นหัวหน้างานใครเป็นผู้รับผิดชอบมีเครื่องกี่เครื่องมีคนกี่
คนยังตอบผมไม่ได้เลยแล้วมันท ากันยังไงแล้วผมถามว่าแล้วที่ผมพูดกันไปก็อธิบายแต่
ผมเรื่องที่ว่าถ้ามีคนไข้จะไปพ่นภายใน ๒๔ ชั่วโมงอีก ๑๐๐-๒๐๐ เมตร อีก ๗ วันไป
พ่นต่อผมถามคนละเรื่องกัน แล้วผมขอว่ารายการที่ยังไม่ได้ไปพ่นตอนนี้ก็ยังไม่มี
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 กระทู้ถามของคุณทิวาฯ รายละเอียดก็มอบให้คุณทิวาฯ ยังไม่ครบแต่ที่ถาม
ว่ามีเครื่องกี่เครื่องมีคนกี่คนทางเจ้าหน้าที่ก็ตอบไปแล้วมีคนอยู่จ านวน ๖ คน อยู่ที่
ศูนย์บึงขุนทะเล จ านวน ๑ คน ที่ศูนย์ตาปีจ านวน ๑ คน  แล้วมาอยู่ศูนย์ ๒ จ านวน 
๔ คน เขาก็ตอบมาเป็นอย่างนี้ แต่ที่ขาดอยู่ก็คือพ้ืนที่บริเวณที่ศูนย์ไหนรับผิดชอบ
อาณาเขตของศูนย์ไหนที่รับผิดชอบตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตอบก็ เอกสารเรื่องที่ว่าต้อง
ออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วและตรงไหนที่ยังไม่ได้ด าเนินการก็ยังไม่มีเอกสารมาให้ที่ตรง
ส่วนนี้ถ้าว่ามีอยู่พร้อมก็ขอให้เอามาให้คุณทิวาฯ ถ้าไม่มีได้หารือกันอย่างอ่ืนอีกก็ขอ
เชิญนะครับเจ้าหน้าที่เอาเอกสารมาให้ถ้าหากว่าไม่ครบหรือเป็นอย่างไรก็ขอเชิญได้
นะครับคุณทิวาฯ ครับ 

นำยทิวำ  กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ โรงเรียนเทพมิตรซึ่งตอนนี้
เด็กอยู่เกือบ ๑๐ คน เพราะสาเหตุอะไรที่ไม่ได้ไปพ่นตั้งแต่เดือนมกราคม  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังสงสัยอยู่โรงเรียนเทพมิตรยังมีเด็กป่วยไข้เลือดออกตั้งแต่
เดือนมกราคมเพราะสาเหตุอะไรจนถึงบัดนี้ที่ยังไม่ได้ไปพ่นยากันยุงให้ขัดข้องเรื่อง
อะไรขอเชิญเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกฯ ได้รับทราบครับ 

นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ 

 เรียนท่านประธานสภาสภาเทศบาลฯ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติคือที่เช็คกับ
ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานป้องกันฯ คือนางอัจฉรีย์ ปลอดภัย ที่ดูแลในเรื่องของการ
พ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งขณะนี้การระบาดของโรคมีเกือบทุกวันอย่าง
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาคือจะเล่าความเป็นมานิดหนึ่งว่าตอนนี้เราจะแยกคนพ่นมา
ศูนย์๑ จ านวน ๑ คน  และศูนย์ ๔จ านวน  ๑ คน ศูนย์  ๒ คือหัวหน้างานป้องกันฯ 
หัวหน้างานป้องกันรับผิดชอบทั้งหมด แต่เราแยกมาเพ่ือที่จะต้องการกระจายให้
รวดเร็วในพ้ืนที่ยิ่งขึ้นแต่ในขณะที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาก็ขึ้นอยู่กับศูนย์ ๑ อยู่ข้าง
เทศบาลเป็นการชั่วคราว มี ๑ คน คนพ่นค่ะเมื่อกี้ได้ประสานไปยังน้องที่ศูนย์ ๑ เขา
ก็ยังไม่ได้พ่นเนื่องจากเขายังไม่ได้รับรายงานในตรงนั้นแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงตรวจดู
ใน SSRP ของอ าเภอซึ่งอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ศูนย์ ๑ ไม่ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดตรงนั้นไม่ทราบว่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมื่อวันที่  ๒0 มกราคม ไม่ได้
พ่นคือไม่มีเคช ในส่วนของโรงเรียนเทพมิตรนั้นเห็นว่าไปพ่นแล้วเมื่อวันที่  ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๕๙  คือจริงๆ โรงเรียนในเขตเทศบาลคือจริงๆ แล้วงานป้องกันฯ จะต้อง
ดึงคนทั้งหมดเพ่ือไประดมโรงเรียนจะเป็นเวลาช่วงตอนเย็นวันเสาร์ อาทิตย์ แต่ถ้าให้
ศูนย์ ๑ ศูนย์ที่แยกไป จ านวน ๒ คน ถ้าคนเดียวพ่นไม่ทันเพราะฉะนั้นรายการที่คุย
กันกับหัวหน้างานป้องกันฯ และน้องที่ศูนย์ที่เราแยกพ้ืนที่ออกมาถ้าหากเป็นโรงเรียน
เราต้องระดมร่วมกัน ศูนย์ ๑ ศูนย์ ๔ ให้ไประดมกับงานป้องกันที่มีอยู่ ๔ คนที่ศูนย์
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สวนหลวง ซึ่งหัวหน้างานป้องกันเป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้ทางหัวหน้างานป้องกันฯ ต้อง
ประสานมากับทางศูนย์เพ่ือระดมคนไปพ่นเมื่อเกิดเคชอันนี้อาจเป็นความเข้าใจผิด
ของศูนย์เองกับงานเองต้องขออภัยด้วยต้องขอไปตรวจสอบอีกครั้งค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณทิวาฯ ครับ  

นำยทิวำ  กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  ผมจะอ่านให้ฟังครับ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีผู้ป่วย วันที่  ๒๐  มกราคม 
ยังไม่ได้พ่นจ านวน ๓ ราย แล้วนี้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เดือนกว่าแล้วครับ โรงเรียน
ธิดาแม่พระจ านวน ๔ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม เทศบาล ๓  จ านวน ๔ ราย ๑๑ 
กุมภาพันธ์ แล้วที่ผมได้ถามว่าพ่นยุงในเมื่อเรารู้หรือว่ามีค าร้องมาซึ่งมีคนไข้จริงๆ ไม่
ว่ากองสาธารณสุขส่งมาหรือกองส่งมาโรงพยาบาลทักษิณหรือโรงพยาบาล                   
สุราษฎร์ธานีที่ไหนก็แล้วแต่ที่ส่งมาว่ามีคนไข้เลือดออกเราจะต้องเข้าไปภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นอีก ๗ วันต้องเข้าไปดูแลใหม่ แต่นี้ครับ ๒๑ มกราคม ยังไม่ได้
ไปพ่นเลย ถ้าไปดูและได้ ๓ ครั้งแล้วครับ มีหลายโรงเรียนครับ โรงเรียนเทศบาล ๑ 
จ านวน ๖ ราย ๑๑ กุมภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ จ านวน ๔ ราย วันที่  ๑๑ 
กุมภาพันธ์  แล้วมีคนไข้จากโรงพยาบาลทักษิณอีกอนุบาลกุลบุตร ๒๓ มกราคม ก็ยัง
ไม่พ้นเลยท าอะไรกันครับ ท่านจะบอกว่าเครื่องอยู่ตรงนั้นเครื่องหนึ่งตรงนี้เครื่องหนึ่ง
แล้วเวลาประสานงานว่าล าบากผมว่าครับตรงนี้ น่าจะให้มีคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบไป
เลยจ านวน ๑ คน เครื่องพ่นยุงเรียกมาให้มากองอยู่ตรงนี้ไว้ศูนย์ไหนก็ได้สักศูนย์หนึ่ง
แล้วก็ด าเนินการได้เลยแยกย้ายกันไปมากก็ไป ๒ เครื่องน้อยก็ไปเครื่องเดียวท าได้
ไหมครับ ท าได้ง่ายๆ ครับแต่มันเป็นเพราะอะไรละครับถ้าเอาเรื่องส่วนตัวหรือเรื่อง
บางเรื่องมารบกับหน้าที่การงานมันไม่ถูกต่อไปคนไข้ตายหมดครับเรารักประชาชน
เรารักเด็กปากหวานแต่เวลาท างานแต่ถ้าด่านี้ง่ายท ากันง่ายเหลือเกินนี้ถ้าเด็กตายละ
ครับแก้ไขได้มั๊ยครับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ยังไม่เคยไปพ่นให้เขาเลยแต่บางสถานที่
ไปพ่นเด็กไม่มาพ่นให้ก็เรียกมาเขาดมสารพิษแต่ละครั้งความล าบากเกิดมาต่างคน
ต่างสถานภาพไม่เหมือนกันถ้าเขามีความรู้เขาไม่มาพ่นยุงหรอกครับทุกวันนี้เด็กที่พ่น
ยุงเอือมระอาหลายๆ อย่างผมไม่อยากอธิบายหรอกครับเป็นเพราะอะไรละครับมัน
เป็นเพราะสาเหตุอะไรตอบก็ไม่ได้เพราะกลัวความผิดเดี๋ยวครับมีความผิดอีกข้อหนึ่ง
ผมถามแค่นี้เพราะสาเหตุอะไร   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังข้องใจอยู่ครับ ว่าในโรงเรียนนับเวลาเดือนกว่าแล้วที่
ไม่ได้ไปพ่นยาให้สาเหตุเพราะอะไรก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ได้ท าความเข้าใจกับเพ่ือน
สมาชิกครับ ขอเชิญครับ 

นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ อันนี้น่าจะเกิด
ความผิดพลาดและความเข้าใจผิดจะขอรับไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณทิวาฯ ครับ 

นำยทิวำ  กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 แก้ไขแก้ได้ครับซึ่งตอนนี้ที่ผมได้ถามเพ่ือที่จะเข้าไปปรับปรุงว่าจะท าอย่างไร
ให้เร็วขึ้นไม่ได้ไปอะไรแต่ผมถามเพราะสาเหตุอะไรที่ผ่านมาไม่ได้เข้าไปพ่นให้เขาแต่ที่
ที่ไม่สมควรไปพ่นท่านไปพ่นได้พูดได้มั๊ยครับ ผมยกตัวอย่างเลยสถานที่ประกอบการ
ซึ่งเป็นของเอกชนแต่ทางเทศบาลไปพ่นยากันยุงให้ครับเห็น ๒ รอบ ๒ ครั้งแล้วผิดมั๊ย
ครับผมถามง่ายๆ เลยที่ผมขอดูเทศบัญญัติเพราะเรื่องนี้ละครับหลักฐานที่ในมือผมมี
ไปพ่นวันไหนผมมีโดยบังเอิญครับท่านประธานฯ ผมขี่รถผ่านแล้วผมก็เรียกมาคุยเลย
ว่ามาพ่นกี่ครั้งแล้วบอกผมว่า ๒ ครั้ง ซึ่งที่ห้ามพ่นท ากันได้หรือครับเรียกมาสิครับใคร
มีความผิดเรียกมายอมมั๊ยละครับถ้าเด็กผิดเรียกมาอบรมสั่งสอนเรียบร้อยเซ็น แต่ถ้า
ผู้ใหญ่ผิดท าไมไม่เรียกมาเซ็นครับเรียกมาครับท ากันต่อหน้าต่อตานี้แหละไปพ่นที่
โรงแรมครับท่านประธานฯ สิ่งที่ห้ามพ่นด้วยผิดมั๊ยในเทศบัญญัติมีดูได้ครับผมถามแค่
นี้ผิดมั๊ยที่พ่นในโรงแรม 

นำงสุวรณี ศรีวุฒินพกุล 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ 

 โรงแรมอะไรค่ะไม่เคยสั่งให้ไปพ่นในโรงแรมเลยค่ะที่โรงแรมไม่มีเลย 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับ คุณทิวา ครับ 

นายทิวา  กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เรียกมาครับ เด็กที่เขาไม่มีความรู้          
ที่เขาท าโดนตีทุกวัน เขาไม่ได้ผิดมากมายอะไรเลย เรียกมาด่ากัน 2 คน แล้วที่ไปพ่น
โรงแรมมันไม่ผิดเหรอครับ ดูหลักฐานไหมครับ ท่าน ผอ. ผมมีหลักฐานครับ แล้วผม
จะอ่านให้ฟัง เอาให้ถึงที่สุดเลยวันนี้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร 
เป็นผู้สั่ง ผิดไหมครับ จุดที่เขาห้ามไปพ่น ท่านเอาอ านาจของท่านไปพ่น ท่านจะท า
ในเครือญาติของท่านก็แล้วแต่ ผมถือว่าผิดระเบียบ ใครจะลงโทษครับเรื่องนี้ คุยครับ 
คุยกันดีๆ ท ากันได้ครับ ผมข่ีรถผ่าน และผมได้ไปบังคับเอาหลักฐานนี้มา ผิดไหมครับ
ท่านปลัดฯ ในเทศบัญญัติชัดเจนครับ ผมถ่ายรายงานประชุมสภามาเลยครับ ที่ของ
นายกฯ ขอ 2 เครื่อง เรื่องนิดเดียว จะไล่เด็กออกแล้วหากไม่มาภายในเวลา 15 
นาที แต่ถ้าตัวเองท าผิดละครับ ท าอะไรก็ได้ครับ แต่ต้องให้ความยุติธรรมกับเด็กบ้าง 
อย่าเข้าข้างหนึ่งข้างใด ทุกวันนี้เด็กจะลาออกหมดแล้วครับที่พ่นยุง เพราะอะไร 
เพราะท าในสิ่งที่ไม่สมควรไปท า แต่ต้องท าในสิ่งที่ เจ้านายให้ไปท า จริงๆผมไม่
อ ย าก จ ะส าวลึ ก ล ง ไป ก ว่ านี้  แ ต่ ผ ม ถ าม ง่ า ย ๆ  แ ต่ ม าต อบ ผ ม แ ป ล ก ๆ                       
หนังสือผมอ่านนะครับ ตอนเรียนไม่ได้ฉลาด แต่หนังสืออ่าน ปฏิบัติอย่างนี้                
ท าอย่างไรครับ ผมขอถามอย่างเดียวครับ ในเมื่อท่านท าผิดแล้วจะท าอย่างไร 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็มีข้อสงสัยติติงมานะครับ เมื่อเจ้าหน้าที่
ออกค าสั่งผิดตามระเบียบ เพื่อนสมาชิกฯ ก็เข้าใจว่าผิดและคงมีการแก้ไข ด าเนินการ
และท าอย่างไรกันต่อไป ตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับ ว่าความผิดนี้เกิดขึ้น แต่เราจะท า
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อย่างไรต่อไป จะบริหารงานอย่างไร ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายท่านนายกฯ และฝ่าย
ผู้บริหารว่าจะมีการแก้ไขและปรับปรุงกันอย่างไร ก็ขอเชิญฝ่ายท่านนายกฯ ครับ  

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ         
จากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้สอบถามและแนะน า ผมจะน าไปแก้ไขและ
ตรวจสอบ และจะสั่งก าชับมากขึ้น เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ ไปท าในสิ่งที่ผิดระเบียบ         
ต่อไปครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญคุณทิวา ครับ 

นายทิวา  กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมถามเรื่องที่เจ้าหน้าที่ไปท าความผิด จะแก้ไขอย่างไร ในเมื่อท าไปแล้ว  
แต่ถ้าเด็กเรียกมาตักเตือนได้ เรียกมาบังคับให้เซ็นได้ แต่ผู้ใหญ่จะท าอย่างไร และ
ท่าน ผอ. ก็บอกผมว่าไม่ได้พ่น พ่นก็บอกว่าพ่น อย่ามาบอกว่าไม่รู้เรื่อง  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 อย่างนี้นะครับคุณทิวาครับ คือว่าบางครั้งท่าน ผอ. อาจจะไม่ทราบในส่วนนี้
จริง แต่ว่าคุณถิรวัฒน์ เขาก็มีสิทธิอ านาจ อาจจะมีอ านาจสั่งการในส่วนนี้ออกไปได้ 
โดยไม่ได้ผ่าน ผอ. ในส่วนที่ท่าน ผอ.สุวรรณี บอกว่าไม่ทราบก็คงจะเป็นไปได้ แต่เรา
ต้องดูว่าความผิดตรงนี้เกิดขึ้นตรงไหน เราก็ต้องว่าตรงส่วนที่เกิดขึ้น แต่ในเมื่อมัน
เกิดขึ้นแล้ว มีความผิด และความผิดนั้นเราจะท าอย่างไร เมื่อสักครู่ท่านนายกฯ ก็ได้
ท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกฯ แล้ว นายกฯ ก็ได้รับปากว่าจะไปด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไขในการปฏิบัติงานต่อไป อันนี้ผมก็ได้หารือคุยกันแล้ว หากคุณทิวามีข้อ
สงสัยอยากจะสอบถามอีกก็ขอเชิญครับ  

นายทิวา  กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมถามว่าที่ไปพ่นที่ที่เขาไม่ให้พ่นมันผิดไหมครับ ก็พูดความจริง ทุกคน
น่าจะรู้ว่านิสัยผมเป็นอย่างไร วันนี้ผมไม่ยอมครับ แล้วห้ามลบออกจากรายงาน
ประชุมเด็ดขาด ถ้าครั้งต่อไปรายงานการประชุมมา ไม่มีความพูดของผมทุกค า ผมก็
เอาให้ถึงที่สุด ผมรักเด็ก อาชีพเขา ถ้าเขาถูกออกจากงาน ท่านรับเข้าท างานตรงไหน
ได้บ้าง แต่ละคนเขาอดทนท างานกันมาสิบกว่าปี ไปบีบบังคับเขา แต่ตอนตัวเองท า
ผิดไม่คิดหละครับ ผมเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้ ไม่ได้ก็ยังไม่รู้ แต่อายุข้าราชการ 60 
ปี เลิกเถอะครับ เพ่ือนพ้องน้องพ่ีกันทั้งนั้น ถ้าผิดแล้วอย่าคิดท า แล้วการแก้ปัญหา
เรื่องการพ่นยุง ผมแนะน าให้เลยครับ เอาเครื่องทั้ งหมดมาตั้งไว้เลย แล้วให้ใคร
รับผิดชอบไป 1 คน เช้ามาจะได้แจกจ่ายงานกันไปท า ไม่ต้องโทร ตรงนี้มา ตรงนู้น
ไปตรงนั้น แผนมี ว่าวันไหนไปพ่นตรงไหนบ้าง เรียกมาดูแลสักคน ท าให้เป็นขั้นตอน 
นี้อะไร นั้นบ้าง โน้นบ้าง นี้บ้าง และพอถึงรายการไม่มีใครพ่น ไม่ต้องไปพ่นแล้วครับ 
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมแล้ว นี้ 24 กุมภาพันธ์ จะท าอย่างไรครับในเมื่อท าผิดแล้ว ครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายเพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังมีข้อสงสัยสอบถามไปยังฝ่ายผู้บริหารว่าในเมื่อ
เจ้าหน้าที่ท าผิดแล้วจะท าอย่างไร ก็ขอเชิญท่านนายกฯ ท าความเข้าใจกับเพ่ือน
สมาชิกฯ นะครับว่าจะแก้ไขหรือด าเนินการอย่างไร ก็ขอเชิญครับ  

 - พัก 5 นาที - 
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นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

  
 เมื่อเพ่ือนสมาชิกฯ เข้ามาครบแล้วผมก็ขอเปิดประชุมกันต่อครับ ก็ยังอยู่ที่
กระทู้ของคุณทิวานะครับ ทางท่านนายกฯ ก็จะปรึกษาหารือกัน และก็ขอเชิญนะ
ครับท่านนายกฯ  

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ 
ตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้ถามกระทู้มานี้ ผมก็ขออนุญาตตอบท่านสมาชิกฯ ว่าสิ่งที่
ปฏิบัติไปแล้ว  ผมจะไปดูและควบคุมให้มากกว่านี้  ก าชับให้มากกว่านี้ ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขออนุญาตท่านสมาชิกฯ นะครับให้ผมไปดูแลอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือจะได้แก้ไขครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญคุณทิวาครับ 

นายทิวา  กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯฯ ครับ ผมไม่ได้ติดใจอะไรหรอกครับ            
แต่ถ้านายกฯ ขอ ผมพร้อมที่จะให้ แต่ผมอยากจะให้ท่านฯ รวบรวมเครื่องมาไว้ 
ตรงไหนสักกอง ผมต้องการให้เด็กได้ท างาน ผมต้องการให้เด็กเกาะกลุ่มกัน อย่าแยก
นะครับ ใครท าหน้าที่อะไรแล้ว ก็ขอให้ท าหน้าที่เดิม ผมก็พอใจ และตัดสินใจง่ายๆ 
หากท่านฯ ท าได้ ผมก็โอเค ผมก็ไม่ได้ติดใจครับ ขอบคุณมากครับ  

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ขอร้องท่านนายกฯ บริหารงานโดยการ
รวบรวมเครื่องทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่พ่นยากันยุงทั้งหมดมาไว้สักที่หนึ่ง และตอนที่ไป
ปฏิบัติงานก็ออกไปตามแผนงานที่เทศบาลก าหนด สั่งการอยู่จุดเดียว และให้มีผู้ที่
รับผิดชอบอยู่ 1 คน 2 คน หรือ 3 คน ก็แล้วแต่นายกฯ หาความเหมาะสมในส่วนนี้ 
ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ไม่ได้ติดใจอะไร ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นายกเทศมนตรี 

 ขอบคุณมาก ส าหรับเรื่องการบริหารการพ่น ผมจะเอาไปดูแลอีกครั้งนะ
ครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง การแยกศูนย์เป็นอย่างไรบ้าง ผู้ที่รับผิดชอบแต่ละเครื่องแต่
ละหน่วยเป็นอย่างไร ผมจะไปดูแลให้นะครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 คุณทิวา ทางฝ่ายนายกฯ ขอรับเรื่องและน าไปปรับปรุงดูแลเรื่องนี้ต่ อไป          
คงจะจบในกระทู้ถามอันนี้นะครับ  

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี ๒๕๕9 และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕60 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระที่  4 เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี 2559 และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 ครับ 
ก็จะต้องหารือกับเพ่ือนสมาชิกฯ ก่อนนะครับว่า ก าหนดวันประชุมนี้ เราจะก าหนด
กันใหม่หรือว่าเราจะเอาแบบเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา หากเราจะเอาแบบเดิมจะได้
ยืนยันกันว่าเราจะใช้การปฏิบัติสมัยประชุมนี้เหมือนเดิม หรือท่านผู้ใดที่เสนอว่า
สมควรจะเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็ให้เพื่อนสมาชิกฯ เสนอมาได้นะครับ ขอเชิญครับ 



๒๖ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายสุเมธ ประเสรฐิสิริพงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสุเมธ ประเสิรฐสิริพงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมขอเสนอระยะเวลาการก าหนดสมัยประชุมดังนี้  

 ก าหนดสมั ยป ระชุ ม สภ าเทศบาลนครสุ ราษฎ ร์ ธานี  สมั ยส ามัญ                      
สมัยที่ ๒ - ๔ ประจ าปี ๒๕๕9 ดังนี้ 
 1 . การประชุ มสมัยสามัญ  สมั ยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕9  มี ก าหนด                   
สมัยประชุม ๓๐ วันตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕9 
 2. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕9 มีก าหนดสมัยประชุม 
๓๐ วันตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคมคม ๒๕๕9 
 3. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕9 มีก าหนดสมัยประชุม  
๓๐ วันตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕9 

 ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560  
 - การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 มีก าหนดสมัยประชุม  
๒8 วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕60        

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมแล้ว หากท่านใดจะมี
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนไหนก็ขอเชิญได้ครับ มีไหมครับหากไม่มีแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงก็ขอยืนยันเอาตามที่เพ่ือนสมาชิกฯ ได้เสนอมานะครับ ใครเห็นชอบ
ตามท่ีเพ่ือนสมาชิกฯ ได้เสนอมาขอให้ยกมือนะครับ ยกมือเป็นเอกฉันท์นะครับ  
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติก าหนดสมัยการประชุม สมัยสามัญ
ประจ าปี 2559 และก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 
ดังนี้ 

 ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๒ - ๔ ประจ าปี ๒๕๕9 ดังนี้ 
  1. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕9 มีก าหนดสมัย
ประชุม ๓๐ วันตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕9 
  2. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕9 มีก าหนดสมัย
ประชุม ๓๐ วันตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคมคม ๒๕๕9 
  3. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕9  มีก าหนด
สมัยประชุม  ๓๐ วันตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕9 

  ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560  
  - การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 มีก าหนดสมัย
ประชุม  ๒8 วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕60  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์   

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติก าหนดสมัยการประชุม สมัยสามัญ
ประจ าปี 2559 และก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 ดังนี้ 

ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี  ส มัยสามัญ                
สมัยท่ี ๒ - ๔ ประจ าปี ๒๕๕9 ดังนี้ 



๒๗ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 1. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕9 มีก าหนดสมัย
ประชุม ๓๐ วันตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕9 
 2. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ประจ าปี ๒๕๕9 มีก าหนดสมัย
ประชุม ๓๐ วันตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคมคม ๒๕๕9 
 3. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕9 มีก าหนดสมัย
ประชุม  ๓๐ วันตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕9 

 ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560  
 - การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 มีก าหนดสมัยประชุม  
๒8 วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕60        
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์   

  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ 
เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ด้วยกรมการปกครองมีหนังสือ  ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๒๓๑ 
ลงวันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน                
โดยก าหนดให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม เงิน
อุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้
จ่ายเงินในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุรายการไว้
โดยเฉพาะเจาะจงด้านการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่ายโดยไม่
ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและเมื่อ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ให้รายงานสภา
ท้องถิ่นทราบในการประชุมคราวต่อไป  

ขอเรียนว่า ขณะนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ 
เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑๖  พฤศจิกายน 2558 – 15 มกราคม  
2559  จ านวน  2  รายการ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,518,๐๐๐.- บาท  ดังนี้ 

เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
 1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนศรีวิชัยงบประมาณ 1,185,000.-บาท 
 2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนชนเกษม  19  
งบประมาณ  2,333,000.- บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดรายงานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายผู้บริหารก็ได้ชี้แจงแล้วครับ เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีข้อสงสัย
อะไรบ้าง ขอเชิญให้สอบถามได้ครับ เชิญคุณส าเริง ครับ 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ผมนายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานฯ ครับ การรายงานการใช้



๒๘ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

จ่ายเงินสะสมนะครับ ผมมาดูโครงการที่  1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า                
ถนนศรีวิชัย งบประมาณ 1,185,000 บาท ผมคาดว่าน่าจะรายงานมาผิดนะครับ 
ท่านประธานฯ ลองดูครับ ศรีวิชัยซึ่งมีความยาว ไม่มีการท าในส่วนนั้น ท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ลองดูหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกฯ ว่าน่าจะรายงานมาผิด โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
ถนนศรีวิชัย ทางเทศบาลเรานี้ ไม่ได้มีการด าเนินการก่อสร้างท าท่อระบายน้ า              
แต่อาจจะด าเนินการก่อสร้างในถนนซอยศรีวิชัย ซอยที่เท่าไหร่นะครับ อันนี้ทาง
เพ่ือนสมาชิกฯ ได้ทวงติงมา ต้องขอขอบคุณนะครับ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ             
ผู้ทรงเกียรติครับ ตามที่รายงานการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่เพ่ือนสมาชิกฯ ได้ท้วง
ติงมาในเรื่องต่อท่อระบายน้ าถนนศรีวิชัย งบประมาณ 1,185,000 บาท ซึ่งในนี้
ผิดพลาด ผมขออนุญาตประธานสภาเทศบาลฯ น าไปแก้ไขให้ถูกต้องครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ได้ครับ เชิญเลยครับ ก็บอกให้เพ่ือนสมาชิกฯ ทราบวันนี้ เลยก็ ได้ครับ              
ว่าศรีวิชัย 59 หรือศรีวิชัย 59/ เท่าไหร่ เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบและเราก็ได้ท า
ความเข้าใจกันตรงนี้เลยนะครับ ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ครับ  

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 สวัสดีครับ  ผมนายนั ฐพงษ์  เตี่ ยมั งกรพันธุ์  ผมเข้ าใจครับ  ว่าท่ าน
ประธานสภาเทศบาลฯ อยากให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี เพราะตรงนี้ต้อง
ยอมรับว่าทางเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสารมาขาดตกบกพร่อง คนที่อยู่ตรงนี้ได้รับทราบ 
แต่หากคนที่เขาไม่อยู่เกิดเขาท้วงติงขึ้นมา เพราะเขาไม่ได้รับเอกสารตรงนี้ เขาก็ต้อง
เข้าใจแบบนี้ เอกสารแบบนี้ส่งถึงบ้านเขา เขาก็ต้องเข้าใจตามเอกสารครับ ท ายังไง
ครับท่านประธานฯ ผมเป็น ส.ท. มา 4 ปี แก้ไขในสภานี้เป็น 10 ครั้งแล้วครับ ผมไม่
เข้าใจครับ ขาดตกบกพร่องประจ าเลย แล้วก็เอามาให้สภาแก้ อยู่กันแบบนี้ตลอด
ครับ ผู้บริหารต้องก าชับเจ้าหน้าที่ นี้ถ้าเพ่ือนสมาชิกฯ ไม่ทักทวงขึ้นมา เราก็เห็นชอบ
กันไปหมด แล้วมาแก้ไขกันในสภา ต่อไปเอกสารมาส่งกันในสภาเลยครับ ไม่ได้ครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีเพ่ือนสมาชิกฯสภาเทศบาลฯ บางส่วนนะครับ ว่าเอกสารผิดพลาดจะมา
แก้ไขในสภาตรงส่วนนี้ ผู้ที่ไม่ได้มารับรู้จะเกิดการทักท้วงขึ้นมาอีกก็จะมีปัญหา
เกิดข้ึน ขอเชิญท่านนายกฯ ว่าอย่างไร ขอเชิญครับ  

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เมื่อท่านสมาชิกฯ ยังไม่ทราบ 
ผมขอถอนเรื่อง และขอรายงานครั้งถัดไป 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ท่านนายกฯ ขอถอนเรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่าน
ใดเห็นชอบให้ถอนเรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด
จากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ กรุณายกมือขึ้น  
  
 



๒๙ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 สรุปที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนเรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ออกจากระเบียบวาระการประชุม
สภาเทศบาล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบให้ถอนเรื่องรายงานการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ออกจาก
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

  ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องญัตติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร            
สุราษฎร์ธานี (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระท่ี ๖ ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดญัตติครับ 

นายเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่ าน  ด้วยนายกมนตรีนครสุ ราษฎร์ธานี  ขอเสนอญั ตติ คัด เลือก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักกำร 

 คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร                 
สุราษฎร์ธานี มีจ านวน ๓ คน 

เหตุผล 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากส่วนต่างๆ และมี
กรรมการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จ านวน ๓ คน โดยมีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี ซึ่งกรรมการที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตามค าสั่ง
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๔๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ จะครบ
วาระในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๓ คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ต่อไป 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร             
สุราษฎร์ธานี โดยคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯจ านวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการ    
ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิม ประกอบด้วย 
 ๑. นายทิวา กุฎอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 



๓๐ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ๒.นายส าเริง  ไพฑูรย์  สมาชิกสภาเททศบาล 
 ๓. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล 
 ดังนั้น ในวันนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งจึงต้องมี
การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ ชื่อสมาชิก
เทศบาล ขอเชิญ นายจรวย คงท่าเรือ ครับ 

นายจรวย คงท่าเรือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมขอเสนอ นายทิวา กุฎอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
ครับ ขอรับรองด้วยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
เห็นชอบคัดเลือก นายทิวา กุฎอินทร์เป็นคณะกรรมกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร            
สุราษฎร์ธานี กรุณายกมือขึ้นครับ  
 สรุปที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือกนายทิวา กุฎอินทร์เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญ นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง ครับ 

นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมขอเสนอ นายส าเริง ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการ
ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
เห็นชอบคัดเลือก นายส าเริง  ไพฑูรย์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร                 
สุราษฎร์ธานี กรุณายกมือขึ้นครับ 
 สรุปที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือกนายส าเริง ไพฑูรย์ เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนายณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ ครับ 

นายณรงค์  ฉวมพรหมอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมขอเสนอ นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการ
ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบ่าลฯท่านใด
เห็นชอบคัดเลือก นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร                   
สุราษฎร์ธานี กรุณายกมือขึ้นครับ 
  
 สรุปที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือก นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ  

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนคร             
สุราษฎร์ธานี จ านวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 1. นายทิวา กุฎอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 2. นายส าเริง  ไพฑูรย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 3. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์



๓๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องญัตติคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านนะครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติคัดเลือก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยมี
หลักการเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นคณะกรรมกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน ๓ คน 

เหตุผล 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๒๘ ก าหนดผู้บริหารให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๑๑  คน 
ประกอบด้วย กรรมการท่ีมาจากส่วนต่างๆ และมีกรรมการที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
ที่สภาคัดเลือก จ านวน ๓ คน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี ซึ่ง
กรรมการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ตามค าสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๕๐๒/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ จะครบวาระในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙  

 ดังนั้น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๓ คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต่อไป 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
จ านวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิม ประกอบด้วย 
 ๑. นายจรวย  คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒. นายแฟง    สุวรรณบุตร สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๓. นายมนัสวี   แซ่เตียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ดังนั้น ในวันนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง                
จึงต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
 จึ งข อ เชิ ญ ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล เส น อ ชื่ อ ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล                            
ขอเชิญนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง ครับ 
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นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมขอเสนอ นายจรวย คงท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาลฯเป็นคณะกรรมการ 
ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
คัดเลือก นายจรวย คงท่าเรือ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
กรุณายกมือขึ้นครับ สรุปที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือก นายจรวย คงท่าเรือ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญ นายจรวย คงท่าเรือ ครับ  

นายจรวย คงท่าเรือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมขอเสนอ นายแฟง สุวรรณบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ 
ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบคัดเลือก นายแฟง สุวรรณบุตร เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร              
สุราษฎร์ธานี ขอเชิญ นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ ครับ 

นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ผมขอเสนอ นายณ รงค์  ฉวมพรหมอินทร์   สมาชิ กสภาเทศบาล                    
เป็นคณะกรรมการครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
เห็นชอบคัดเลือก นายณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ เป็นคณะกรรมกการพัฒนาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี กรุณายกมือขึ้นครับ สรุปที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือก นายณรงค์ 
ฉวมพรหมอินทร์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี จ านวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการติดตามปละประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 1. นายจรวย  คงท่าเรือ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
          2. นายแฟง  สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 3. นายณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี    
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนคร           
สุราษฎร์ธานี  จ านวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการติดตามปละประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 1. นายจรวย  คงท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 2. นายแฟง  สุวรรณบุตร สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 3. นายณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องญัตติคัดเลือกคณะกรรมการจัดระเบียบจ าหน่าย
สินค้า (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านผู้บริหารครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วย
นายกเทศมนตรีนครสุ ราษฎร์ธานี  ขอเสนอญั ตติ ให้ สภาเทศบาลคัดเลือก
คณะกรรมการ ก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการการจัดระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 

หลักการ 

  ให้สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล              
จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการการจัด
ระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า จ านวน 1 คน 

เหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการ
จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่
ผ่อนผัน ประกอบด้วย 

  1. ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 

  2. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 1 คน เป็น
กรรมการ 

  3. ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบร้อยในพ้ืนที่
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ 

  4. ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคารระดับจังหวัด องค์กร สมาคม ประชาคม และ
ผู้แทนสาขาอาชีพต่างๆ และเมื่อรวมกันแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม            
ข้อ 1,2 และ ข้อ 3  ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร เป็นกรรมการ 
   

  5. ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง                
เป็นเลขานุการ 

  โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการก าหนด
พ้ืนที่ผ่อนผัน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดพ้ืนที่ที่มีการจ าหน่ายสินค้าเป็นพ้ืนที่ผ่อนผัน หรืออาจ
ก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผันเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ที่สาธารณะในการ
สัญจร โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการท าความสะอาด 

  2. ควรก าหนดระยะเวลาพ้ืนที่ผ่อนผันคราวละไม่เกิน 3 ปี รวมทั้ง
ก าหนดวันเวลาผ่อนผันให้ชัดเจน โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดในการผ่อนผัน
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แต่ละคราวรวมทั้งจัดท าแผนผังแสดงอาณาเขตพ้ืนที่ผ่อนผัน และระบุวัน เวลาใน
แผนผังด้วย 

  3. ก าหนดหลักเกณฑ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน 
ตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้า  และคัดเลือกผู้
จ าหน่ายสินค้าประกอบด้วย 

  1. ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 

  2. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 1 คน เป็น
กรรมการ 

  3. ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบร้อยในพ้ืนที่
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ 

  4. ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนประชาชนที่มีภูมิล าเนาอาศัย
อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ผ่อนผัน และผู้แทนจ าหน่ายสินค้า และเมื่อรวมกันแล้วมีจ านวนไม่
น้อยกว่ากรรมการตาม ข้อ 1,2 และ ข้อ 3 ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นสมควร เป็นกรรมการ 

  5. ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง 
เป็นเลขานุการ 

  โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการจัดระเบียบ
การจ าหน่ายสินค้า  และคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ในเรื่อง 

  1. ก าหนดวิธีการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ผ่อนผัน 
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  2. ก าหนดข้อห้ามผู้จ าหน่ายสินค้า 

  3. ก าหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้จ าหน่ายสินค้า 

  4. ก าหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนหนังสือรับรองการจ าหน่าย
สินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้า ที่ฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 
  5. ก าหนดวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 
ได้แก่ คุณสมบัติของ ผู้จ าหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัคร การ
คัดเลือกซึ่งอาจท าโดยการจับฉลาก  การประกาศรายชื่อ การจัดท าทะเบียนประวัติ 
และบัตรประจ าตัวผู้จ าหน่ายสินค้า 

  6. ก าหนดวิธีการด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

  ดังนั้น เรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1 คน เพ่ือเสนอรายชื่อให้เป็นคณะกรรมการ
ก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือก 
ผู้จ าหน่ายสินค้า จ านวน 1 คน 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระที่  ๘ เป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลมาเป็น
คณ ะกรรมการ ๑  ท่ านนะครับ  ตามที่ ฝ่ ายผู้ บ ริห ารเสนอให้ท่ านสมาชิ ก                  
รั บ ท ร า บ ท่ า น จ ะ เส น อ ใค ร เป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก็ ข อ เชิ ญ ได้ ค รั บ                                           
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เชิญครับท่านนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสราษฎร์ธานี ระเบียบวาระที่ ๘ การคัดเลือกคณะกรรมการ
คัดเลือกการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้าสะพานโค้งร้อยปี คือ
โครงการนี้เราได้ผ่านเทศบัญญัติมีงบประมาณของเทศบาลรองรับไว้แล้ว  ซึ่งเป็น
โครงการของเทศบาลผมก็เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับ ที่จะเป็นการ
กระจายรายได้ให้ชาวบ้านในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้มีรายได้ ได้ท ามาค้าขายกัน
อีก แต่วันนั้นผมขอถามไปยังคณะผู้บริหารครับว่ามีข้อความของเทศบาลทีแรกเชิญ
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดสะพานโค้งร้อยปี อยู่ๆมีข้อความ
ส่งกลับมาอีกว่าให้เฉพาะเขต ๑ เข้าประชุม ซึ่งตลาดนี้อยู่ในพ้ืนที่เขต ๑ ก็จริง แต่
พ้ืนที่เป็นเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีใช้งบประมาณของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ไม่ใช่ว่าเวลาข้าราชการหรือว่าเทศบาลจ่ายไม่ได้บอกว่าต้องจ่ายงบประมาณของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเขต ๑ เพราะฉะนั้นสมาชิกทุกท่านมีสิทธิรับทราบ การท า
ลักษณะนี้เหมือนเป็นการแบ่งครับ แบ่งว่าตลาดนี้เป็นของเขต ๑ มันไม่ใช่นะครับ
พ้ืนที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นของชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เพ่ือน
สมาชิกทุกท่านเค้าอยากมีส่วนร่วมครับ บางทีเขต ๓ เขต ๔ เขต ๒ บางทีเขต ๒ มี
ปลาก็อยากเอามาขายบ้างเค้าอยากมาหารือบ้างไม่มีโอกาสครับ ท่านไม่เชิญ ท่านปิด
กั้น ท ากันยังไงครับ แล้วอยู่มาให้พวกเราคัดเลือก ตอนประชุมปรึกษาวางแผนกันเรา
ยังไม่รู้เลยว่าท่านจะท ายังไงกัน ชงเองกินเองครับ อย่างน้อยเพ่ือนสมาชิกทุกท่านใน 
๒๔ คนต้องรับทราบ ท่านส่งหนังสือเชิญครับกองนี้น่าจะอยู่กองสาธารณสุข ท าไมไม่
ส่งหนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมครับหนังสือไม่ถึงครับ ผมคนหนึ่งไม่ได้ ข้อความ
มาแล้วเชิญประชุมอยู่ๆให้เขต ๑ ถ้าเกิดมานั่งอีกเอาไอ้นี่มาท าไมคนละเขตเค้าเชิญ
เขต ๑ มา มันไม่ใช่ครับ อยากให้ผู้บริหารเวลาท าโครงการอะไรก็แล้วแต่ในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีถ้าใช้งบประมาณของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้องเชิญ
สมาชิกทุกท่านรับทราบหมด ถ้าท่านใช้งบส่วนตัวท่านท าไปเลยครับไม่ต้องเชิญใครก็
ได้แต่นี้ท่านใช้เงินภาษีประชาชนนะครับ มาวันนี้เพ่ือนสมาชิกจะคัดเลือกกันยังไงใน
เมื่อรายละเอียดต่างๆที่ท่านด าเนินการมาเรายังไม่รู้เลยครับ ยังไงฝากด้วยครับเวลา
ท่านจะท าโครงการอะไรต่อไปครับอย่าแบ่งครับอย่าแบ่ง ข้อความมีหลักฐานมีครับ 
ผมพูดผมไม่ได้พูดลอยขึ้นมาเลยเชิญครับเค้าไม่มาไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยท่านเชิญครับ 
ส.ท. ๒๔ คน ความรู้ความสามารถแตกต่างกันครับ เหมือนส.ท.ตี๋น้อยเก่งเรื่องแบตฯ
เค้าก็รู้เรื่องแบตฯรายการกีฬาเค้ามีความรู้เค้าก็ไปผมไม่ไปแต่ละท่านมีความสามารถ
ครับท่านส.ท.ส าเริงท่านมีความรู้เรื่องช่างเวลาเรื่องช่างท่านก็ไปได้เหมือนผมขายของ
ในตลาดผมก็รู้แม่ค้าคนไหนบ้าง วัตถุดิบเอามาจากไหน จะมาตัดสินว่าเคยเชิญ
มาแล้วไม่เคยมาไม่ได้เพราะแต่ละคนความรู้ความสามารถต่างที่มาไม่เหมือนกัน ยังไง
ฝากผู้บริหารด้วยเรื่องตลาดนี้ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่าย
สินค้า ซึ่งเป็นการคัดเลือกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นคณะกรรมการก าหนด



๓๖ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

พ้ืนที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือก                
ผู้จ าหน่ายสินค้า ดังนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯเสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๑ คน เป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน            
ขอเชิญนายทิวา กุฎอินทร์ ครับ 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาครับ กระผมนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ผมขอเลือกนายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา เป็นคณะกรรมการก าหนด
พ้ืนที่ผ่อนผันครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
เห็นชอบคัดเลือก นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา เป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่             
ผ่อนผัน กรุณายกมือขึ้น ครับ  
 ส รุ ป ที่ ป ร ะ ชุ ม เห็ น ช อ บ คั ด เลื อ ก น าย ส ม บั ติ  ส ม บู รณ์ ลั ก ข ณ า                      
เป็นคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน 
 ต่อไปเป็นการคัดเลือกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นคณะกรรมการจัด
ระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๑ คน เป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการ
จ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ขอเชิญ นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ ครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมขอเสนอนายหัสชัย เรืองนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการจัด
ระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าน่าย             
สินค้าครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
เห็นชอบคัดเลือกนายหัสชัย เรืองนุ้ย เป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่าย สินค้า กรุณายกมือขึ้นครับ สรุปที่ประชุมเห็นชอบ
คัดเลือก นายหัสชัย เรืองนุ้ย เป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและ
คัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนคร             
สุราษฎร์ธานี เป็นคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันและคณะกรรมการจัด
ระเบียบจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ดังนี้ 
 ๑.นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
ก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน 
 ๒.นายหัสชัย เรืองนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการจัดระเบียบ
การจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์

   

 



๓๗ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ระเบียบวาระที่  9 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์
ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนคร               
สุราษฎร์ธานี) (ส านักปลัดเทศบาล) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วย
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

 ตั้งไว้ ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประกอบด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้ง
ตามจุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน ๗๑ จุด ๓๑๖ กล้อง โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

  

 จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน ๗๑ จุด ประกอบด้วย 
 ๑. จุดติดตั้งเขตพัฒนาชุมชนที่ ๑ จ านวนทั้งหมด ๒๒ จุด ๑๑๖ กล้อง 

  - แยกสวนอีสานเดิม จ านวน ๖ กล้อง 
  - แยกหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ านวน ๕ กล้อง 
  - ปากซอยหลุยส์พัฒนา จ านวน ๔ กล้อง 
  - ปากซอยตลาดใหม่ ๓๙ จ านวน ๕ กล้อง 
  - สามแยกซอยก านันชื่น จ านวน ๔ กล้อง 
  - แยกร้านอาหารโซฟา จ านวน ๘ กล้อง 
  - แยกโรงเรียนธิดาแม่พระ จ านวน ๕ กล้อง 



๓๘ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  - แยกวัดพระโยค จ านวน ๖ กล้อง 
  - สามแยกหมู่บ้านมณฑลทอง จ านวน ๓ กล้อง 
  - สามแยกข้างวัดกลางเก่า จ านวน ๕ กล้อง 
  - ซอยเปรมจิตรประชา จ านวน ๔ กล้อง 
  - ทางเข้าหมู่บ้านมุกธานีด้านโรงเรียนเทศบาล ๔ จ านวน ๕ กล้อง 
  - สามแยกราษฎร์บ ารุง จ านวน ๕ กล้อง 
  - สามแยกวัดโพธิ์ซอย ๒ จ านวน ๕ กล้อง 
  - ปากซอยตลาดใหม่ซอย ๕ จ านวน ๖ กล้อง 
  - แยกมิตรเกษม จ านวน ๖ กล้อง 
  - สามแยกอู่เรือพิศิษฐ์ จ านวน ๕ กล้อง 
  - สี่แยกตลาดศาลเจ้า จ านวน ๘ กล้อง 
  - สามแยกหอธิดา จ านวน ๕ กล้อง 
  - สี่แยกข้างร้านไพศาล จ านวน ๖ กล้อง 
  - สามแยกดับเพลิงริมน้ า จ านวน ๕ กล้อง 
  - สามแยกตลาดกอบกาญจน์ จ านวน ๕ กล้อง 

 ๒. จุดติดตั้งเขตพัฒนาชุมชนที่ ๒ จ านวนทั้งหมด ๑๖ จุด ๗๓ กล้อง 
   - ถ.กาญจนวิถี แยกเข้าวัดโพธิ์นิมิต จ านวน ๔ กล้อง 
   - ปากซอยสวนถั่ว จ านวน ๕ กล้อง 
   - สามแยกทางเข้าเทคโนบางกุ้ง จ านวน ๔ กล้อง 
   - สามแยกทางเข้าท่าเรือ P.K. จ านวน ๔ กล้อง 
   - ที่กลับรถก่อนขึ้นสะพานท่าทอง จ านวน ๔ กล้อง 
   - ปากซอยตลาดล่าง ๓๑ จ านวน ๓ กล้อง 
   - สามแยกปากน้ า จ านวน ๕ กล้อง 
   - สามแยกเข้าชุมชนสันติสุข จ านวน ๕ กล้อง 
   - สามแยกเมรุวัดท่าทอง จ านวน ๔ กล้อง 
   - ทางเข้าตลาดโพหวาย จ านวน ๓ กล้อง 
   - ปากซอยตลาดล่าง ๒๖ จ านวน ๓ กล้อง 
   - ปากทางเข้าหมู่บ้านเสาวลักษณ์ ๒ จ านวน ๔ กล้อง 
   - สามแยกทางขึ้นสะพานศรีสุราษฎร์ จ านวน ๕ กล้อง 
   - สามแยกหน้าขนส่งจังหวัดฯ จ านวน ๖ กล้อง 
   - ทางข้ึน-ลงสะพานศรีสุราษฎร์ จ านวน ๘ กล้อง 
   - จุดตัดใต้สะพานศรีสุราษฎร์ – ถนนปากน้ า จ านวน ๖ กล้อง 

  ๓. จุดติดตั้งเขตพัฒนาชุมชนที่ ๓ จ านวนทั้งหมด ๑๘ จุด ๗๖ กล้อง 
   - สี่แยกน้ าค้าง จ านวน ๖ กล้อง 
   - แยกถนนเสรีไทยตัดถนนอ าเภอ จ านวน ๔ กล้อง 
   - สามแยกถนนท่าชนะ จ านวน ๔ กล้อง 
   - ปากซอยชนเกษม ๒๐ จ านวน ๔ กล้อง 
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   - สี่แยกถนนศรีสวัสดิ์ จ านวน ๕ กล้อง 
   - สามแยกค่าย อ.ส. ตัดโฉลกรัฐ จ านวน ๔ กล้อง 
   - แยกถนนยางงาม จ านวน ๓ กล้อง 
   - แยก ถ.เสม็ดเรียง ตัด ถ.เสรีไทย จ านวน ๔ กล้อง 
   - สามแยกหน้าโรงแรมเพลินเพชร จ านวน ๓ กล้อง 
   - แยกหมู่บ้านเพชรวิลล่า - ถ.บุญช่วย จ านวน ๓ กล้อง 
   - ทางเข้าหมู่บ้านเพชรวิลล่า จ านวน ๓ กล้อง 
   - แยกการรุณราษฎร์ตัด ถ.ลูกเสือ จ านวน ๔ กล้อง 
   - ทางเข้าหมู่บ้านศรีธานี จ านวน ๓ กล้อง 
   - สามแยกอ านวยภัณฑ์ จ านวน ๔ กล้อง 
   - สี่แยกปากซอยวัดโพธิ์ ๓๑ จ านวน ๖ กล้อง 
   - สามแยกโรงเตา จ านวน ๔ กล้อง 
   - สี่แยกโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี จ านวน ๘ กล้อง 
   - สามแยกในซอยโรงอิฐตัดซอยดงตาล จ านวน ๔ กล้อง 

  ๔. จุดติดตั้งเขตพัฒนาชุมชนที่ ๔ จ านวนทั้งหมด ๑๕ จุด ๕๑ กล้อง 
   - แยกโลตัสทุละสามแยกการเคหะ จ านวน ๔ กล้อง 
   - สี่แยกหลังโรงแรมเพลินเพชร จ านวน ๓ กล้อง 
   - ปากซอยข้างห้างเซฟ จ านวน ๓ กล้อง 
   - สามแยกหน้าบึงขุนทะเล จ านวน ๔ กล้อง 
   - สามแยกหน้าบางใหญ่บุรี รีสอร์ต จ านวน ๔ กล้อง 
   - ซอยทางเข้าธนาคารกสิกรไทยแสงเพชร จ านวน ๓ กล้อง 
   - จุดกลับรถหน้าโรงเรียนดอนบอสโก จ านวน ๔ กลอ้ง 
   - ปากซอยพ่อขุนทะเล ๒๐/๑ จ านวน ๓ กล้อง 
   - ซอยเข้าวัดสมหวัง จ านวน ๔ กล้อง 
   - สามแยกใน ซ.วัดโพธิ์ ซ.๑๔ จ านวน ๒ กล้อง 
   - สามแยกหลังโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ านวน ๓ กล้อง 
   - แยกในการรุณราษฎร์ ซ.๑ จ านวน ๓ กล้อง 
   - ปากซอยเฟ่ืองฟ้า จ านวน ๓ กล้อง 
   - สามแยก ซ.วัดสมหวัง ออก ซ.๒๕ จ านวน ๓ กล้อง 
   - สามแยกหน้าค่ายวิภาวดี จ านวน ๕ กล้อง 

 ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน ๓๑๖ กล้อง มีรายละเอียดดังนี้ 
  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,592x1,944 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 5,038,848 pixel 
  - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
  - ใช้เทคโนโลย ีInfrared (IR) ส าหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สาหรับการแสดง
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ภาพสี (Color) และ 0 LUX ส าหรับการแสดงภาพอินฟราเรด (Infrared) 
  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่
น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร 
  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได ้
  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก 
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ 
  - สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
Forum) Profile S 
  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
  - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ 
MicroSD Card 
  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐานIP66 หรือดีกว่า   
  - ได้รับมาตรฐาน UL หรือ CE หรือ CSA หรือ มอก.15614-
2541 หรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย 
  - ได้รับมาตรฐานด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เช่น FCC หรือ มอก.1561-2541 
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่
มีคุณภาพ 

 ๒. อุปกรณ์ติดตั้งภายนอก ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ตู้บรรจุอุปกรณ์ภายนอกจ านวน 74 ตู้ 
   - เป็นตู้แบบ Outdoor ส าหรับใส่อุปกรณ์ภายนอกได้ทั้งหมด 
   - ผลิตจาก Steel หรือ Stainless หรือ Galvanized 
  ๒.๒ เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 74 เครื่อง 
   - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
  ๒.๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 
8 ช่อง จ านวน 74 ชุด 
   - เป็นอุปกรณ์ชนิด Industrial Grade 
   - มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 
802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 

ระบบเครือข่ายทุกช่อง 

กว่า 2 ช่อง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อ 
 

- มีช่องเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ SFP หรือ XSNet ไม่น้อย 

๒.๔ สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ชนิด Single Mode ความ 
ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ กิโลเมตร 

๒.๕ สาย UTP CAT6 ชนิดติดตั้งภายนอก และอุปกรณ์ประกอบ 

๓. ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
และศูนย์เครือข่าย) 

๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบันทึกข้อมูลภาพจาก 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑๐ เครื่อง หน่วยจัดเก็บข้อมูลรวมกันทุกเครื่องไม่ 
น้อยกว่า 480 TB 

- รองรับการบันทึกภาพได้ ๓๒ ช่อง หรือดีกว่า 
  - สนับสนุนการท างานแบบ RAID ๐, ๑, ๕ หรือดีกว่า และรองรับ
การท างานแบบ SNMP 

- มีความจุในการบันทึก ขนาด ๔๘,๐๐๐ GB (๔๘TB) หรือมากกว่า 
- สามารถถอดเปลี่ยน Hard disk ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องปิดเครื่อง 

(Hot Swappable) 
- มีระบบการบันทึกภาพ ที่ความละเอียดภาพ (Resolution) ระดับ 

D1, 2/3D1, HD1, CIF และ QCIF เป็นอย่างน้อย 
- มีความเร็วในการบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที 

โดยสามารถปรับเปลี่ยนจ านวนภาพที่บันทึก และเวลาในการบันทึก ของแต่ละ
ช่องสัญญาณได้ 

- มีการจัดระดับผู้ใช้งานด้วย Password Protection 
- สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายโดยผ่านทาง Ethernet Port 

ชนิด 10/100/1000 Mbps Ethernet หรือดีกว่า 
- สามารถน าข้อมูล  เข้ า -ออก ได้  ผ่ านทาง DVD และ USB 

memory ได ้
 

 
- เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 
๓.๒ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
- รองรับการเช่ือมต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า 800 กล้อง 
- สามารถใช้งานร่วมกับชุดเข้ารหัสสัญญาณภาพจากกล้อง Analog 

และกล้องแบบ IP Camera ชนิด MJPEG, MPEG-4 และ H.264 แบบ HD Video ได้ท้ังหมด 
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  - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
เครือข่าย 
  ๓.๓ อุปกรณ์เข้ารหัสสัญญาณภาพ 
  - มีช่องสัญญาณเข้าแบบ BNC จ านวนอย่างน้อย 4 ช่อง รองรับ
สัญญาณ PAL/NTSC แบบอัตโนมัติในตัว 
  ๓.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๑๐ 
เครื่อง 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 
6 MB ส าหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า          
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

   - ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Case) แป้นพิมพ์ (Keyboard) 
เม้าส์ (Mouse) และจอภาพ (Monitor) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายในเครื่องหมาย
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การค้าเดียวกันอย่างถาวร และไม่เป็น Co-Branding  
  - ต้องได้รับการับรองคุณภาพอย่างน้อย ดังนี้ 
  

 มาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า ตาม 
มอก.1561-2541 หรือ Federal 
Communications Commission (FCC) หรือ
เทียบเท่า หรือดีกว่า 

 มาตรฐานความปลอดภัยตาม มอก.15614-
2541 หรือ Underwriters Laboratories (UL) 
หรือ Technischer Überwachungsverein 
(TUV) หรือ Canadian Standards 
Association (CSA) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า 

 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม EPEAT 
หรือดีกว่า 

  ๓.๕ จอแสดงผล แอล อี ดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว 
จ านวน 20 เครื่อง 
   - ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
   - ขนาดที่ก าหนดเป็นจอภาพขั้นต่ า 42 นิ้ว 
   - มีช่องต่อ HDMI และ DVI เป็นอย่างน้อย  

  ๓.๖ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)   
   - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 10 kVA ( 8,000 
Watts) 
   - มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่า 
   - มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-1% หรือดีกว่า 
   - สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 
   - สามารถส ารองไฟฟ้าที ่Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 30 นาท ี

  ๓.๗ ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที ่2 
(ขนาด 42U) จ านวน ๓ ตู้ 
   - เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตรและความสูงไม่
น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
   - มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 
   - มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว  
  ๓.๘ ระบบ Keycard ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
   - อุปกรณ์ Door sensor, Door lock , Breakglass และ 
Exit Switch (แบบ Stainless หรือ Aluminum) ส าหรับประตู 
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   - บัตรแบบ Smart Card ขนาดไม่น้อยกว่า 1K จ านวน 
100 ใบ 
   ๓.๙ ชุดเครือข่ายส่วนกลาง (Core Switch) จ านวน ๑ ชุด 
   - มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า  Layer 3 ของ OSI 
Model 
   - มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย SFP จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
   - สามารถท า VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 VLANs 
   - มีช่องเชื่อมต่อเครือข่ายไดเพียงพอต่อระบบใช้งาน 
  ๓.๑๐ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้า
ต่อนาที 
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดย
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น   
  ๓.๑๑ รื้อถอนห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดห้องเดิม 
และติดตั้งห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดห้องใหม่ 
  (คุณลักษณะพ้ืนฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ไม่ต่ ากว่า
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคุณลักษณะเพ่ิมเติมของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นไปตามท่ีเทศบาลฯก าหนด) 
   
  โอนลด 

แผนงานงบกลาง 
ประเภทเงินส ารองจ่าย 
  ตั้งไว้ ๑๐๓,๒๘๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสองแสนแปด

หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  คงเหลือ ๑๐๓,๒๘๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสองแสนแปด

หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  โอนลด ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

เหตุผล 
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่

รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานประชุมสภา
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เทศบาลฯ งานเลขานุการผู้บริหารฯ และงานอ่ืน ๆ รวมถึงงานด้านการดูแลระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบสภาพการจราจรและเป็นการป้องกันเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขต
เทศบาลฯ โดยสามารถเก็บภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไว้เป็น
พยานหลักฐานในเหตุการณ์ต่าง ๆ ส าหรับการสืบสวนคดีของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

เนื่องจากส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย เป็นเงิน 
๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาท) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาอนุมัติ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๕๙ จ านวน 
๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็น
ค่าครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนรายการไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่ าน ใดจะสอบถามบ้ างเพ่ิ ม เติ มบ้ างครับ             
ขอเชิญนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ ครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสราษฎร์ธานี ในระเบียบวาระที่  ๙ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) ครับท่านประธานครับเรื่องนี้ท่านนายกฯ
ได้เอาเข้างบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีเพ่ือนสมาชิกและผมได้ร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการซื้อกล้องใช้งบประมาณถึง ๘๗ ล้าน ผมก็เข้าใจครับท่านนายกฯ 
ท่านเป็นห่วงทรัพย์สินความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องชาวเทศบาลนครสราษฎร์ธานี 
อันมีความจ าเป็นที่ต้องติดตั้งกล้อง จากที่ผมดูตามแบบแผนที่ท่านนายกฯส่งเข้ามามี
ทั้งหมด ๗๑ จุด วันนั้นผมก็ได้เรียนกับทางผู้บริหารว่าท่านได้เชิญสมาชิกมาในการ
ก าหนดจุดต่างๆ เพราะว่าแผนในโครงการนี้ท่านใช้แผนเดิมก าหนดจุดเดิมท่านไม่ได้
แก้ไขอะไรเลยครับ มันเป็นตัวเดิมทุกอย่างที่ท่านเพ่ือนสมาชิกได้อภิปรายไว้ในสภา
แห่งนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลย อยากจะถามผู้บริหารว่าท่านได้เปลี่ยนแปลงตรงไหน
อย่างไรบ้างครับ เพราะบางตัวภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกครับเอาคร่าวๆพอเข้าใจ
ง่ายๆครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกก็มีข้อสงสัยอยู่ครับว่าเอาเข้าที่สภาแห่งนี้ก็มีเรื่องเหมือนเดิมใน
ครั้งนั้นเพ่ือนสมาชิกอยากทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ขอเชิญผู้บริหารครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านสมาชิก จากคราวที่แล้วที่เราได้ตั้งงบประมาณและผมได้ถอนเรื่อง
ไปเพื่อไปแก้ไข ผมก็ได้แก้ไขไปหลายจุดโดยวันนั้นผมก็ได้เชิญเพ่ือนสมาชิกเข้ามาร่วม
กันก าหนดจุดหลายๆจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงหน่อยครับ
ว่ามีจุดไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิญครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับเจ้าหน้าที่ ที่จะท าการชี้แจง ขอเชิญครับ 

นำยคุณำธิป บุญเรืองขำว 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
ช ำนำญกำร 

 เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกทุกท่านนะครับ กระผมนายคุณาธิป 
บุญเรืองขาว ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ จุดที่เปลี่ยนแปลงเริ่ม
ตั้งแต่จุดที่ติดตั้งทั้งหมด ๗๒ ลดลงเหลือ ๗๑ จุดนะครับ และก็จุดติดตั้งเขตพัฒนา
ชุมชนที่ ๑ มีจุดเปลี่ยนแปลงมาเป็นแยกหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราช
วิทยาลัย จากเดิมที่วัดกลางเก่านะครับ เขตพัฒนาชุมชนที่ ๒ ตรงซอยสามแยกตรง
หมู่บ้านสันติสุขทางออกที่เรียกว่าแยกบางอิฐ ย้ายมาตรงที่สามแยกสะพานศรีสุ
ราษฎร์ คือมาจากบางกุ้งถ้าเลี้ยวซ้ายจะขึ้นสะพานศรีสุราษฎร์ ถ้าเลยไปอีกนิดจะเป็น
สามแยกบางอิฐ แล้วก็บนสะพานศรีสุราษฎร์จากเดิมที่จะติดหัวท้ายสะพาน ฝั่งหนึ่ง
ในเขตเทศบาลตรงบางกุ้ง อีกฝั่งหนึ่งอบต.บางชนะ เลยเป็นตรงกลางสะพานกับฝั่ง
ทางข้ึนตรงสามแยกมาจากบางกุ้ง  แล้วก็รายละเอียดของกล้องนะครับจากครั้งที่แล้ว
เราได้ก าหนดเป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒ ล้านพิกเซล 
หรือ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล ตอนนี้เราได้ปรับให้เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คือ
จ านวนพิกเซลมากความละเอียดความคมชัดก็มากด้ วยครับ เลยปรับจาก                         
๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ เป็น ๒๕๙๒ x ๑๙๔๔ พิกเซลหรือไม่น้อยกว่า ๕,๐๓๘,๘๔๘ พิก
เซลครับผม แล้วก็ที่เหลือก็คือมีการเพ่ิมรายละเอียดอุปกรณ์ภายนอกก็คือตู้ที่เก็บ
อุปกรณ์ต่างๆตามแยกครับคือมีตู้ มีเครื่องส ารองไฟ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
และก็ห้องควบคุมจะมีการรื้อถอนห้องควบคุมห้องเก่า ไปไว้ยังอาคารอเนกประสงค์
แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์บันทึกตัวเก่าเป็นตัวใหม่โดยที่กล้องเก่าจะเข้าไปในโปรแกรม
ใหม่ด้วยคือเราไม่ต้องใช้สองระบบมันรวมอยู่ในระบบเดียวกันเลยครับเพ่ือดูได้จาก
โปรแกรมเดียวไม่ต้องสลับจอไปมา และจะมีจุด Sample คือมีจุดทดลอง ๓ จุดมี            
ตู้ ๓ ตู้คือเป็นนโยบายของท่านนายกฯว่าสามารถให้ห้างร้านต่างๆในเขตเทศบาล
สามารถเอากล้องมาต่อกับระบบของเทศบาลเราได้ เลยทดลองกัน ๓ จุดครับที่ถนน
สายหลักครับผมขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนัฐพงษ ์เตี่ยมังกรพันธุ์ ครับ  

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานครับ ผมฟังจากที่ท่านเจ้าหน้าที่ชี้แจงแล้วครับ เดี๋ยวผม
ขอเอกสารหน่อยชุดนั้น เพราะว่าบางตัวเราฟังไม่ทันขอดูเอกสารแป๊ปหนึ่ง เพราะว่า



๔๗ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

โครงการนี้ ๘๗ ล้านนะครับไม่ใช่ ๘๗๐ บาทครับเราต้องพิจารณาอย่างละเอียดครับ 
ผมฝากถามให้เจ้าหน้าที่ตอบ ผมงงเรื่องหนึ่งได้รับมาตรฐาน UL หรือ CE ผมไม่ค่อย
ถนัด มันมีการเขียนว่า มอก.๑๕๖๑๔๒๕๔๑ บริษัทกล้องวงจรปิดตัวนี้ ถ้าบริษัทใด
บริษัทหนึ่งไม่มีมาตรฐานกล้องวงจรปิดตัวนี้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างกับเราได้เลย มัน
เป็นมาตรฐานอย่างไรครับผมไม่มีความรู้เลยครับ อยากถามว่า มอก.ตัวนี้จ าเป็นต้อง
เข้าด้วยเหรอครับ ถามด้วยความไม่เข้าใจนะครับ 

นำยคุณำธิป บุญเรืองขำว 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
ช ำนำญกำร 

 เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านนะครับ กระผม
นายคุณาธิป บุญเรืองขาว ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ ตามที่
ท่านนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ ได้ถามเกี่ยวกับมาตรฐาน UL CE หรือ CSA ซึ่งตรงนี้มี
ก าหนดอยู่ในกระทรวง ICT ซึ่งเขียนว่าได้รับมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
และถ้าเป็นการผลิตในไทยต้องได้รับ มอก.ตัวนี้ ถ้าผลิตจากเมืองนอกต้องเป็น UL 
หรือ CE ตัวนี้ครับผม 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ ์เตี่ยมังกรพันธุ์ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานครับ ตามที่ท่านเจ้าหน้าที่ตอบมาคือมาตรฐานของ
กระทรวง ICT พอเข้าใจคร่าวๆ เดี๋ยวผมขอเอกสารครับที่ท่านตอบมาทั้งหมดเลยเพ่ือ
มาประกอบการพิจารณาหน่อยเพราะว่าต้องถามผู้รู้บ้างปรึกษาบ้างเพ่ือให้งาน
ออกมาดูดีครับท่านนายกฯ ผมไม่ได้มาขัดแข้งขัดขาท่านครับ ผมเห็นถึงความจ าเป็น
ที่ต้องใช้กล้องอยู่แล้วกันขโมยกันได้ทุกอย่างครับ ต่อไปออกจากบ้านมาดูได้ครับ 
cctv ๔๐๐ กว่าตัวของเทศบาลเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อีกเรื่องขอฝากถามท่านนายกฯครับ ท่านว่าได้ก าหนด
จุดได้เชิญร่วมกันก าหนดจุดเรื่องนี้ผมได้อภิปรายในสภาครั้งหนึ่งถ้าชุมชนคิด ชุมชน
เสนอ ก็ให้ชุมชนยกมือครับ ส.ท.ไม่รู้เรื่องเลยครับท่าน ท่านเชิญตอนไหนครับหนังสือ
ไม่ถึงผมอีกแล้ว ท่านประธานครับผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครสราษฎร์ธานีนะ
ครับ ทุกครั้งที่ท าอะไรครับหนังสือไม่เคยถึงบ้านผมครับ ถนนบ้านผมถึงนะครับ เรื่อง
นี้ผมได้อภิปรายไว้แล้วว่าการก าหนดจุดร่วมกันหารือกันครับ ตรงไหนเป็นพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยครับมีเหตุเกิดเหตุร้ายเราได้ช่วยกันท่านนายกฯ นี่เราไม่รู้เลย ผมจะเสนอติดตรงนี้
หน่อยผมเสนอไม่ได้เพราะท่านก าหนดหมดแล้ว ผมอยากรู้เรื่องหนังสือเชิญหน่อยนัด
ประชุมกันวันไหนกันผมไม่ทราบครับท่าน แต่โครงการต่อไปท่านช่วยก าชับเลยนะ
ครับหนังสือส่งหน่อยถ้าหนังสือถึงแล้วผมไม่มาผมไม่พูดหรอก นี่โครงการดีๆของท่าน
ผมไม่รู้เลย เดี๋ยวขอเอกสารหน่อยครับ พักก่อนสัก ๕ นาทีก็ได้ครับท่านประธาน 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธาน และเพ่ือนสมาชิก ขอโทษด้วยนะครับ ที่ท่านไม่รู้ 
แต่ สมาชิ กคน อ่ืนๆคุณ รักพงษ์ หลายๆคนมาประชุ มกับผมมาก าหนดจุ ด                       



๔๘ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ถามคุณรักพงษ์ครับ เพราะรายการนี้ผมให้คุณรักพงษ์คนก าหนดจุดครับ วันนั้นมาดู
กันในห้องนี้และฉายทางจอด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็ขอเชิญครับท่านรักพงษ์ครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาครับ 
เรื่องเดิมๆครับท่านประธาน คือจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่ารายละเอียดของจุด
ต่างๆที่การประชุมครั้งที่ผ่านมา วันนั้นที่มาทางเจ้าหน้าที่เค้าก็ได้ชี้แจงในรายละเอียด
ต่างๆ วันนั้นพอดีติดต่อท่านนัฐพงษ์ไม่ได้ครับท่านประธาน วันนั้นพอดีอยู่กรุงเทพฯก็
เลยประสานไปหลายครั้งไม่ได้รับการตอบรับ ครับท่านประธานครับไม่มีอะไรครับ
ท่าน 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกขอพัก ๕ นาทีครับ 

 - พัก ๕ นำที - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อเพ่ือนสมาชิกครบแล้ว เมื่อตะกี้ถึงระเบียบวาระที่ ๙ ตรงที่คุณรักพงษ์ 
ค้างไว้ขอเชิญต่อได้เลยครับท่าน 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานที่เคารพครับ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาครับ 
ครับในส่วนของระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง cctv ได้หารือกันแล้วคิดว่าท่านนัฐพงษ์คงไม่
ติดใจอะไรแล้ว ผมก็มาช่วยดูแล้วท่านนายกฯก็ยังจะแต่งตั้งคณะท างาน ในวาระ
ต่อๆไปเดี๋ยวท่านนายกฯก็คงเรียนชี้แจงต่อสภา เพ่ือนสมาชิกคงไม่ติดใจอะไร
มากมาย ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 วันที่เพ่ือนสมาชิกก าหนดจุดผมก็ไม่ทราบ ต่อไปถ้าท่านนายกฯต้องการ
ติดต่อกับเพ่ือนสมาชิก ท่านส่งข้อความมาได้เลยครับทางไลน์ ผมอ่านไลน์ทุกเข้าครับ
ไม่ต้องส่งหนังสือมาก็ได้ครับ ยังไงขอฝากท่านผู้บริหารด้วยครับ จะได้มาร่วมกัน
พิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เอกสารที่ เพ่ือนสมาชิกได้ขอจากเจ้าหน้าที่ก็ได้น าส่งให้ เพ่ือนสมาชิก
เรียบร้อยแล้วนะครับ มีท่านผู้ใดที่จะซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญครับท่านจรวย 

 
นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 กราบเรียนท่านประธานที่ เคารพ ผมนายจรวย คงท่าเรือ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมอยากเสนอผู้บริหารนะครับว่าอยากให้ไปติดที่
โฉลกรัฐ ๑๒ ซึ่งเป็นคานขยะเพ่ือความปลอดภัยเพ่ือทรัพย์สินของเทศบาลจะได้ไม่
ต้องสูญหาย แล้วเราจะได้รู้ว่าพนักงานของเรา ๑๐ โมงถึงบ้านแล้วจะได้รู้ว่ารถจอด
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แล้วคนขับไปไหน ขอสัก ๒ จุดนะครับอีกจุดที่ซอยบางอิฐและก็ซอยยางงาม ทั้งหมด 
๓ จุด ผมขอเพ่ิมนะครับ พอดีในเวลากลางคืนวัยรุ่นไปยิงกระจกโค้งพังไปแล้ว ถ้ามี
กล้องวงจรปิดเราอาจจะจับโจรได้จับวัยรุ่นที่ใช้ปืนยิงครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกบางท่านก็ยังจะขอติดตั้งเพ่ิมเติม ทางฝ่ายผู้บริหารก็คงจะรับไป
พิจารณาครับ ขอเชิญครับคุณประจักษ์ครับ 

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประจักษ์ หนูแกล้ว สมาชิกสภา
เทศนครสุราษฎร์ธานีครับ ในเรื่องของกล้องวงจรปิดนั้นครั้งนี้ก็ได้เอาเข้ามาใหม่ 
กล้องกลางวันผมไม่ซีเรียส ผมซีเรียสตอนตะวันตกดินไปแล้วนะครับระบบอินฟาเรด
ต้องชัดเจน กลางคืนโดยมากของหายกันเยอะ โดยเฉพาะเขตพัฒนาชุมชนที่ ๔            
สามแยกเคหะจ านวน ๔ กล้องที่ผมได้ดูในรายละเอียดนะครับ ๔ กล้องนี้ไม่ทราบ
เวลาประชุมเค้าติดตรงไหนบ้างครับอย่าฟิก ๔ กล้องนะครับผมดูแล้วว่าแต่ละชุมชน
ในเคหะนี้เลยไปก็มีแยกพ่อขุนทะเล ๑๐ตรงนั้นอย่าฟิกตรงนั้นให้กระจายไปยัง
หมู่บ้านทวีสุขได้ด้วยครับต้องครอบคลุมทั้งหมดครับ ผมติดใจแค่นี้ครับ อินฟาเรด
ส าคัญมากครับ ต้องให้ชัดด้วยนะครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 ขอเชิญนายทิวา กุฎอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผลอยากให้ท่านเปลี่ยนแบบติที่สี่
แยกประทุมพรครับ  ถัดไปบ้านรองผู้ว่าไปนิดเดียว สี่แยกตรงนั้นมีเรื่องกันบ่อย และ
อีกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ส าหรับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   การทิ้งขยะ  ผมอยากทราบ
ว่าใครเป็นคนทิ้งสักที ไม่ใช้สถานที่ทิ้งขยะ ขี่รถมาถึงวางไว้แล้วก็ไป ทุกวันครับ            
ซึ่งคนที่ทิ้งไม่รู้เลยว่าความสะอาดของบ้านเมืองเป็นอย่างไร หากมีกล้องตรงนั้นไว้สัก
ตัว ผมจะได้ท าป้ายว่าคนนี้แหละเป็นคนทิ้งขยะที่ ไม่ลงถัง และประจารณ์เสียเลย 
พวกแบบนี้ ส่วนมากมาจากในหมู่บ้าน ขี้รถมาแล้วเอาขยะมาตั้งไว้แล้วก็พ้น เวลาผม
ไปยืนดูก็ไม่ทิ้ง พอผมหันหลังกลับบ้านก็ทิ้งอีก 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 มีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้เสนอแนะเพ่ิมเติมขึ้นมาอีก ของคุณจรวย   
๒ จุด ของคุณประจักษ์ ๒ จุด ของคุณทิวา ๒ จุด ทางฝ่ายผู้บริหารก็จะได้ด าเนินการ
ให้ และพิจารณาต่อไป ในวาระที่ ๙ นี้ ขอเชิญนายส าเริง ไพฑูรย์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯครับ 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ของ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตั้งกล้องและเพ่ิมเติมมา ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯได้เสนอมาเมื่อ
สักครู่ ผมขอเรียนท่านประธานถึงผู้บริหารว่าควรด าเนินการตามที่เสนอมาในญัตตินี้
ก่อน หากจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่อยไปใช้มาตรา ๑๒๙ กัน และต้องไปแก้ไขใน
แผนด้วย และจะต้องแก้ไขในเทศบัญญัติดว้ย  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 มีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯขอเพ่ิมเติม มีของคุณจรวย คุณประจักษ์ คุณ
ทิวา ในเมื่อขอเพ่ิมเติม ผู้บริหารต้องด าเนินการหางบประมาณใหม่เพ่ือไปติดตั้งให้ 
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ไม่ใช่ว่าเราจะมาขอแก้ไขในญัตติระเบียบวาระที่ ๙ แก้ไขไม่ได้แล้ว เราต้องพิจารณา
ตามวาระที่เราได้ผ่านสภาให้ไป มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านอ่ืนสอบถามอีกไหมครับ 
หากไม่ผู้ใดสอบถามผมขอมติที่ประชุมครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าครุภัณฑ์
ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนคร            
สุราษฎร์ธานี) (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์

มติที่ประชุม   สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์
ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี) (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

   ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษา) 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 ขอเชิญผ่านผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯด้วย
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฏศิลป์ (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
-เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ตั้งไว้  1,500,000 บาท (หนึ่งล้าน

ห้าแสนบาทถ้วน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 

ประกอบด้วย 
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 1. กลองสแนร์    จ านวน  9  ใบ 
 2. กลองใหญ่ 16”   จ านวน   1 ใบ 
 3. กลองใหญ่ 18”   จ านวน   1 ใบ 
 4. กลองใหญ่ 20”   จ านวน   1 ใบ 
 5. กลองใหญ่ 22”   จ านวน   1 ใบ 
 6. กลองใหญ่ 24”   จ านวน   1 ใบ 
 7. กลองใหญ่ 26”   จ านวน   1 ใบ 
 8. กลองใหญ่ 28”   จ านวน   1 ใบ 
 9. กลองใหญ่ 30”   จ านวน   1 ใบ 
10. กลองควิน    จ านวน   4 ใบ 
11. ฉาบ 16”    จ านวน   8 คู่  
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก

ก าหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) 
โอนลด 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนกาญจนวิถี ตั้งไว้ 

9,890,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
คงเหลือ  1,537,000  บาท 
โอนลด   1,500,000  บาท 

เหตุผล 

  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) มีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่อง
ดนตรีส าหรับวงโยธวาทิต เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมประกอบการเรียนการสอนและ
ท าการแสดง  ซึ่งเทศบาลไม่ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จากการปรับลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนกาญจนวิถีโดยปรับลดโครงการราคากลาง
สิ่งก่อสร้าง ตามคณะกรรมการก าหนดราคากลาง เหลืองบประมาณ 8,353,000 
บาท(แปดล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามมติในการประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2558 รวมเหลือเงิน  จากการปรับลดโครงการ จ านวน 1,537,000  บาท (หนึ่ง
ล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือจัดซื้อเครื่องดนตรีแทนของเก่าที่ช ารุด
และซื้อเพ่ิมบางรายการที่จ าเป็น  

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
พิจารณาอนุมัติ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. 2559 จ านวน 
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1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็น
ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนรายการไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 ตามระเบียบวาระท่ี ๑๐ ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ ขอเชิญนายนัฐพงษ์         
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ  ในวาระที่ ๑๐ ขออนุมัติ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นของโรงเรียนเทศบาล ๔ ใช่ไม่ครับท่านรอง ผมขอหารือกับ
ท่านผู้บริหาร เพราะขับรถผ่านได้เห็นเด็กซ้อมวงดุริยางค์ของโรงเรียนเทศบาล ๔ 
ตอนนี้พอเริ่มมีชื่อเสียงบ้าง ผมก็ดีใจที่ท่านนายกฯให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้วง
ดุริยางค์โรงเรียนเทศบาล ๔ ของเรามีชื่อเสียง เพราะเรามีอุปกรณ์ที่พร้อมเพรียง แต่
บ้างครั้งท่านให้เครื่องมือไป ท่านต้องดูว่าวงดุริยางค์ขาดอะไรบ้าง ไม่ใช่ว่าเราให้ซื้อ
อย่างเดียว ผมขอฝากดูด้วยครับ ให้เป็นวงดุริยางค์ที่สมบูรณ์แบบและอีกอย่างใน
รายละเอียดต่างๆผมไม่สามารถรู้เลยว่าเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท ไม่ทราบรายละเอียด
ของอุปกรณ์ว่าแต่ละอย่างว่ากี่บาท ทั้งหมด ๑๑ รายการใช้ เงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
ผมจ าได้ครับ ผมขอพาดพิงคือ ท่านส าเริง ไพฑูรย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯเคยบอกว่า
เวลาเอาญัตติเข้าสภาเทศบาลฯแห่งนี้ขอรายละเอียดด้วย ขอแบบด้วย เราไม่ทราบ
ถึงราคาประมาณการเลย ท่านของบประมาณได้แล้วเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมขอ
ถามหน่อยครับว่า ๑๑ รายการ หากท่านซื้อจริง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทจะท าไงครับ ไม่
พอ วงดุริยางค์ก็ไม่ได้ท าอีก เพราะไม่มีราคา ที่ก าหนดในรายละเอียดต่างๆมาให้ 
หากไม่พอท าไงครับ ก็ต้องมาขอสภาเทศบาลฯอีก เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านเขียน
ราคาลงมาด้วย ไม่มีอะไรเลย  ผมอยากให้ใจจะขาดส าหรับโครงการนี้ ๑๑ รายการ
ไม่สามรถบ่งบอกเลยว่ากล้องใหญ่ขนาดราคาเท่าไร ไม่สามารถที่จะรู้ได้  เมื่อก่อนซื้อ
เครื่องดนตรีไทยมีสมาชิกสภาเทศบาลบ้างท่านทักขนาดไม้ขนุนไม้อะไร แก้ใหม่เถอะ
ท่าน ไม่มีรายละเอียดอะไรเลย งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จะท าอย่างไรหาก
จัดซื้อไม่ได้ หากราคาแพงกว่าราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท   

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ได้ติติงการเสนอ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท จะเอาไปซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีนี้ มีทั้งหมด ๑๑ รายการ แต่ไม่ได้ระบุราคามา
ให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ก็เหมือนกับเป็นการเหมาว่าซื้ออุปกรณ์ ๑๑ 
รายการนี้ และใช้งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  พอจัดซื้อจัดจ้างจริง เขาก็ต้องมี
การก าหนดราคา หากเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท้วงติงอย่างนี้ก็ควรมีราคามาให้  
คุณนัฐพงษ์ครับ ผู้บริหารคงจะรับทราบ เราก็จะช่วยเหลือโรงเรียน เป็นอาชีพของ
นักเรียนต่อเนื่องไปด้วย เพ่ือนก็ยังสนับสนุนว่าควรมีค่าฝึกซ้อม ค่าอาหาร ให้เด็ก



๕๓ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ได้รับประทานกัน ฝ่ายผู้บริหารก็ต้องรับภาระในส่วนตรงนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใดสอบถามอีกบ้าง  ขอเชิญนายทิวา กุฎอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมเห็นด้วยกับการซื้อเครื่องดนตรีให้กับ
โรงเรียนเทศบาล ๔ แต่เหมือนกับท่านส.ท. นัฐพงษ์ หากว่ามีราคาตั้งไว้ อุปกรณ์แต่
ละชนิดราคาเท่าไร ผมก็โอเค แต่ตอนนี้ประเมินทั้งหมดราคา  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
หากเกิดว่าราคาจริงๆแล้วมันเกินกว่า  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท เราก็ไปซื้อไม่ได้ เราก็ท า
เรื่องขอเงินจากสภาอีก ก็ประมาณ ๓ - ๔  เมื่อไรเราจะได้ใช่ละครับ  หากตอนว่า  
๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท หากว่าพอก็ไม่เป็นไร หากเกิดว่าไม่พอ  ราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท เราจัดซื้อจัดจ้าง ก็ยังอีกหลายเดือน หากของราคามันขึ้นละครับ  เราก็ซื้อไม่ได้ 
ราคา  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท นี่คือเหตุผล หากซื้อไม่ได้เด็กก็เสียโอกาสอีกหลายเดือน 
ตรงนี้เราจะแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯผมก็ยัง
สงสัย หากท่านให้ผมก าหนดราคาลงไป หากราคามันขึ้นมา ก็ซื้อไม่ได้อีก ถั่วเฉลี่ย 
งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท ตั้งงบประมาณไว้แล้ว หากลงรายละเอียดไปแล้ว 
หากซื้อไม่ได้ ท่านหวังดีผมเข้าใจ แต่หากให้ระบุราคาไปทั้ง ๑๑ รายการ แล้วรายการ
หนึ่งรายใด ขึ้นราคา แล้วซื้อไม่ได้จะท าอย่างไร ผมก็ต้องเอากลับมาเข้าสภารายการ
หนึ่งรายการใด ก็เหมือนกันครับ แต่นี่ผมขออนุมัติงบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  
เสร็จ  เหมื อนที่ ป ระธานสภาเทศบาลฯหลั งนั้ น เราก็ท าการจัดจ้ างจัดซื้ อ                     
เราจัดคณะกรรมการราคากลางอีกและการประกวดราคา มันค่าเท่ากันครับ                
ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามอีกบ้างครับ ขอเชิญคุณนัฐพงษ์ครับ 

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ  กระผมนายนัฐพงษ์              
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สิ่งที่ผมพูด ผมก็เข้าใจที่ผู้บริหารได้ตอบมา 
หากท่านมีการก าหนดราคามา ของแบบนี้ราคาจะนิ่ง ราคาไม่วิ่งครับ ไม่ใช่ของสด            
ไม่มีค่าต่างกันเยอะ แต่หากท่านก าหนดมาให้เราพิจารณาท่านลองคิดดูซิครับ หาก
ท่านมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นอย่างนี้ ผมบอกแล้วว่าผมอยากให้  แต่ติงไป
เมื่อภายภาคหน้าที่ท่านท าโครงการต่างๆผมขอรายละเอียดด้วย ติงอยากให้ซื้อของดี
และรวดเร็ว อย่างไรฝากเรื่องนี้ ในเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯผ่านเรื่องนี้ให้แล้ว ขอให้
รีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วที่สุดและขอให้ได้ของที่ดีและมีคุณภาพ เท่านี้ก็ได้
เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีวงดุริยางค์ต่างๆ  อย่างไรก็ฝาก
ท่านนายกฯไว้แล้วกันว่าโครงการอย่างนี้ให้ท่านรีบด าเนินการหน่อย และโครงการ
ต่างๆขอรายละเอียดด้วย และส าหรับโครงการนี้ขอให้ท่านรีบด าเนินการจัดซื้อจัด



๕๔ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

จ้างเพื่อให้เด็กอุปกรณ์ดนตรีได้ใช้อย่างรวดเร็ว ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 จากเรื่องที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ติติงมา ผู้บริหารก็ได้รับปากว่าจะ
ไปด าเนินการให้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านได้สอบถามบ้างครับ หากไม่มีมีผมขอ
มติที่ประชุมครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักการศึกษา)  ด้วยคะแนน          
เสียงเอกฉันท ์

มติที่ประชุม   สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษา)  ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท ์

   ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องญัตติขออนุญาตกู้เงินจากสถาบันการเงินและ/
หรือกองทุนเงินกู้ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ส านักปลัดเทศบาล)  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติ 

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนากยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  
ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากสถาบันการเงินและ/หรือกองทุนเงินกู้ต่างๆ เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุญาตกู้เงินจากสถาบันการเงินและ/หรือกองทุนเงินกู้ต่างๆ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 9 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 9,700 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์อุปกรณ์อาคารและเฟอร์นิเจอร์ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด จ านวน 397,000,000  บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ด
ล้านบาทถ้วน)  

เหตุผล 
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จะด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลนคร                 
สุราษฎร์ธานี  เนื่องจากปัจจุบันอาคารส านักงานเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี                    
ซึ่งเป็นอาคารโรงเรียนเทศบาล 5 เดิม มีสภาพเก่าแก่ทรุดโทรม มีสถานที่ไม่เพียงพอ
กับการปฏิบัติงานของส านัก/กองต่างๆ ตลอดจนไม่สะดวกต่อการให้บริการ
ประชาชน  ประกอบกับปัจจุบันมีสภาพเก่าแก่เสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน และมี
รูปแบบที่ไม่ทันสมัย เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์แก่ประชาชนที่มาใช้บริการและ
การเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลนครสุ



๕๕ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ราษฎร์ธานี เพื่อให้มีความม่ันคง สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและทันสมัยเป็นที่พึง
พอใจแก่ประชาชน แต่เนื่องจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือ
ด าเนินงานตามโครงการนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ืออนุญาต
ให้ เทศบาลฯ กู้ เงินจากสถาบั นการเงิน และ/หรือกองทุ น เงินกู้ ต่ างๆ จ านวน 
397,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ
ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลฯ ดังกล่าว   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กู้เงินจากสถาบันการเงินและ/หรือ
กองทุนเงินกู้ต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน 

  ตามโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 
66 (6 ) มาตรา 66  วรรคสอง และหนั งสื อกระทรวงมหาดไทยด่ วนที่ สุ ด                  
ที่ มท 0808.3/ ว 4715 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการ ขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา 
ต่อไป 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑๑ ผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลแล้ว มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดสอบถามบ้างครับ ขอเชิญนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ  

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

 ระเบียบวาระที่ ๑๑ ผมไม่เห็นรายละเอียดผมขอสภากู้ แต่เวลาการกู้ทาง
ผู้บริหารด าเนินการกู้เลือกธนาคารได้ ถามด้วยความสงสัยครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 ส าหรับการกู้ยืมเงินจากธนาคารครับ ก็จะหาธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยต่ าที่สุด 
แต่จะเลือกธนาคารไหนก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้บริหาร และไม่ได้ท าคนเดียว เขาต้องมี
คณะกรรมการในการด าเนินงาน อย่างที่ผมเข้าใจว่า  ตอนนี้จะให้ก าหนดว่าจะกู้
ธนาคารไหนก็ยังก าหนดไม่ได้ รูปแบบของคณะกรรมการ ทางเลขาก็ได้บอกแล้วว่าจะ
เลือกกู้ เงินกับธนาคารที่ดอกเบี้ยถูกที่สุด เพ่ือให้ เกิดประโยชน์มากที่สุดกับเทศบาลฯ              
ท่านนายกจะมีความคิดเห็น เช่นไรตามที่ สมาชิกสภาเทศบาลฯได้สอบถาม                   
ขอเชิญครับ 

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ตามที่ท่านประธานสภาเทศบาลฯได้ตอบ
ผมแทนท่านผู้บริหารว่าแล้วแต่ผู้บริหารจะกู้เงินจากสถาบันการเงินไหนก็ได้  ที่มี
ดอกเบี้ยต่ าที่สุด เพราะว่าผมดูเรื่องนี้นะครับท่านประธาน เป็นเรื่องที่เทศบาลฯเป็น
หนี้ เราต้องมีการพูดคุยกันครับ จะไม่อภิปรายเลยก็ไม่ได้  เงินตั้ง 397,000,000  
บาท มีอนุมัติกู้ตามแบบ ซึ่งตามแบบเดิมผมทราบว่า ๙ ชั้น ผมก็ไม่เคยเห็นแบบ แต่
เขาอนุมัติตั้งแต่ผู้บริหารสมัยยุคที่แล้ว อยู่ๆมาบอกว่ากู้ 397,000,000  บาท ท่าน
ลองคิดดูซิครับ ผมเข้ามาตอนนี้  ส.ท.เข้ามาใหม่เห็นแบบรึยัง ตึก ๙ ชั้นเป็นอย่างไร 
อยู่ๆมาขอสภาไม่ให้ผมถามว่าสร้างอย่างไร อะไรบ้าง แล้วก็บอกว่า แล้วแต่ผู้บริหาร
จะกู้ธนาคารไหน ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ กู้ไปแล้วจะท าได้รึเปล่ายังไม่รู้เลยครับ มีสถาบัน



๕๖ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

การเงินยอมรับรึเปล่า ที่ถามเพ่ือเป็นไกด์ลายครับ ตอบแบบเคล้าๆ ว่าท่านจะกู้
ธนาคารไหนอย่างไรบ้าง ต้องมีข้อมูลบ้าง ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯได้รับทราบบ้าง 
เพราะการกู้เงินก็ดี เขาเรียกว่าแต่ละธนาคารดอกเบี้ยไม่เท่ากัน ถ้าเกิดว่าท่านไปกู้
ธนาคารใด ธนาคารหนึ่งดอกเบี้ยไม่เท่ากันก็ไม่ถามเลย  เงื่อนของแต่ละธนาคารก็ไม่
ถาม ผมเป็นห่วงครับ พอกู้เสร็จดอกเบี้ยบานปลายมา ต้องถามครับที่ท่านจะกู้ว่า
ธนาคารไหนควรจะกู้ไม่ต้องบันทึกในรายงานการประชุมก็ได้ครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 สมาชิกสภาเทศบาลก็ยังสงสัยว่าควรจะกู้ธนาคารไหน ขอเชิญผู้บริหารได้
ชี้แจงครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ จากเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เป็นห่วง ผมก็เป็นห่วงครับผมจะให้ประธานสภาเทศบาลฯได้ตั้งกรรมการ หากท่านผ่านมตินี้ 
ผมก็ขอแต่งตั้งคณะกรรมการในวาระอ่ืน  ๆเพ่ือด าเนินการติดตามการท างาน ในการกู้เงินจาก
แหล่งกองทุนจากแหล่งต่างๆ และก็ด าเนินการก่อสร้างเทศบาลฯ ท่านไม่ต้องห่วงครับ ท่าน
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาแหล่งเงินกู้แน่นนอนครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 ขอเชิญคุณทิวา กุฎอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ 

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ผมอยากถามว่าหากเรากู้เงิน
ได้แล้ว เราก่อสร้างเลยใช่ไหม และเรารื้ออาคารไหนบ้าง แล้วเราจะท าตรงไหน คือ
อาคารที่เราประชุมรื้อไหมครับ และด้านหลังของส านักการสาธารณสุข ส านักการ
ช่างควรรื้อไหมครับ ส านักการศึกษารื้อไหมครับ พ้ืนที่จะเพียงพอไหมครับส่วน
สถาบันการเงินหากเรากู้ของกส.ท.ที่เราหุ้นอยู่ เรากู้ได้ใช่ไหมครับ สมมุติเรามีหุ้น 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท แต่เราสามารถกู้เงินได้กี่เท่า ผมไม่เข้าใจระเบียบตรงนี้             
แต่กกองทุนกส.ท. เรากู้ได้ แต่อยู่ที่หุ้นของเราว่ามีหุ้นอยู่เท่าไร ได้กี่เท่าของหุ้น            
ที่เราสามารถกู้ได ้

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 ส าหรับกองทุนกสท.ครับ เดี๋ยวนี้เขาก าหนดใหม่แล้วครับ มีเงินฝากเท่าไร่ 
ห้ามกู้ ๑๕๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท เป็นมาตรการที่ เขากลัวว่าเหมือนเทศบาลนคร                
สุราษฎร์ธานีหากกู้ทีเดียว เดี๋ยวเงินหมด เทศบาลใหญ่สามารถกู้ได้ เขาสงสาร
เทศบาล เล็ กๆ  ห าก เงินหมด เทศบาล เล็ กก็ ไม่ ส ามารถกู้ ได้ กติ ก าไม่ เกิ น 
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็พิจารณาเหมือนกันตัวนี้  

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 ขอเชิญคุณทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 หากว่าเรากู้ของกสท ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือเราไปกู้จากสถาบัน
การเงินอ่ืนได้ไหมครับ สมมุติว่า๓๙๗๐๐๐๐๐๐ บาท เรากู้กสท ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท             



๕๗ 
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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เหลือ ๒๔๗,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท เราก็ไปกู้จากสถาบันการเงินที่ดอกเบี้ยถูกได้ใช่ไหมครับ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  ขอเชิญนายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล  

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ตามที่ท่านนายกฯได้ตอบมา คือท่านจะตั้งคณะกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการโครงการนี้ครับ  แต่ท่านประธานสภาเทศบาลท่านต้องเข้าใจผม             
คิดง่ายๆ ท่านจะกู้ เงิน  397,000,000  บาท ท่านให้กระดาษผม ๒ แผ่น แค่
หลักฐานการพิจารณาธนาคารก็ไม่ผ่านแล้ว ผมไม่รู้ ผมก็เลยต้องถาม หากท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านดูออกหรือไม่ แล้วขอกู้เงิน  397,000,000   บาท โดยที่
ไม่รู้อะไรเลย หากมีใครถามว่าท่านส.ท.ได้ข่าวท่านอนุมัติสร้างเทศบาลแห่งใหม่ ใช้
เงิน 397,000,000  บาท สร้างแบบไหน อย่างไรบ้าง  ไม่รู้เลยว่าด าเนินการอย่างไร 
ทราบอย่างเดียวว่าท่านท า ท่านต้องเข้าใจครับ เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าพิจารณากันแล้วว่า
อ่านๆ แทนที่จะมีเอกสารประกอบมากกว่านี้ ท่านผู้บริหารครับเหมือนที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯได้สอบถาม สร้างตรงไหน แบบเป็นอย่างไร ผมเห็นกับโครงการนี้ผม
อยากให้ท่านสร้าง อายเขาเวลาเทศบาลฯอ่ืนมาศึกษาดูงาน  ท่านครับเทศบาลอ่ืน
ใหญ่กว่าเรามาก 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านมีมติอนุญาตให้กู้เงินจากสถาบันการเงินและ/หรือกองทุน
เงินกู้ต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนคร                
สุราษฎร์ธานี (ส านักปลัดเทศบาล) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุญาตให้กู้เงินจากสถาบันการเงินและ/
หรือกองทุนเงินกู้ต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี (ส านักปลัดเทศบาล) 

มติที่ประชุม   สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุญาตให้กู้เงินจากสถาบันการเงิน
และ/หรือกองทุนเงินกู้ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์

   ระเบียบวาระท่ี ๑๒ เรื่องอ่ืนๆ 

นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายธีรกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ สืบเนื่องจากที่
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผู้ทรงเกียรติได้ผ่านวาระส าคัญๆ ก็หลายเรื่องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือเรื่อง CCTV และเรื่องการกู้เงินก่อสร้างอาคารหลังใหม่เทศบาล ด้วยความ
เป็นห่วง ส าคัญที่สุดก็คือ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมในฐานะผู้บริหารอยากให้
ท่านสมาชิกเทศบาลฯ ในสภาตรงนี้มีส่วนร่วมพิจารณาคือผมอยากเสนอต่อสภาแห่ง
ว่าให้กรุณาตั้งกรรมการ ช่วยเหลือติดตามแหละประสานงานเรื่องติดตั้งกล้อง CCTV  
เป็นอย่างไร เหมาะสมขนาดไหน ขอสัก ๕ ท่านที่ช่วยเหลือพิจารณาแหล่งเงินกู้และ



๕๘ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ด าเนินการก่อสร้างเทศบาล ๕ ท่าน 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ประจ าสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จ านวน ๒ คณะ ดังนี้ 
 ๑.คณะกรรมการติดตามการด าเนินการโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและแนะน าการด าเนิน
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 ๒.คณะกรรมการติดตามการด าเนินการกู้เงินและ/หรือกองทุนเงินกู้ต่างๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มี
หน้าที่ ติดตาม ประสานงาน ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแนะน าการกู้เงินจาก
สถาบันการเงินและ/หรือกองทุนเงินกู้ต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 ดังนั้น ขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อคณะกรรมติดตามการ
ด าเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงินและ/หรือกองทุนเงินกู้ต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญ คุณรักพงษ์ 
แซ่ตั้ง ครับ  

นำยรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  ผมขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาลดังนี้ 
 ๑. นายสันติ นุ้ยเมือง  ประธานสภาเทศบาลฯ 
 ๒. นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 ๓. นายแฟง  สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 ๔. นายณรงค์  ฉวมพรหมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 ๕. นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเสนออีกไหมครับ หากไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบคัดเลือก 
 ๑. นายสันติ นุ้ยเมือง  ประธานสภาเทศบาลฯ 
 ๒. นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 ๓. นายแฟง  สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 ๔. นายณรงค์  ฉวมพรหมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 ๕. นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 เป็นคณะกรรมการติดตามการด าเนินโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรุณายกมือครับ สรุปเห็นชอบด้วยคะแนน             
เสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี เห็นชอบคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลนคร           
สุรำษฎร์ธำนี  เป็นคณะกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรโครงกำรติดตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ประกอบด้วย 
 ๑. นำยสันติ นุ้ยเมือง  ประธำนสภำเทศบำลฯ 



๕๙ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ๒. นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
 ๓. นำยแฟง  สุวรรณบุตร สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
 ๔. นำยณรงค์  ฉวมพรหมอินทร์ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
 ๕. นำยสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณำ สมำชิกสภำเทศบำลฯ 
 มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำกำรด ำเนินโครงกำรติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดในเขตเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯเพ่ือคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการติดตามการด าเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงินและ/หรือกองทุนเงินกู้
ต่างๆเพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มี
หน้าที่ติดตาม ประสานงาน ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแนะน าการกู้เงินจากสถาบัน
การเงินและ/ หรือกองทุนเงินกู้ต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญ คุณจรวย คงท่าเรือ ครับ  

นำยจรวย  คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ ดังนี้ 
 ๑. นายสันติ   นุ้ยเมือง  รองประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๓. นายจรวย  คงท่าเรือ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๔. นายสุเมธ   ประเสริฐสิริพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๕. นายส าเริง  ไพฑูรย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเสนออีกไหมครับ หากไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบคัดเลือก 
 ๑. นายสันติ   นุ้ยเมือง  รองประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๓. นายจรวย  คงท่าเรือ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๔. นายสุเมธ   ประเสริฐสิริพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๕. นายส าเริง  ไพฑูรย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 เป็นคณะกรรมกรรมการติดตามการด าเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงินและ/
หรือกองทุนเงินกู้ต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนคร               
สุราษฎร์ธานี กรุณายกมือขึ้นครับ สรุปเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี เห็นชอบคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำล
นครสุรำษฎร์ธำนีเป็นคณะกรรมกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรกู้เงินจำกสถำบัน
กำรเงินและ/หรือกองทุนเงินกู้ต่ำงๆ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ประกอบด้วย  
 ๑. นำยสันติ   นุ้ยเมือง  รองประธำนสภำเทศบำล 
 ๒. นำยรักพงษ์  แซ่ตั้ง  สมำชิกสภำเทศบำล 
 ๓. นำยจรวย  คงท่ำเรือ  สมำชิกสภำเทศบำล 



๖๐ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ๔. นำยสุเมธ   ประเสริฐสิริพงศ์  สมำชิกสภำเทศบำล 
 ๕. นำยส ำเริง  ไพฑูรย์  สมำชิกสภำเทศบำล 
 มีหน้ำที่ ติดตำม ประสำนงำน ช่วยเหลือ และให้ค ำแนะน ำกำรกู้เงินจำก
สถำบันกำรเงินและ/หรือกองทุนเงินกู้ต่ำงๆเพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรก่อสร้ำง
อำคำรส ำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ขอเชิญ ทิวา                   
กุฎอินทรค์รบั 
 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ กระผมนายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมก็ไม่มีเรื่องใหม่หรอกครับ ก็มีเรื่องเก่า
นั่นแหละ เมื่อวานผมได้ไปงานศพ ไปรดน้ าศพ อายุ ๙๙ ปี ก็ถูกด่ามีเรื่องซอย ๒๑                   
เรื่องฝาท่อที่อยู่ต่ าให้รถเก๋งกระแทกประมาณ ๕-๖ ฝา ๓ เดือนแล้วครับ ครั้งที่แล้ว
ผมก็ได้พูดถึง    ท่านนายกฯ ก็ได้รับปากไว้แล้ว แต่ตอนนี้ ก็ยังไม่ได้ท าอะไรเลยไม่
ทราบว่านายช่างเข้าไปดูแล้วยัง จะแก้ไขยังไง ก็ไม่มีข่าวสารอะไรเลยชาวบ้านเขาก็
บอกว่า ถ้าไม่ท าก็จะเอากระสอบทราย ไปใส่ให้มันสูงขึ้นมา หรือว่าเอากระสอบหรือ
แผ่นเหล็กไปปิดทับร่องน้ า แล้วก็เอาหินใส่ให้เต็มเพ่ือไม่ให้รถมากระแทก ใต้ท้อง ลีก
กันยากเหลือเกิน ถนนก็แคบ แต่ก็ยังไม่ด าเนินการอะไรเลย หรือว่าฝาท่อต้องสั่งจาก
เมืองนอก หรือว่าท ายังไง ง่ายๆ ครับตรงนั้น น่าจะท าได้ ไม่ท าก็ไม่เป็นไรผมจะได้ไป
บอกเขาว่าท่านนายกไม่ให้ท า เดี๋ยวคืนนี้ถ้าท่านนายกฯ ไปงานศพผมว่าจะพูดในงาน
ศพก็ได้ ผมจะจับไมค์พูดก็ได้ เจอกับผมแน่นอน แล้วก็อีกเรื่องนึงครับ ที่ซอย ๓๑  
เรื่องถนนเนี่ยผมไม่ถามแล้ว ๓๑ ที่ข้ามสะพานไปถนนที่ของ ธวัชชัยไปท านะครับที่
มันผุพัง แล้วท่านนายกบอกว่า  สิ้นเดือนนี้มาท า แล้วก็มันบอกนายกว่าเครื่องจักร
ไม่ได้อยู่ที่นี่ ชะลอไปก่อนอีก ๑ อาทิตย์มาท า นี้ก็สิ้นเดือนแล้ว ๓ เดือนแล้วก็ยังไม่มา
ท าเลยจะแก้ปัญหายังไงครับ ช่วยหน่อยครับ ท่านนายกฯ ขับรถวิ่งผ่านแต่ผมเดินขี่
จักรยานบ้างถูกด่าทุกวัน ครับช่วยหน่อยครับ ถ้าท าหนังสือไปแล้ว ถ้าทางบริษัทเขา
ไม่มาท า ก็ไปท าเองแล้วก็หักค่าใช้จ่ายเสีย ท าไม่พอขอท าเรื่องฟ้องร้องบริษัทไปเลย 
ฝาท่อที่ตั้งอยู่ทั้งทั้งที่เขาเห็นอยู่เขายกมาตั้งอย่างเดียว   แต่ไม่ได้เอาไปปิดฝาท่อ
อย่างนี้  ไม่รู้ท าอะไรกันผมพูดครั้งนี้ ซอย ๓๑  ผมขอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะผมจะไม่
พูดอีกต่อไป ถ้าพูดอีกต่อไปก็ไปเจอกันที่สตง. หรือปปช ผมไม่เอาแล้ว แล้วปากซอย 
ที่พอลงสะพานมาก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ที่บล็อกท่ีท าสมัยก่อนที่มันสูงอยู่ผมก็บอกว่า
ให้ตัดออก ให้เขาท ารางวีหรือว่าท าความผิดก็ไม่ด าเนินการอะไร แผนก็บอกว่าผม
ถามต้องเข้าแผนไหมก็ไม่ต้องเข้า ก็ยังไม่ท าอะไร ผมสงสัยนะครับผมก็ไม่รู้ด้วยจะท า
หรือไม่ท า ผมก็ไม่แน่ใจ ๓ เดือนมาผมก็ไปดูก็อยู่อย่างนั้นแหละ แล้วรถเขาใช้กัน
เยอะเขาด่าทุกวัน ทุกวัน ผมว่าจะต้องเข้าหูผู้หลักผู้ใหญ่บ้าง แล้วเราเนี่ยสิ่งที่เรา
แก้ไขเราก็น่าจะรีบแก้ไขนะครับ ขอบคุณมากครับ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณสากลฯ ครับ 

นำยสำกล เพชรมีศรี 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ และ 
ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  กระผมสากล เพชรมีศรี สมาชิกสภาเทศบาล 
เกี่ยวกับเรื่องญัตติเรื่องอ่ืนๆ นี้ผมก็เป็นเรื่องที่ผมเคยพูด มาเมื่อประชุมครั้งก่อนแล้ว 
เรื่องล้างท่อถนนบ่อนไก่ ตั้งแต่ประชุมครั้งก่อน ๓ เดือนแล้ว รับปากว่าจะไปท าให้ก็
อยู่เหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าติดขัดเรื่องอะไร ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือไม่มีเครื่องมือผมก็
ไม่เข้าใจ ทางผู้บริหารฯ ก็รับปากผมว่าจะไปท าให้ก็ยังอยู่อย่างนั้น แล้วอีกเรื่องหนึ่ง
เมื่อสองอาทิตย์แล้ว ไฟฟ้าแสงสว่างถนนบ่อนไก่ ดับอยู่ ๒ จุด และก็ถนนกาญจนวิถี  
๒๒  ผมแจ้งไว้ ๒ อาทิตย์แล้ว ก็ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ไปท าให้ เรื่องความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านเรื่องไม่มีประปาใช้เครื่องประปานี้  เราก็นานนักหนาแล้วท่านนายกก็คุยกัน
แล้วเมื่อก่อนว่าไม่ได้ท างบประมาณว่าประปาไม่ได้ส่งประมาณการมาให้  ตอนนี้ก็ได้
ข่าวว่าประปาส่งมาแล้ว ไม่ทราบว่าทางเทศบาลจะไปท าให้เขาเมื่อไหร่ ประชุมฯ 
คราวหน้าจะมาขอเงินอะไรท าให้เขาได้ไหม ผมได้บอกชาวบ้านถูก เรื่องหนึ่ง แล้วอีก
เรื่องหนึ่งชาวบ้านฝากมาถามว่า ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อโฉลก บริษัทไปขุดท่อออก
มาแล้ว และยกท่อออกเอาปั้นจั่นไปตั้งแล้วไปยกปั้นจั่นกลับ ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด
บริษัทไปยกปั้นจั่นกลับ และบริษัทไม่ด าเนินการต่อ ผมก็นั่งอยู่แถวนั้นทุกวันก็ไม่
ทราบว่า เขาจะมีปัญหาอะไรก็ไม่ทราบ ขอให้นายกฯ ชี้แจ้งด้วยครับ แค่นี้ครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ครับเชิญฝ่ายผู้บริหารฯ นะครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ตามที่ท่าน ส.ท.สากล ได้ถาม ต้องขออภัยด้วยครับ ผมรับปากครั้งที่แล้วนะ
ครับ ส่วนเรื่องไฟผมจะติดตามให้นะครับ และเรื่องประปาก็จะตามให้ แต่ส าหรับ
เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บ่อโฉลกใช่ไหมครับ มีปัญหาเรื่องฐานย้ายเข็มไม่ได้ เพราะติด
ท่อประปาท่อใหญ่ จะขยับก็ขยับไม่ได้ ต้องขอให้ประปามาย้ายท่อเมนใหญ่นะครับ 
ซึ่งปีที่แล้วก็น้ ารั่วไป ๒ ครั้งแล้วครับ แต่ตอนนี้ก็ด าเนินการอยู่ ให้ประปามาด าเนินการ
ย้ายท่อเมนใหญ ่ซ่ึงเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ ซึ่งตอนนั้นเขาฝังเข้ามาในแนวเราพอดีนะครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ขอเชิญคุณสันติฯ ครับ 

นำยสันติ  นุ้ยเมือง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับกระผมนายสันติ  นุ้ยเมือง ใน
ส่วนเรื่องของผมเป็นเรื่องของทางเท้าตั้งแต่สี่แยกบิ๊กซีถึงสะพานท่าทอง ซึ่งตอนนี้
ทางแขวงการทางรับงานไปท า ตอนนี้ได้ด าเนินการไปแล้วแระมาณ ๗๐-๘๐% แล้วมี
ปัญหาอยู่ว่าขณะนี้ถนนซอยหลายซอยที่เกิดปัญหาเนื่องจากแขวงการทางให้เหตุผล
ในการไม่เชื่อมระหว่างถนนเมนกับถนนซอยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ที่อยู่แถวนั้นมา
ตลอดนะครับ  ซึ่ งบ้ านท่านรองเอกพจน์ฯ ก็อยู่แถวนั้นก็มีปัญหาอยู่ผมก็ ได้
ประสานงานกับท่านรองเอกพจน์ฯ บ่อยครั้งเกี่ยวกับปัญหาถนนเส้นนั้นท่านก็ให้ผม
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ประสานไปยังท่านรองฯ แขวงการทางตลอดแล้วก็ซอยของเราประมาณ ๗-๘ ซอย
นะครับ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่เกิดปัญหาในการเชื่อมทางกับแขวงการทาง
แขวงก็มีเหตุผลในที่ไม่เชื่อมทางเพราะถนนซอยต่ ากว่าน้ าจากถนนใหญ่จะไหลลงไป
ยังถนนซอยผมอยากฝากท่านนายกฯ นะครับช่วยแก้ปัญหาให้ด่วนเลยนะครับเพราะ
หน้าฝนเกิดปัญหาแน่เพราะเราท าทางเท้าเพราะมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะ
ถ้าน้ าจากชาวบ้านแถวงตรงนั้นไม่ลงท่อก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นนายกฯ               
ผู้บริหารฯ ฝากนิดหนึ่งทางช่างลงไปส ารวจซอยก็ท าถนนใหม่วางท่อใหม่นะครับ
เพ่ือที่จะให้ถนนซอยน้ าไหลออกไปถนนใหญ่ได้นะครับฝากท่านนายกฯ ด่วนเลยนะ
ครับฝากนิดหนึ่งเพราะต้องเกิดปัญหาแน่นอนเลยท าแล้วใช้การไม่ได้ก็เสียดายที่ทาง
เทศบาลเราไม่ได้ท าตั้งแต่ต้นแขวงการทางก็เอางานนี้ไปท านะครับก็ต้องฝากขอบ
คุณท่านเอกพจน์ฯ ด้วยที่ช่วยด าเนินการในการประสานงานกับแขวงการทางอยู่
ตลอดครับขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณสุวัธชัยฯ ครับ 

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับกระผมนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เราก็ฟังร่วมกันมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับมีปัญหา
แก้ปัญหากันหลายๆ เรื่องนะครับ ก็ฝากท่านายกฯ ไปเยอะมาก กระผมเองตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆ เดือนนี้ก็เฝ้าดูการบริหารงานของท่านายกฯครับ มีอีก
เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่หลายยุคหลายสมัยที่ผ่านสภาฯ หรือแม้แต่ผ่านผู้บริหารฯ 
ผ่านสมาชิกสภาฯไปก็หลายท่านจนมายุคนี้ที่ไม่ได้ท าและก็เพ่ิงมีข่าวออกทางโลก
ออนไลน์ใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราวโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตก็คือเรื่องการตัดต้นไม้ที่
บริเวณดอนเมาตรงนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานฯ ไปสู่ผู้บริหารฯ นะครับที่เล็งเห็น
ความส าคัญว่าต้นไม้ใหญ่บางต้นถึงแม้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของชาวสุราษฎร์ธานีหรือ
เป็นสิ่งที่ดูแล้วน่าศักดิ์สิทธิแต่เมื่อเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นตายเราก็สมควรตัดก็ต้อง
ขอขอบคุณฝ่ายทางด้านงานสวนนะครับที่หาคนมาตัดจนได้นะครับ  ไม่ว่าจะใช้
งบประมาณเท่าไหร่ผมก็ยินดีเสมอเพราะต้นนี้ให้ใครมาตัดก็ไม่เคยมีใครมาตัดก็ต้อง
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ อีกท่านหนึ่งด้วยนะครับขอเอ่ยนามนะครับคุณทิวา            
กุฏอินทร์ ที่คอยสอดส่องดูแลอยู่ในพ้ืนที่รอยต่อระหว่างเขต ๓ เขต ๑ ตรงนั้นครับ
หลังจากท่ีเราตัดต้นนี้ไปต้นไม้ต้นนี้เราไม่ได้ตัดโค่นทิ้งเราตัดแต่งในส่วนที่ผุพังนะครับ
ก็มามีเหตุการณ์ต้นไม้หักบริเวณถนนเส้นจะไปพังงาที่เขาเรียกตรงนั้นถ้าผมจ าไม่ผิด
เขาเรียกเขาต่อก็มีต้นไม้ผุพังหล่นลงมาทับตัดหน้ารถตู้ผมมีคลิปวิดีโอด้วยแต่ก็ไม่ได้
น ามาเสนอให้ก็เก็บเอาไว้นะครับหลายๆ อย่างเป็นเหตุการณ์ที่พัวพันมาตลอดที่ว่า
ระยะเวลาต้นนี้ที่ยังอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และเรื่องที่ ๒ ก็คือ
เรื่องขอบคุณฝ่ายบริหารฯ อีกเรื่องที่ท าให้คนสุราษฎร์ธานีมีความสุขในวันวาเลนไทน์
ที่ผ่านมาผมเองก็มีโอกาสเข้าไปร่วมงานท ากิจกรรมกับค าคืนนั้นอย่างสนุกสนานและ
มีฝ่ายบริหารบ้านเมืองเราท่านผู้ว่าฯ ท่านรองผู้ว่าฯ ท่านายอ าเภอก็มาร่วมงานกันนะ
ครับผมเองก็เป็นนักการเมืองที่ได้ไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
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วันวาเลนไทน์ บางท่านที่ไม่ได้ร่วมติดไปศึกษาดูงานที่ไม่ได้เข้าร่วมไปดูว่าที่งานเขามา
อะไรบ้างผมเองก็ได้รับ SMS ทางมือถือทางจดหมายก็ไม่ได้รับนะครับ แต่ว่าเราก็รู้
นะครับว่าเรามาท าหน้าที่อะไรก็ต้องสมควรไปร่วมกิจกรรมนะครับ ก็ต้องขอบคุณ
ทางฝ่ายบริหารฯ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ ให้ความร่วมมือในการจัดแต่ง
สวนสาธารณะให้เป็นสวนสาธารณะที่มีความสุข ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราและ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเราตรงนี้ผมเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนหนึ่งก็ต้อง
ขอขอบคุณและให้ก าลังใจผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ท าความสุขให้กับ
ประชาชนของเราครับขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงฯ ครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับเรียนท่านประธานฯ ฝากไปท่านนายกฯ             
อีกครั้งหนึ่งในการประชุมวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วท่านอาจารย์พรเลิศฯ ได้แจ้งไป
ซ่อมฝาท่อที่ซอยศรีวิชัย ๒๑ ซอยเฟ่ืองฟ้าที่ ๓ แยกนะครับ ในบันทึกการประชุม
นายกฯ ก็รับปากแล้ว ผอ.จารึกฯ ก็รับปากแล้วที่ผ่านมา ๓ เดือนแล้ว แล้วก่อนที่
ท่านอาจารย์พรเลิศฯ จะพูดในครั้งที่แล้ว และก็ได้แจ้งมา ๓ ครั้งแล้ว เป็นเวลาร่วม 
๑ ปีแล้วถ้านับมาถึงวันนี้ยังไงฝากท่านนายกฯ ด้วยครับ เพราะรถเครื่องเมื่อวานล้ม
อีกครั้ง ซอยเฟ่ืองฟ้าที่สามแยกครับจะมีฝาท่อต่ าอยู่  ๕ ท่อ ฝากด้วยครับท่าน
ประธานฯ ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณประจักษ์ฯ ครับ  

นำยประจักษ์  หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรื่องที่ ๑ การุณราษฎร์ ๑ ครับ เรื่องไปถึงไหนแล้วครับถนนและก็ท่อ เรื่อง
ที่ ๒ ก็ซอยศรีวิชัย ๑๗ นานมาแล้วหน้าฝนเข้ามาแล้วครับเขาถมที่กันเยอะเดี๋ยวท่วม
ชาวบ้านร้องเรียนมาฝากด้วยครับ เรื่องที่ ๓ ก็ป้ายซอยครับ ป้ายโฆษณาต่างๆ เยอะ
แถววัดโพธิ์ ศรีวิชัย ช่วยแจ้งให้เอาออกด้วยเวลารถวิ่งบังมองไม่เห็นครับช่วย
ด าเนินการด้วยฝากนายกฯ ด้วยครับ มี ๓ เรื่อง ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอีกมั๊ยครับ หรือว่าจะมีตรงไหนที่จะให้ผู้บริหารฯ 
แก้ไขครับขอเชิญคุณรักพงษ์ฯ ครับ  

นำยรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ กระผมรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล ต้องฝากท่านประธานฯ ฝากไปผู้บริหารฯ เรื่องตอนนี้ก็มีหลาย
โครงการที่เกิดปัญหาในเรื่องของโครงการจัดวางท่อระบายน้ าซึ่งประเด็นปัญหาอยู่ที่
ระบบประปาระบบไฟฟ้าซึ่งจากที่ได้ภาพมาทั้ง ๒ ระบบนี้ผมก็ไม่ทราบว่าตอนนี้
เมื่อไหร่เราที่จะรับการปรับปรุงให้ผมว่าน่าจะมีค าตอบที่ชัดเจนนะครับถ้าเรายังโยน
กันอยู่อย่างนี้งานของเรามาสามารถที่จะใช้งานได้เลยยกตัวอย่างบ้านผมซอยลตาด
ล่าง ๒๖ ตอนนี้ผู้รับเหมาเขาบอกว่าไฟฟ้าประปาไม่เข้าไปย้ายท่อไปย้ายเสาผมเองก็
ไม่ทราบตอนนี้ท่านนายกฯ ผมคิดว่าน่าจะทราบดีตอนนี้หลายๆ โครงการตอนนี้แล้ว
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เราจะต้องท าอย่างไรผมว่าถ้าเราไม่หาทางออก สภาตรงนี้ก็ต้องถามอยู่ตรงนี้ผมก็ต้อง
ถามอยู่ตรงนี้ ท่านายกฯ ก็ตอบผมไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องหาทางออกนะครับ ว่าเราจะต้อง
ท าอย่างไรเป็นหน้าที่ของใครที่ต้องรับผิดชอบ ถ้าเป็นหน้าที่ของเทศบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบเราจะต้องหาวิธีการว่าด าเนินการอย่างไร มีค่าใช้จ่ายนี้ถ้าให้ไฟฟ้าเขา
รับผิดชอบเขาบอกว่าเขาไม่มีงบประมาณที่จะด าเนินการผมว่าเราต้องหาทางออกใน
ประเด็นนี้ เป็นประเด็นปัญหาหลายๆ ซอนที่เจอปัญหาตรงนี้ นะครับแล้วตอนนี้
เดือดร้อนจริงๆ ต้องฝากท่านประธานฯ  ฝากถึงท่านนายกฯ ว่าเรื่องต่างๆ ที่เรายังคา
ราคาซังก็เหมือนเมื่อกี้โครงการโฉลกรัฐที่ท่านสากลฯ พูดถึงก็เหมือนกันก็บอกว่าเป็น
เรื่องประปาอีกผมว่าถ้าเป็นเรื่องประปายกตัวอย่างเช่นในส่วนของเรื่องประปานี้
เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องเสาเข็มของรั้วของอะไรประมาณนั้นถ้ามากว่ามันเกิดประเด็น
ปัญหาอย่างนี้ขึ้นมา ผมไม่ทราบผมก็ถามด้วยความไม่เข้าใจว่าเราจะมีวิธีการคิดใหม่
ว่าเราตอกเข็มเข้าไปไม่ได้ถ้าเราท าเฉพาะก าแพงท าเฉพาะรั้วเรามีแนวทางที่จะ
ปรับเปลี่ยนอย่างไรได้บ้างถ้าเรายังมานั่งรอประปาวันแล้ววันเล่าผมว่าเราหมดสมัย
ตรงนี้ก็ยังไม่ท าผมว่าไม่ได้ท าแน่นอนแล้วตอนนี้ก็ยกตัวอย่างการประชุมครั้งที่แล้วผม
ก็พูดเรื่องท่าทองเมื่อกี้ที่ท่าน ส.ท.สันติฯ ก็พูดนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาท่าน
ประธานฯ ตอนนี้ เรารับผิดชอบพ้ืนที่แต่แขวงการทางเป็นผู้ท าปัญหาเกิดอยู่ที่
เทศบาลแล้วเราจะต้องท าอย่างไรพวกผมต้องดูแลพ้ืนที่ตรงนั้นทั้งหมดเหมือนกัน
เพราะเป็นพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเมื่อก่อนถูกท้วงติงเรื่องปากน้ าถนนปากน้ าตอนนี้มีบาง
จุดพอที่จะแก้ไขได้ก็ในส่วนของระดับถนนที่สูงแล้วก็ของชาวบ้านที่อยู่ในซอยต่ านี้
เป็นประเด็นปัญหาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ผู้ ใหญ่ทุกคนตอนนี้ที่ท่าน              
ผอ.ส านักฯ ต้องขอฝากท่าน ผอ.จารึกฯ เลยนะครับว่าตอนนี้ในเรื่องของการท าแบบ
ผมขอฝากด้วยเลยเพราะว่าปัญหาต่างๆ ของประชาชนมันเดือดร้อนในชนตรงมาที่
สมาชิกสภาฯ ถ้าสมาชิกสภาฯ ถ้าร้องได้ก็มาร้องในการประชุมสภาฯ ตอนนี้บางเรื่อง
ผมก็เห็นใจท่านผู้บริหารฯ หลายเรื่องจนไม่สามารถที่จะท าได้เพราะเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานีเป็นพ้ืนที่ที่ใหญ่แต่ในการบริหารจัดการผมว่าครั้งก่อนผมก็พูดนะครับว่า
ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ต้องเอ่ยนามทุกท่าน ที่ดูแลแต่ละกองแต่ละส านักฯ ต้อง
ช่วยกันโดยเฉพาะ ผอ.ส านักฯ ต้องกระจายงานให้กับ ผอ.ส่วนที่รับผิดชอบ หัวหน้า
ฝ่ายทุกฝ่ายต้องท างานกันลักษณะนี้ถึงจะไปได้ตอนนี้ประเด็นปัญหาของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีมันมีมากเหลือการครับท่านประธานฯ มากที่เราผ่านงบไปก็ท าไม่ได้ 
ผ่านไปแล้วก็ท าติดไปครึ่งหนึ่งหลายๆ ตัวถามว่าสมาชิกฯ บางทีก็ต้องมาร้องท่าน
นายกฯ ว่าตรงนี้ยังไม่เรียบร้อย ตรงนี้ไม่เรียบร้อยก็มีปัญหาอยู่ดีต้องฝากเลยนะครับ
วาเราต้องแก้ปัญหาจริงจังอย่างรับวันนี้แล้วก็ไม่ได้ติดตามนะครับอย่าให้พวกผมต้อง
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกสักชุดอีกติดตามอีกมันก็ไม่ไหวแล้วผมก็อยากให้ผู้บริหารฯ 
ท างานแบบสบายใจทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเพ่ือจะเป็นหูเป็นตาเมื่อสมาชิกฯ น า
ข้อมูลน าเรื่องมาให้ผมว่าน่าจะเป็นอาหารอันโอชะที่ตอนนี้เราไม่ได้ลงไปพ้ืนที่เรา
ไม่ได้เห็นปัญหาต่างๆ เราเป็นผู้ปฏิบัติและรับเอาปัญหาน ามาเสนอแล้วก็น าไป
เพ่ือที่จะแก้ไขและปรับปรุงก็บางทีตอนนี้เฉพาะเรื่องฝาท่ออีกหลายซอยๆ ที่หมดอายุ
มันก็มีท่านประธานมันหักบ้างมันแตกบ้างแต่ทางสมาชิกฯ บางทีก็ส่งตรงไปเจ้าหน้าที่
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                                  (ลงชื่อ)   สุริยะ แช่มศรีรัตน์ ผู้จดบันทึกการประชุม 

                  (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
               เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
  
(ลงชื่อ)   สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ    
       (นายสุเมธ ประเสริฐสิรพิงศ์)  
 
  

รับผิดชอบว่าช่วยหน่อยเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาที่เร่งด่วน จริงๆไม่ใช่เป็นอ านาจหน้าที่
ที่จะต้องท าตรงนั้น บางที่อย่างเช่นรถมันตกมันมีปัญหาเราช่วยกันแก้ไขช่วยกันดูนะ
ครับก็ฝากเลยนะครับฝากท่านประธานฯเอาจริงสักทีเรื่องแก้ไขปรับปรุงนี้ไม่ต้องเอา
เรื่องใหม่หรอกเอาเรื่องแก้ไขปรับปรุงที่มันมีอยู่ช่วยปรับและแก้ไขโดยเฉพาะตอนนี้
งานมีมากท่านรองเอกพจน์ฯ ผมว่าอย่างน้อยๆ แล้วท่านจดแล้ว ผอ.ต้องจดด้วยแล้ว
ปลัดฯ ต้องจดด้วยผมว่าก็ต้องช่วยกันจดครับแล้วหลายเรื่องมันจะได้ส าเร็จผลนะ
ครับ ถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมว่าของเราชาวบ้านก็ร้องมาแล้วก็ผ่านเฟชบุ๊คมาบ้างมันก็
กระจายกันทั่วไปหมดผมก็ช่วยกันจดและบอกล่าวให้น้องๆ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ได้
ลงไปท าในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งตอนนี้ผมอยากฝากรองๆ ก็คือโครงการที่เราผ่านไปแล้วนะ
ครับ ว่าให้มันได้จัดซื้อจัดจ้างและก็จะได้ไปแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ที่มันเดือด
ร้อยอยู่จริงๆ ทุกคนที่พูดมาก็เป็นปัญหาเก่าทั้งนั้นท่านนายกฯ ไม่ได้เป็นปัญหาใหม่
แล้วปัญหาเก่าที่ไม่ได้แก้ไขรับแล้วท านายกฯ คนเดียวผมบอกว่าไม่ทันคนอ่ืนต้องช่วย
ด้วยไม่อย่างนั้นงานไม่คืบหน้ามันเดินไม่ได้จริงๆ ผมก็ขอฝากเท่านี้ครับท่านประธานฯ 
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือสมาชิกฯ ก็ขอฝากเรื่องให้กับทางฝ่ายผู้บริหารฯ มันจ าเป็นถ้าหากว่า
ประชาชนหรือชาวบ้านเดือดร้อยเรื่องการระบายน้ าตามที่คุณรักพงษ์ฯ ได้ประสบมา
นี้ก็ต้องร่วมมือกันผมคิดว่าถ้าเป็นเช่นนี้ตามที่คุณสันติฯ บอกมาก็มี ๖ ซอย ๗ ซอย 
จะต้องลงไปด าเนินการส ารวจเร่งด่วนและก็ก าหนดทิศทางว่าน้ าไหลใช้ท่อขนาด
เท่าไหร่ถ้าวางท่อในพ้ืนที่อย่างให้เล็กจนเกินไปพอบ้านเรือนมากจะต้องเปลี่ยนให ม่
อีกผมก็ความคิดเห็นเป็นอย่างนี้ครับมีท่านอ่ืนที่จะสอบถามอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีใคร
ซักถามผมก็ต้องขอปิดประชุมแค่นี้ ก่อนนะครับขอขอบคุณ เพ่ือนสมาชิกฯ                    
ทุกท่านครับ 

ปิดกำรประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ น.  

  



๖๖ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเกื้อ) 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 

(ลงชื่อ)  นพดล ประเสริฐ     กรรมการ  
         (นายนพดล ประเสริฐ) 
 
(ลงชื่อ)  สากล เพชรมีศรี     กรรมการ  
         (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
(ลงชื่อ)  ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ     
            (นายไพโรจน์ อภินิเวศ)                                               
 (ลงชื่อ)   มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ  
        (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว)     
 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๕๙  ได้มีมติรับรองแล้ว                          
ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี สมัยสามัญ...........................  สมัยที.่.............. ครั้งที่ ................ 
 เมื่อวันที ่.................. เดือน.....................................  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
  ( ลงชื่อ) นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
                               (นายประเสริฐ ทับทิมทอง)                                                                                     
               
 
               
              
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
                พิระพงศ์ ตรวจ 

            จิราภรณ์ ทาน 
             สุภาภรณ์ พิมพ์ 




